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ระลอก5มาแน�หลังปใหม

โพลชี้‘เฉลิมชัย’ยืนหนึ่ง

ปชช.ปล้ืมประกันรายได
กรุงเทพฯ • โพลศูนยวิจัย มธ.เผย 

“เฉลิมชัย” ยืนหนึ่งคนปลื้มผลงาน ชูผล                                                    

งานกระทรวงเกษตรฯ โดนใจ ยกโครง 

การประกันรายได ตอบโจทยที่สุด 

เม� อวันท่ี 28 ธ.ค. สํานักงานศูนย 

วิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร (TU-RAC) ไดเผยแพรผล

การสํารวจความคิดเห็นประชาชนท่ัวประ 

เทศทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตาง

จังหวัดในเขต อ.เมือง และตางจังหวัดใน

เขตตางอําเภอ ที่มีตอผลงานของรัฐบาล                                                   

ประจําป 2564 โดยระบุวา ป 2564 เปน

ปท่ีคนไทยและประเทศไทยตองเผชิญกับ                   

เหตุการณความวุนวายในบานเมืองหลาย

เหตุการณ ทั้งการแพรระบาด

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหม 2,305 

ราย เสียชีวิต 32 ราย “หมอยง” ชี้หลังป

ใหมโควิดระลอก 5 มาแน� เหตุเชื้อโอมิ                    

ครอนติดตอไดงาย ไมเกิน 1-2 เดือนแพร

ทั่วโลกแทนที่เดลตา บอกชองโหว T&G 

คนประมาทตรวจไมเจอเชื้อเที่ยวตอสงผล

แพรกระจายเร็ว แนะรีบฉีดกระตุนเข็ม 3 

เพิ่มภูมิคุมกัน “สธ.” ขอทุกหน�วยหลังป

ใหมจัด WFH “ครม.” อนุมัติกรอบวงเงิน 

31,662.9175 ลานบาท ให สปสช.จัดระบบ

หลักประกันสุขภาพ ป 65 “มหาสารคาม” 

ผวา! โอมิครอนจากกาฬสินธุเขามาติดใน

จังหวัดแลว 21 ราย 

เม� อวันที่ 28 ธ.ค. 

กรุงเทพฯ • ครม.อนุมัติราง พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง

ซอม ส.ส.เขต 9 กทม. คาดหยอนบัตร 30 

ม.ค.65 “พปชร.” มีมติสง “สรัลรัศมิ์” เมีย

สิระ ลงรักษาแชมป ส.ส.เขต 9 เจาตัวลั่นไม

ทําใหผิดหวัง มั่นใจคนกรุงยังนิยม  “ลุงตู” 

ดาน “บิ๊กปอม” จอลงหาเสียง 2 จว.ใตหลัง

ปใหม “อรรถวิชช” คืนสังเวียน ชิงเลือกตั้ง

ซอม ส.ส.หลักสี่-จตุจักร “ลูกสุรเกียรติ์” ปด

ถูกพรรคกาวไกลทาบลงผูวาฯ กทม. 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 28 ธันวาคม 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประ                                                                

ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.ไดอนุมัติ                                                             

รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร 

เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตําแหน�งที่วางลง                                                        

พ.ศ.... เน� องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจ 

ฉัยวาสมาชิกภาพของ ส.ส.ของนายสิระ เจน

จาคะ ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่ 9 ไดสิ้นสุด

ลงตามรัฐธรรมนูญ จึงตองดําเนินการตรา

พระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง 

ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหน�งที่

วางลงภายใน 45 วัน นับแตวันที่ตําแหน�ง

วางลง  

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือก

ต้ัง (กกต.) ไดจัดทํารางแผนการจัดการเลือก

ตั้ง โดยคาดวาพระราชกฤษฎีกา

ตองอยูในคุกอีกนาน

‘มาโน’ หวังชนะนัดแรก

แตไมประมาท

‘กยศ.’ ยืดเวลา

ลดหยอนหนี้

สนามบินน้ํา • ป.ป.ช.เปดกรุ “ธรรมนัส” 

หลุด รมช.เกษตรฯ 758 ลานบาท รวยลด

ลง 107 ลาน กางบัญชีเมีย 2 ลูก 7 พบ

อสังหาริมทรัพย เคร� องเพชร รถหรูเพียบ  

เหลาทัพไมนอยหนา “อดีต ผบ.ทอ.” 108 

ลาน ไมมีหนี้ อดีต ส.ส.กาวไกลอูฟู 678 

ลาน ผงะเศรษฐีที่ดินขอนแกน

เม� อวันที่ 28 ธันวาคม สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ                                         

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปดเผยบัญชีแสดง                                   

รายการทรัพยสินและหนี้สิน ของรัฐมนตรี 

ขาราชการ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) ที่พนตําแหน�งทางการเมือง โดย ร.อ. 

ธรรมนัส พรหมเผา กรณีพนจากตําแหน�งรัฐ                                                       

มนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เม� อวันที่ 8 ก.ย.64 โดยย� นพรอมคูสมรส 

2 ราย ไดแก นางอริสรา พรหมเผา จด

ทะเบียนสมรสเม� อวันที่ 4 ก.ย.45 ปจจุบัน

มีตําแหน�งที่ปรึกษาบริษัท สบายใจ มารเก็ต 

จํากัด และ น.ส.ธนพร ศรีวิราช อยูกินกัน                                                            

ฉันสามีภริยามาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด ปจจุบันมีตําแหน�งประจําสํานักเลขา 

ธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาบริษัท 

กิตติณัฏฐ 88 จํากัด

รัฐสภา • “บิ๊กตู” อาจไดเฮ สะพัดฝายกฎ 

หมายสภาชี้วาระดํารงนายกฯ แปดป ตอง

นับตั้งแตวันรับตําแหน�งนายกฯ หลังเลือก

ตั้ง 2562 อางเหตุกฎหมายในทางเปนโทษ

จะนํามาบังคับใชยอนหลังไมได  ครม.ไฟเขียว

รางกฎหมายลูกสองฉบับ รอสงรัฐสภาโหวต

วาระแรก ม.ค.ปหนา เคาะคาจัดเลือกตั้ง

ครั้งหนา 5.6 พันลานบาท ประชุม ครม.นัด

สุดทายสิ้นป นายกฯ อารมณดี ไมงอนส� อตั้ง

ฉายาแรง “ปอม” ยอม “รองช้ํา” เพ� อชาติ

เม� อวันที่ 28 ธันวาคม มีรายงานขาว

จากรัฐสภาเปดเผยวา หลังจากมีประเด็นถก

เถียงทางกฎหมายถึงการนับวาระการดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ

ป 2560 มาตรา 258 วรรคสี่  ที่ระบุนายก

รัฐมนตรีมีวาระดํารงตําแหน�งรวมกันแลว

ไมเกิน 8 ปนั้น จะใหเริ่มนับวาระการดํารง

ตําแหน�งตั้งแตเม� อใด ซึ่งทางสภาผูแทนราษ 

ฎรไดมอบใหฝายกฎหมายไปพิจารณาหาขอ

สรุปในประเด็นดังกลาว 

โดยมีรายงานลาสุดวา ฝายกฎหมาย

ของสภาไดพิจารณาและสงความเห็นใหเลขา 

ธิการสภาผูแทนราษฎร และนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร  รับทราบขอ

สรุปในประเด็นนี้แลวตั้งแตปลายเดือน ต.ค.

2564 โดยเห็นวาการนับระยะเวลาดํารง

ตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญป 

2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ตองเริ่มนับตั้งแต

วันที่ 9 มิ.ย.2562 ที่เปนวันโปรดเกลาฯ ให                   

พล.อ.ประยุทธเปนนายกรัฐมนตรีตามรัฐ                   

ธรรมนูญป 2560 เปนตนไป (หลังการเลือก                     

ตั้งมีนาคม 2562) เพราะการกําหนดเง� อนไข

ใหนายกฯ ดํารงตําแหน�งรวมแลวเกิน 8 ป

ไมไดนั้น เปนเง� อนไขการจํากัดสิทธิบุคคล

ที่จะดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี เปนการ

บัญญัติกฎหมายในทางเปนโทษ จะนํามา                                            

บังคับใชยอนหลังในทางท่ีเปนโทษไมได  การ

กําหนดเง� อนไขในรัฐธรรมนูญใหผลยอนหลัง                                                          

ใชบังคับกับการกระทําที่เกิดขึ้นกอนวันที่รัฐ                                                         

ธรรมนูญมีผลใชบังคับ ยอมขัดหลักกฎหมาย  

สวนประเด็นรัฐธรรมนูญป 2560

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  แรม  10  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู
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บิ๊กตูอยูยาวถึงป70!



อเปนธรรมเนียมหรือกิจวัตรประจําปก็วาไดท่ีส� อมวลชน

ประจํารัฐสภา และทําเนียบรัฐบาลจะมีการตั้งฉายา

การทํางานใหกับสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกสภาผู

แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, รัฐบาล, นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีกระทรวงตางๆ ซึ่งในป 2564 อาจมีการเผยแพร

เร็วกวาปกติ เน� องจากมีสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โคโรนาสายพันธุ ใหม หรือโควิด-19 โดยเฉพาะลาสุดที่มีสาย

พันธุ โอมิครอน ซึ่งแพรกระจายไดอยางรวดเร็ว 

ปฏิเสธไมไดวาฉายาที่ส� อมวลชนตั้งใหนั้นอาจไมถูกจริต                                                                    

หรือตรงใจกับสังคมทั้งหมด โดยเฉพาะอาจสรางความไมพอใจ

ใหผูที่ถูกตั้งฉายา แตฉายาดังกลาวก็ถือเปนกระจกบานหนึ่ง

ในการสะทอนการทํางานตลอดป 2564 ที่ผานมาของฝาย

นิติบัญญัติและฝายบริหารที่ควรตองนําไปฉุกคิด และไตรตรอง

ไมมากก็นอย

โดยในสวนของฝายนิติบัญญัตินั้นชัดแจงอยางยิ่ง เม� อ

ยกเลิกตําแหน�งคนดีศรีสภา ซึ่งสะทอนการทํางานของผูทรง

เกียรติทั้งสภาลางและสภาสูงที่มีรวมกันเกินกวา 700 ราย วา

ไมมีผูใดมีคุณสมบัติในการเปนคนดีศรีสภาแมเปนรายเดียว ซึ่ง

ก็ไมน�าแปลกใจ เพราะฉายาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ก็เปนตัวบอกไดเปนอยางดี โดยเฉพาะฉายาสภาผูแทนราษฎร

ที่ ไดรับวาสภาอับปาง ซึ่งสะทอนภาพการทํางานของสมาชิก

ผูทรงเกียรติอยางมากวามุงมั่นในเร� องเกมการเมืองมากกวา

การทํางานเพ� อประเทศชาติและประชาชน 

เราเขาใจไดวาฝายคานนั้นก็ตองไมเห็นดีเห็นงามตาม

ฝายรัฐบาล หรือฝายบริหาร เพราะช� อก็บอกอยูแลววาฝาย

ค้าน แต่ก็มิใช่ว่าทุกเรื่องต้องคัดง้างหรือเอาชนะคะคานกัน 

หากเปนเร� องของผลประโยชนสวนใหญของชาติบานเมือง โดย

เฉพาะการพิจารณาเร� องที่มีการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกัน 

เพราะเทากับเร� องนั้นเปนเร� องสภาผูแทนราษฎรโดยรวม มิใช

เร� องของฝายใดฝายหนึ่ง ในขณะเดียวกันทานผูทรงเกียรติฟาก

ฝายรัฐบาลก็มิไดตระหนักในหนาที่ที่ตองเปนแกนหลักสําคัญ

ในการอยูเปนองคประชุม เพราะถือเปนเสียงขางมาก เราจึง

หวังวาปใหมที่ใกลจะมาถึงจะทําใหผูทรงเกียรติทั้งหลายสํานึก

และสําเหนียกในการกินเงินภาษีประชาชนใหมากวามาทํางาน

เพื่อคนทั้งประเทศ มิใช่มาเพื่อแย่งชิงอํานาจในการบริหาร

ประเทศ

ในขณะที่ฉายาของรัฐนาวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นั้น ก็เรียกวาสะทอนการทํางานไดดีพอสมควร โดยเฉพาะ

ฉายารัฐบาล ฉายานายกรัฐมนตรี และวาทะแหงป ซึ่งตอง

เรียกวาพุงเปาตรงไปที่ตัวตน และรูปแบบการบริหารจัดการ

ของรัฐบาลนี้อยางยิ่ง ทั้ง “ยื้อยุทธ” “ชํารุดยุทธ โทรม” และ 

“นะจะ” ปอกเปลือกตัวตนรูปแบบรัฐราชการอยางปฏิเสธไมได 

ทั้งที่เปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แตดูรูปแบบการทํางาน

กลับยังแทบไมมีการเปลี่ยนแปลงจากการเปนรัฐบาลคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เทาใดเลย แตไมมีอํานาจตาม

มาตรา 44 ของประกาศ คสช.เทานั้น 

พล.อ.ประยุทธใหสัมภาษณในชวงหลังบอยครั้งวาเปน

นักการเมืองเต็มตัวแลว แตการทํางานกลับยังยึดติดรูปแบบ

ในกรมกอง ซึ่งเราไมปฏิเสธวา พล.อ.ประยุทธนั้นมีสายเลือด

ทหารมาคอนชีวิต การจะใหปรับเปลี่ยนทันทีทันใดนั้นยอม

เปนไปไมได แตอยาลืมวานับตั้งแต พล.อ.ประยุทธ และคณะ 

คสช.ไดรัฐประหารเม� อวันที่ 22 พ.ค.2557 นับเน� องจนถึงทุก

วันนี้เปนเวลาเทาใดแลว มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม มีการเลือกตั้งก็แลว แตรูปแบบการบริหาร หรือทัศนคติ

ของ พล.อ.ประยุทธก็ดูเหมือนยังย่ําอยูกับที่ แทบไมมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดเลย

ในชวงใกลปใหมนี้สิ่งที่คนไทยอยากไดมากที่สุดจาก

บรรดานักการเมืองทั้งฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติคงไม

พนการใหตระหนักถึงการทําหนาที่ของตัวเอง เพราะเงิน

เดือนและเงินประจําตําแหน�งทั้งหลายของทานเหลานั้นมา

จากหยาดเหงื่อและแรงงานของภาษีคนทั้งประเทศ ไม่ ใช่

เพียงมุงแตเอาชนะเพ� อเขามาสูวังวนอํานาจเทานั้น.

โพลช้ี

ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เหตุการณ

ชุมนุมทางการเมือง การถดถอยของ

เศรษฐกิจ และเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีส่งผล 

กระทบตอความรูสึกของประชาชนอยาง

ต่อเน่ือง ขณะท่ีรัฐบาลซ่ึงมีหน้าท่ีดูแล

บริหารบานเมืองตองเรงหาแนวทางแกไข

ดําเนินนโยบายและโครงการตางๆ เพ� อ

ใหประเทศกลับคืนสูสถานการณปกติโดย

เร็ว ซ่ึงสํานักงานศูนยวิจัยฯ ไดสํารวจ

ความคิดเห็นประชาชนท่ัวประเทศท้ังใน

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตางจังหวัดใน

เขต อ.เมือง และตางจังหวัดในเขตตาง

อําเภอ ท่ีมีตอผลงานของรัฐบาลประจํา

ป 64 ระหวางวันท่ี 21-25 ธ.ค.64 จํา

นวนท้ังส้ิน 1,090 ตัวอยาง โดยแบงกลุม

ตัวอยาง ดังน้ี

เม� อถามวา พอใจภาพรวมผลงาน

และการทํางานของรัฐบาลในระดับใด 

อันดับ 1 ประชาชนตางจังหวัดในเขตตาง

อําเภอ รอยละ 65.60, อันดับ 2 ประชา 

ชนตางจังหวัดในเขต อ.เมือง รอยละ 

51.08 และอันดับ 3 ประชาชนใน กทม. 

รอยละ 49.47

เม� อถามถึงภาพรวมผลงานและการ

ทํางานของแตละกระทรวงท่ีประชาชน

พอใจมากท่ีสุด สรุปวา คะแนนรวมท่ัว

ประเทศ อันดับ 1 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ รอยละ 58.58, อันดับ 2 กระทรวง

สาธารณสุข รอยละ 57.17, กระทรวง

พาณิชย รอยละ 56.83, กระทรวงแรงงาน 

54.65 และกระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา รอยละ 54.65

เม่ือถามว่าช่ืนชอบผลงานของ

รัฐมนตรีทานใดมากท่ีสุด พบวา คะแนน

รวมท้ังประเทศ อันดับ 1 นายเฉลิมชัย 

ศรีออน รมช.เกษตรและสหกรณ รอยละ 

40.92, อันดับ 2 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข รอย

ละ 39.91, อันดับ 3 นายจุรินทร ลักษณ

วิศษฏ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย รอย

ละ 35.41 และอันดับ 4 (รวม) นายสุชาติ 

ชมกล่ิน รมว.แรงงาน และ พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ รอยละ 34.13

เม� อถามตอวา ผลงานของรัฐบาล

ที่ช� นชอบหรือรับรูมากที่สุด อันดับ 1 

โครงการประกันรายไดเกษตรกร รอยละ 

40.16, อันดับ 2 โครงการคนละคร่ึง รอย

ละ 38.54, อันดับ 3 โครงการเราเท่ียว

ดวยกัน รอยละ 34.23, อันดับ 4 ผลงาน

ตัวเลขการสงออกสินคา 33.42 และอันดับ 

5 โครงการจัดสรรท่ีดินทํากินใหเกษตรกร 

รอยละ 32.61 เปนตน

เม� อถามย้ําวา ใหความสําคัญกับ 

นโยบายดานใดของรัฐบาลมากท่ีสุด อันดับ 

1 ดานเศรษฐกิจ รอยละ 52.20, อันดับ 

2 ดานสาธารณสุข รอยละ 39.20, อันดับ 

3 ดานการศึกษา 39.01, อันดับ 4 ดาน

คมนาคม รอยละ 34.42 และอันดับ 5 ดาน

การทองเท่ียว รอยละ 33.27.

ซอม กทม.

 

จะมีผลใชบังคับวันท่ี 2 ม.ค.65 จากน้ัน 

กกต. ประกาศกําหนดวันเลือกต้ังและวัน

รับสมัครผูสมัครรับเลือกต้ังวันท่ี 3 ม.ค.

65 ประกาศหน�วยเลือกต้ังและรายช� อผู

มีสิทธิเลือกต้ังภายในวันท่ี 4 ม.ค.65 รับ

สมัคร ส.ส.แทนตําแหน�งท่ีวางลง ระหวาง

วันท่ี 6-10 ม.ค.65 และจัดการเลือกต้ังได

ในวันท่ี 30 ม.ค.65 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กลาวถึงการชดใชคาใชจายการ

เลือกต้ังของนายสิระวา นายสิระตองชดใช

การเลือกต้ังสําหรับเขตหลักส่ีในป 62 สวน

การเลือกต้ังท่ีกําลังจะเกิดข้ึน กกต.เปนผู

ออกคาใชจาย

ท่ีทําการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                     

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐ                                                       

มนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พปชร. เรียก

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค เพ� อ

พิจารณาสงผูสมัครรับเลือกซอม ส.ส. กทม.

เขต 9 (หลักส่ี-จตุจักร) โดยมีกรรมการ

บริหารพรรคเขาประชุมอยางพรอมเพรียง 

ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง

กอนเร่ิมการประชุม นางสรัลรัศม์ิ 

เจนจาคะ ภรรยานายสิระ ไดเดินทางมา

ท่ีทําการพรรค และข้ึนไปยังหองประชุม 

โดยใชเวลา 10 นาที กอนเดินทางกลับ 

โดยนางสรัลรัศม์ิกลาวส้ันๆ วา “ขอใหฟง

มติจากท่ีประชุม”

จากน้ันเวลา 16.20 น. น.ส.พัช

รินทร ซําศิริพงษ ส.ส.กทม. ในฐานะ

โฆษกพรรค พปชร. แถลงวา ท่ีประชุมมี

มติเอกฉันทสง นางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ 

ลงสมัครรับเลือกต้ังซอม ส.ส.กทม.เขต 9 

โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

(ดีอีเอส) เปน ผอ.เลือกต้ัง

ผูส� อขาวถามวา พปชร.จะมีจุดขาย

ในการเลือกต้ังคร้ังน้ีอยางไร นายชัยวุฒิ 

กลาววา การสงผูสมัครลงเลือกต้ังก็ตอง

คาดหวัง และม่ันใจวาเราจะชนะ เพราะวา

เปนเครือขายของคนในครอบครัวเดียวกัน 

อีกท้ังนายสิระทําพ้ืนท่ีจนไดรับความนิยม

จากประชาชนเปนอยางดี อยางไรก็ตาม 

จะตองมีการวางกรอบทํางานรวมกับนาง

สรัลรัศม์ิ

เม� อถามวา กระแสของ พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา และ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ ในกรุงเทพฯ ยังดีอยูหรือไม นาย

ชัยวุฒิกลาววา ม่ันใจวากระแสยังดี เพราะ

รัฐบาลทําผลงานมากมาย คิดวาเราจะ

ชนะแน�นอน

ดานนางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ให

สัมภาษณวา ตองขอขอบคุณ พล.อ.ประวิตร 

และกรรมการบริหารพรรคทุกทานท่ีให

ความไววางใจ ตนจะไมทําใหผิดหวังแน� 

นอน ตลอดเวลาท่ีนายสิระเปน ส.ส. ตน

ไดชวยเหลืองานดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี

มาโดยตลอด เชน เม� อตอนสถานการณ                        

โควิดระบาดอยางหนักตนก็ทําหนาท่ีโดย

ไมไดพักผอน เพราะฉะน้ันตนไมใชผูสมัคร

หนาใหม เน� องจากมีความคุนเคยสนิทสนม

กับชาวบานในพ้ืนท่ี โดยตนดูแลชาวบาน

แบบใหใจกับเขา จึงม่ันใจวาประชาชนใน

พ้ืนท่ีจะมอบความไววางใจและให โอกาส

ตนสานตองานจากนายสิระ จึงไมมีความ

กังวลในเร� องของคูแขง

เม่ือถามว่า  กังวลกับกระแสของ                                                         

พรรค พปชร.ใน กทม.หรือไม นางสรัลรัศม์ิ                                                            

กลาววา ท่ีผานมารัฐบาลของ พล.อ.ประ 

ยุทธสรางผลงานใหกับประชาชนไวมาก                                                       

มาย รวมถึงพรรค พปชร.ท่ีนําโดย พล.อ. 

ประวิตร ก็ดูแลประชาชนเร� องปากทองมา

โดยตลอด จึงม่ันใจวาคนกรุงเทพฯ ยังรัก

และศรัทธาการบริหารประเทศของรัฐบาล

และพรรค พปชร.

นายสันติ พรอมพัฒน รมช.การคลัง 

กลาววา การเลือกต้ังซอมสงขลา ชุมพร 

โดยหลังเทศกาลปใหม หัวหนาพรรคอยู

ระหวางวางแผนลงพ้ืนท่ีหาเสียงจังหวัด

ละ 2 คร้ัง ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการวาง

กําหนดการลงพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ท่ีประชุม

ม่ันใจวาท้ัง 3 พ้ืนท่ีผูสมัครของพรรคจะ

สูได เน� องจากมีท้ังกระแสของพรรคและ

กระแสในตัวนายกฯ โดยเฉพาะในจังหวัด

ชุมพร ท่ีตนรับมอบหมายใหเปน ผอ.การ

เลือกต้ัง ไดมีการลงพ้ืนท่ีเบ้ืองตน พบ

วานโยบายของพรรค พปชร. อาทิ บัตร

สวัสดิการ มาตรการเยียวยาชวงโควิด โดย

เฉพาะโครงการคนละคร่ึง ไดรับการตอบ

รับเปนอยางดี รวมถึงกระแสความนิยม

ในตัวนายกฯ ก็มีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหม่ันใจ

วาคะแนนนิยมจะเพ่ิมข้ึนกวาการเลือกต้ัง

คร้ังกอน เพราะถาไมม่ันใจก็คงจะไมตัดสิน

ใจสงผูสมัคร

รายงานขาวจาก พปชร.แจงวา  ใน                                                            

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคไดมี

การเสนอ 2 รายช� อชิงผูสมัครรับเลือกต้ัง

ส.ส.เขต 9 หลักส่ี คือนางสรัลรัศม์ิ  และ

น.ส.นพวรรณ  หัวใจม่ัน  โฆษกกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  อดีตผู้

สมัคร  ส.ส.บางเขน  ปรากฏวาท่ีประชุมมีมติ

เอกฉันทเลือกใหนางสรัลรัศม์ิเปนผูลงสมัคร

รับเลือกต้ังซอม เน� องจากอีกคนเปนผูสมัคร

คนละเขต ขณะท่ีการเลือกต้ังเหลือเวลา

เพียงอีก 20 วันเทาน้ัน  จึงอาจทําใหเตรียม

ตัวไมทัน อยางไรก็ตาม พล.อ.ประวิตรพูดใน

ท่ีประชุมดวยวา การเลือกต้ังซอมท้ังหมด 3 

เขต พรรคจะตองชนะ

ท่ีพรรคกลา นายอรรถวิชช สุวรรณ

ภักดี เลขาธิการพรรคกลา ประกาศลงชิง

เลือกต้ังซอมเขต 9 กทม. โดยมีนายกรณ 

จาติกวณิช หัวหนาพรรค คณะผูบริหาร

และทีมพรรคกลา กทม. รวมใหกําลังใจ 

ท้ังน้ี นายอรรถวิชชกลาววา ต้ังพรรคกลา

ข้ึนมาเพ� อเปนทางเลือกใหมใหประชาชน 

อยากเห็นการเมืองสรางสรรค บนแนวคิด

ปฏิบัตินิยม ลงมือทํา ตนเคยเปนผูแทนฯ 

ท้ังเขตหลักส่ีและจตุจักร ม่ันใจวาชวงเวลา

ท่ีเปนผูแทนฯ ทําหนาท่ีอยางเต็มท่ี และจะ

ขอกลับมาทําหนาท่ีอีกคร้ังหน่ึง ขอพ่ีนอง

ประชาชนใหโอกาส “สรางสรรคการเมือง

คุณภาพ” ใหเกิดข้ึนในหลักส่ี-จตุจักร 

ขณะท่ีนายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.

แรงงาน ในฐานะผูอํานวยการเลือกต้ังซอม 

ส.ส.เขต 6 จ.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ 

ใหสัมภาษณถึงความพรอมการเลือกต้ัง

ซอม ส.ส.เขต 6 สงขลา วา ม่ันใจ เพราะพ่ี

นองชาว จ.สงขลา ชอบนโยบายของพรรค

พลังประชารัฐเยอะมาก นโยบายจับตองได 

อาทิ บัตรสวัสดิการแหงรัฐ สวนท่ีแขงกับ

พรรคประชาธิปตย แมจะเปนพรรครวม

รัฐบาลดวยกัน แตไมไดหาเสียงโจมตีกัน 

จะไปเน้นเร่ืองตัวผู้สมัครและพ้ืนท่ี แต่

ท้ังหมดข้ึนอยูกับชาวเขต 6 จ.สงขลา วา

จะเลือกใคร 

ผูส� อขาวถามวา หากเลือกต้ังซอม

แพจะสงผลกระทบตอตําแหน�งดวยหรือไม 

นายสุชาติกลาววา ไมใช สวนท่ีใหตนเปน

ผูอํานวยการเลือกต้ัง คิดวาเปนชวงเวลา

ท่ีเหมาะสมมากกวา เพราะดูและสัมผัส

กับประชาชนทุกจังหวัด การเลือกต้ังไมได

อยูท่ีกระแสอยางเดียว แตมีองคประกอบ

หลายอยางท่ีดูแลกันมายาวนาน ยอมรับวา

พ้ืนท่ีสงขลาอาจจะเหน� อย เพราะเปนพ้ืนท่ี

ของพรรคประชาธิปตย แตคร้ังน้ีจะเปนบท

พิสูจนวาตนจะเดินยุทธศาสตรในการเลือก

ต้ังอยางไร หากเปนพ้ืนท่ีเดิมของพรรคพลัง

ประชารัฐก็ไมน�ายาก แตท่ียากคือพ้ืนท่ีไข

แดง ท้ังหมดอยูท่ียุทธศาสตร ไมใชวาเปน

บานเขาแลวเราจะไปแขงไมได และเช� อวา

มีดีพอท่ีจะนําเสนอ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) กลาววา ในเขตเลือก

ต้ังท่ี 1 จ.ชุมพร ท่ีมีสมาชิกพรรคไดลา

ออกไปชวยพรรคการเมืองอ� นน้ัน เช� อจะ

ไมมีผลกระทบตอผลการเลือกต้ัง เพราะ

เขตเลือกต้ังดังกลาวประชาชนไดเห็นและ

สัมผัสไดมาโดยตลอดวา อดีต ส.ส.ของ

พรรค ป.ป.ช.ไดต้ังใจทํางานอยูเคียงขาง

พ่ีนองตลอดมา ส่ิงสําคัญท่ีพรรคจะตอง

รณรงคตอจากน้ีคือ ใหขอมูลประชาชนให

เห็นถึงความสําคัญของการเลือกต้ังท่ีสุจริต

และเท่ียงธรรม จะตองไมมีการซ้ือสิทธ์ิ

ขายเสียง ส่วนเร่ืองการเลือกต้ังซ่อมใน

เขตหลักส่ี กทม.น้ัน ขณะน้ียังไมไดมีการ

พิจารณาแตอยางใด หากมีความเคล� อนไหว

ในสวนน้ีจะไดแถลงใหทราบตอไป

มีความเคล่ือนไหวของนายสกลธี                                                      

ภัททิยกุุล ภายหลังลาออกจากสมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ วาไดเตรียมจะเปด

ตัวลงสมัครเลือกต้ังผูวาฯ กทม. ในนาม

พรรคการเมืองใหมพรรคหน่ึง ท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการจัดต้ัง และจะเปดตัวในชวง

หลังปใหม 

สวนแคนดิเดตผูวาฯ กทม. ในนาม

พรรคกาวไกล ท่ีเตรียมเปดตัววันท่ี 23 ม.ค.

65 มีกระแสขาววามีการทาบทามนายสันติ

ธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตรการเงิน ผู

บริหารบริษัทเทคโนโลยี อีคอมเมิรซช� อดัง 

บุตรชายนายสุรเกียรต์ิ เสถียรไทย อดีตรอง

นายกฯ และ รมว.การตางประเทศ ใหมา

ลงสมัครผูวาฯ กทม. ในนามพรรคกาวไกล

อยางไรก็ตาม นายสันติธารโพสต 

เฟซบุกสวนตัวปฏิเสธกระแสขาวดังกลาว

วา “ไมเปนความจริง ในฐานะคนไทยคน

หน่ึงท่ียอมเปนกังวลกับความทาทายตางๆ 

ท่ีประเทศเรากําลังเผชิญ และตองการ

เปนสวนหน่ึงในการสรางอนาคตท่ีดีข้ึน

ใหกับคนทุกรุนในประเทศ ผมจะยังคอย

เฝาติดตามสถานการณบานเมืองอยาง

ใกลชิดและแชรขอคิดท่ีผมมีตอสาธารณะ

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม บทบาทหลักท่ีผม

ใหความสําคัญในขณะน้ีคือการทําหนาท่ี

ประธานทีมเศรษฐกิจและผูบริหารบริษัท 

Sea ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความสนใจ 

และผมขอเปนกําลังใจใหผูสมัครเลือกต้ัง

ผูวาฯ กทม.”.

บ๊ิกตู

มาตรา 264 ท่ีแมจะกําหนดใหคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) ท่ีบริหารราชการแผนดิน

อยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

เปน ครม. ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

น้ีน้ัน การปฏิบัติหนาท่ีของ พล.อ.ประยุทธ

ตามมาตรา 264 เปนการปฏิบัติหนาท่ี

แทน ครม. ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญป 

2560 เพียงช่ัวเวลาหน่ึง และตองพนจาก

หนาท่ี ภายหลังจากท่ี ครม.ตามรัฐธรรมนูญ

ป 2560 เขาปฏิบัติหนาท่ี หากรัฐธรรมนูญ

มีเจตนารมณใหนับระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ี

นายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธในระหวางการ

ปฏิบัติหนาท่ีกอนหนาน้ี จะตองบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวา ใหนับระยะ

เวลาดังกลาวรวมเปนระยะเวลาดํารง

ตําแหน�งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธดวย  

“ดังน้ันระยะเวลาดํารงตําแหน�ง  

นายกฯของ พล.อ.ประยุทธ ตามมาตรา 

264 นับต้ังแตวันท่ี 6 เม.ย.2560 ท่ีรัฐ 

ธรรมนูญป 2560 บังคับใช จนถึงวันท่ี 

9 มิ.ย.2562 ท่ี พล.อ.ประยุทธไดรับการ

โปรดเกลาฯ เปนนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ

ป 2560 จึงไมถือเปนการดํารงตําแหน�ง                

นายกฯ ตามรัฐธรรมนูญป 2560 มาตรา 

158” รายงานขาวจากสภาผูแทนราษฎรระบุ

วันเดียวกัน มีรายงานขาวจาก

ทําเนียบรัฐบาลแจงวา ในท่ีประชุม ครม. 

คร้ังสุดทายของป 2564 เม� อวันอังคารท่ี 

28 ธ.ค.ท่ีผานมา บรรยากาศการประชุม

เปนไปอยางผอนคลาย พล.อ.ประยุทธดู

อารมณดีเปนพิเศษ ตลอดการประชุมมี

การหยอกลอและแซวรัฐมนตรีเปนระยะ 

ไมวาจะเปน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ, นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตรและ

สหกรณ แตไมไดมีการพูดถึงฉายารัฐบาล

และฉายาของตัวเองท่ีส� อมวลชนประจํา

ทําเนียบฯ ต้ังใหประจําป 

ท้ังน้ี ในท่ีประชุมยังมีการแลก

ของขวัญกันระหวางกระทรวง โดยช้ิน

ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวช่ืนชมคือของ

ขวัญของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.

ศึกษาธิการ ซ่ึงเปนปากกาลายไทยสลักช� อ

รัฐมนตรีแตละคน โดย พล.อ.ประยุทธได

หยอดมุกกับ ครม.วา “อยาเผลอลืมท้ิงไว

ในสถานท่ีอโคจรนะครับ เพราะมีช� อตัว

เองสลักไว” ทําให ครม.ตางพากันหัวเราะ

ชอบใจ 

นอกจากน้ี ในท่ีประชุม ครม. ไดมี

การนําดอกบัวสีมวง พันธุฉลองขวัญ ซ่ึง

นายกฯ รูสึกประทับใจในชวงท่ีลงพ้ืนท่ีสวน

เบญจกิติเม� อสัปดาหกอน โดยนําดอกบัว

ชนิดดังกลาวมาใสแจกันวางไวดานหนาท่ี

น่ังของนายกฯ และนายกฯ ไดกลาวถึง

ดอกบัวดังกลาววา อยากใหหน�วยงาน

ตางๆ เอาดอกบัวดังกลาวไปปลูกในสวน

สาธารณะ เปนดอกบัวไทยแบบบานๆ ไม

ตองไปปลูกดอกบัวพันธุท่ีแพงมาก  

ในท่ีประชุม นายอนุชา นาคาศัย 

รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ท่ีปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 

ไดรายงานวาระงานของสภาวา ในสัปดาห

น้ีจะไมมีการประชุม ซ่ึงจะกลับมาประชุม

อีกคร้ังในสัปดาหหนา โดย พล.อ.ประ               

ยุทธไดกําชับเก่ียวกับการประชุมสภาท่ีลม

บอยวา “เร� องสภาผมกาวลวงไมได แต

อยากใหผูประสานงานสภา ประสานให

ดีวาวันไหนมีกฎหมายของรัฐบาลเขาสูท่ี

ประชุม อยาใหเกิดปญหาเหมือนเดิมอีก 

และอยากให ส.ส.อยูใหพรอมเพรียงกัน”  

‘บ๊ิกตู’ ไมงอนอวยพรส� อ

ผูส� อขาวรายงานวา พล.อ.ประยุทธ

ไดอวยพรเน� องในโอกาสเทศกาลวันข้ึนป

ใหมแทนการใหสัมภาษณกับส� อมวลชนวา 

“ในโอกาสวันข้ึนปใหม 2565 ท่ีจะมาถึงน้ี 

ผมขออาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินี และพระบรม

วงศานุวงศทุกพระองค ไดอํานวยพรให

ส� อมวลชนทุกทาน ทุกแขนง มีสุขภาพกาย 

สุขภาพใจท่ีแข็งแรง ประสบความสําเร็จ

ดังท่ีต้ังไว และเปนสวนสําคัญในการนํา

พาประเทศชาติและประชาชน เดินไปขาง

หนาอยางม่ันคง และย่ังยืน ในฐานะส� อ

กลางท่ีมีคุณภาพ และรักษาไวซ่ึงจรรยา

บรรณของส� อมวลชน เพ� อความรักสามัคคี

ของคนไทย”

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวภาย

หลังการแถลงขาวการประชุม ครม.วา 

เน� องจากวันน้ี พล.อ.ประยุทธมีภารกิจใน

ช่วงเย็น จึงไม่ได้ตอบคําถามส่ือมวลชน

ท่ีฝากคําถามไว  “และขอยืนยันวานายก

รัฐมนตรีไมไดงอนส� อ ตามท่ีมีส� อบางสํานัก

พาดหัว ในขอเท็จจริงนายกรัฐมนตรีไม

ได้งอนส่ือ และได้มีการทักทายส่ือตาม

ปกติ รวมท้ังเขาใจในการทํางานของส� อ

ทุกสํานัก”

ทางดาน พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กลาวหลัง

ถูกถามวาทราบฉายาท่ีส� อมวลชนประจํา

ทําเนียบรัฐบาลต้ังใหเปน “รองชํ้า” แลว

หรือยัง วา “ออ ผมก็รองชํ้า รองชํ้าเพ� อ

ชาติไมเปนอะไรหรอก รองชํ้าเพ� อชาติ เพ� อ

ใหประเทศชาติอยูตอไปได”  

สวนนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย และ

หัวหนาพรรคประชาธิปตย กลาวถึงฉายา 

“นายกฯ บางโพล” วา ตลกดี สวนตัวไมมี

ความเห็นอะไร แตยอมรับวาคนต้ังก็เกง  

เม� อถามวา คิดวาจะเปนนายกฯ ตัว

จริง ไมใชแคนายกฯ บางโพล ตามท่ีมีการ

ต้ังฉายาไดหรือไม นายจุรินทรกลาววา เปน

เร� องอนาคต ซ่ึงวันน้ีเราก็มีนายกฯ อยูแลว 

ขณะท่ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กลาว

ถึงฉายา “วากซีน” วา “ก็ดี จะไดเปนคําติด

หู คนจะไดมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ”  

นายสุพัฒนพงษ พันธ มีเชาว  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน กลาวถึงฉายา “มหา

เฉ� อย 4D” วาไมรูสึกโกรธแตอยางใด “ไม

เคืองหรอก เพราะอาจจะไมคอยไดเจอกัน 

ก็อาจจะคิดได ไมมีปญหาอะไร จะไปโกรธ

ไดอยางไร เพราะไมไดทําอะไรผิด” 

ถามยํ้าวาจะสานตองาน 4D หรือ

ไม นายสุพัฒนพงษกลาววา ก็สานตอสิ 

เพราะของมันดีหนิ และเปนเร� องสําคัญ

ใหความรูความเขาใจ และประชาชนตอง

เขาใจมากกวาน้ี คนอ� นจะไดเขาใจมากกวา

น้ี และเด๋ียวก็จะเห็นผล เร� องน้ีจําเปนตอง

ใชเวลาในระยะยาวก็จะเห็นผล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม เปดเผยภาย

หลังการเขาพบนายกฯ หลังการประชุม 

ครม. ท่ีหองสีฟา ตึกสันติไมตรี วาเปนการ

พูดคุยกันท่ัวไป นายกรัฐมนตรีไมไดมีการ

ส่ังการอะไรเปนพิเศษ ซ่ึงการเขาพูดคุย

กับนายกฯ เปนเร� องงานในกระทรวง โดย

เฉพาะการแกไขปญหาในเร� องดาวเทียม 

ท่ีรับโอนมาจากไทยคม ซ่ึงตองทําให

เรียบรอย และถูกกฎหมาย เพ� อบริหาร

งานไดตอไป สวนในท่ีประชุม ครม. นายกฯ                                                                     

ขอใหรัฐมนตรีทุกคนต้ังใจทํางาน โดยป

หนาเปนปสําคัญท่ีเราตองขับเคล� อนการ

ทํางานของรัฐบาล และแกไขปญหาให

ประชาชนใหสําเร็จและเร็วท่ีสุด สวนของ

ฉายารัฐบาลท่ีส� อมวลชนประจําทําเนียบ

รัฐบาลไดต้ังให พล.อ.ประยุทธไมไดพูดถึง

ประเด็นดังกลาว 

ครม.ไฟเขียว กม.ลูก 2 ฉบับ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม� อวันท่ี 

28 ธันวาคม 2564 วา ครม.อนุมัติหลักการ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

รวม 2 ฉบับ คือรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับท่ี..) 

พ.ศ..... และรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับ

ท่ี..) พ.ศ..... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ังเสนอ เพ� อใหสอดคลองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2564 ท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในมาตรา 

83 มาตรา 86 และมาตรา 91 โดยมีราย

ละเอียดดังน้ี 

1.ราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับท่ี .. (พ.ศ....) 

มีสาระสําคัญ อาทิ 1) ให กกต.ดําเนิน

การจัดใหมีการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือก

ต้ัง จํานวน 400 คน และการเลือกต้ัง

แบบบัญชีรายช� อ จํานวน 100 คน 2) ให

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครแบบแบงเขต

เลือกต้ังแลวจึงมีสิทธิสงผูสมัครแบบบัญชี

รายช� อ และตองกําหนดใหสงบัญชีรายช� อ

ดังกลาวกอนปดการรับสมัครรับเลือกต้ัง 

ส.ส.แบบแบงเขตเลือกต้ัง โดยตองกําหนด

วันท่ีพรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายช่ือผู้

สมัครแบบบัญชีรายช� อไมนอยกวา 3 วัน 

3) กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําหน�วย

เลือกต้ังไมนอยกวา 7 คน มีหนาท่ีเก่ียวกับ

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีเลือกต้ังและ

นับคะแนนของหน�วยเลือกต้ังแตละแหง               

4) ใหใชบัตรเลือกต้ัง ส.ส.แบบละ 1 ใบ 

(บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ สวนหีบบัตรเลือกต้ังใหมี

ลักษณะตามท่ี กกต. กําหนด) 5) แกไขเพ่ิม

เติมการประกาศผลเลือกต้ัง โดยเม� อรวมผล

เลือกต้ังแลว คะแนนทุกหน�วยเลือกต้ังใน

เขตเลือกต้ังน้ัน รวมท้ังคะแนนท่ีไดจากการ

ออกเสียงลงคะแนนกอนวันเลือกต้ัง และ

การลงคะแนนเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร

แลว ให กกต.ประจําเขตเลือกต้ัง ดําเนิน

การประกาศผลรวมคะแนน ส.ส.แบบแบง

เขตเลือกต้ัง คะแนนท่ีไมเลือกผูสมัครผูใด 

ผลการรวมคะแนนท่ีแตละพรรคการเมือง

ได้รับจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ 

และคะแนนท่ีไมเลือกพรรคการเมืองใด 

แลวรายงาน กกต.โดยเร็ว

2.ราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง 

(ฉบับท่ี..) พ.ศ..... มีสาระสําคัญดังน้ี 1) แกไข

เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการสรรหาของแตละ

พรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายช� อผูสมัคร

รับเลือกต้ัง ส.ส.แบบบัญชีรายช� อไมเกิน 

100 รายช� อ 2) แกไขเพ่ิมเติมใหสมาชิก

พรรคการเมืองลงคะแนนเลือกผูสมัครรับ

เลือกต้ัง ส.ส.แบบบัญชีรายช� อไดคนละไม

เกิน 10 รายช� อ จากเดิม 15 รายช� อ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา จากน้ีจะสงให

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

สอบ เช� อวาจะใชเวลาประมาณ 15 วัน 

กอนเสนอไปยังสภาหลังวันท่ี 15 ม.ค. 

ขณะท่ีรางกฎหมายลูกของ ส.ส.ก็จะบรรจุ

ในระเบียบวาระหลังวันท่ี 15 ม.ค. เชน

เดียวกันเน่ืองจากระหว่างน้ีอยู่ระหว่าง

การรับฟงความคิดเห็นของสภา สําหรับ

คาใชจายในการเลือกต้ังคร้ังตอไปจะอยูท่ี

ประมาณ 5.6 พันลานบาท

มีรายงานดวยวา ระหวางการ

พิจารณาราง พ.ร.ป.ท้ังสองฉบับ โดยมี

รองเลขาธิการ กกต.ไดอธิบายรายละเอียด

ของกฎหมายตอท่ีประชุม ครม. นายจุรินทร 

กับนายนิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดซัก

ถึงรายละเอียดท่ี กกต.ยกรางวาสามารถ

แกไขในสภาไดหรือไม ซ่ึงรองเลขาธิการ 

กกต.ไมไดตอบคําถามดังกลาว แตมีผูรวม

ประชุมคนอ� นใหความเห็นวาสามารถแกไข

ในสภาได.
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2 ในประเทศ-ขาวตอหนาหนึ่ง

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ 

ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา

“เปนสีสันทางการเมืองของทุกป และเปนสีสันของ

ระบอบประชาธิปไตยกอนสงทายปเกาตอนรับปใหม ไมตอง

ไปซีเรียส โดยบุคคลที่ไดรับการตั้งฉายาถือวาเปนคนสําคัญ 

จึงไดรับการนึกถึงจากส� อมวลชน”

ของขวัญปใหม

ที่คนไทยอยากได

ถื

ไทยโพสต • เม� อวนัที ่28 ธ.ค. นายธนกร                                                         

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะ                                             

รัฐมนตรี (ครม.) วา ในที่ประชุม ครม.

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม ไดกลาวถึง

สถานการณในเมียนมา โดยย้ําถึงการ

แก ไขสถานการณวา ให ไทยยึดหลัก

แนวทางแกไขที่อาเซียนไดตกลงกันไว 

ในการจัดระเบียบภายในประเทศเปน

หนาที่ของกระทรวงมหาดไทย สวนการ

ดูแลบริเวณชายแดน ไดมอบหมายให

กระทรวงกลาโหมและกองทัพดูแลชวย

เหลือผูลี้ภัย โดยใหเปนไปตามหลักสิทธิ

มนุษยธรรม

พ.อ.หญิงศิริจันทร งาทอง รอง

โฆษกกองทัพบก แถลงผลการประชุม

กองทัพบกประจําวันดวยระบบออนไลน 

มี พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผบ.ทบ. 

เปนประธาน วาศนูยปฏบิตักิารกองทพับก

ไดรายงานสถานการณชายแดนไทย-เมียน 

มา ดาน จ.ตาก โดยหน�วยงานดานความ

มั่นคงทั้งระดับพื้นที่และระดับนโยบาย

รวมกนัตดิตามสถานการณในทกุดาน ซึง่ 

ผบ.ทบ.ย้าํใหทกุหน�วยตดิตามสถานการณ

และสรางความปลอดภัยใหประชาชน

ดานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ (กสม.) ขอใหรัฐบาลไทยเตรียม

ความพรอมรับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน

จากการสูรบระหวางกองทัพเมียนมากับ

กองกําลังกลุมชาติพันธุ โดยเคารพตอหลัก

สากลการหามผลักดันกลับสูอันตรายอยาง

เครงครัด และกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน

ในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

แกชาวเมียนมา ซ่ึงมีท้ังแรงงาน ผูหนีภัย

ทางการเมือง และผูหนีภัยจากการสูรบ. 

ยึดแนวทางอาเซียนแกปมเมียนมา 
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3บทความ-ในประเทศ

งท้ายปีแบบนี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง  

แต่ก็สองปีติดแล้วที่ทำ�อะไรๆ ได้ไม่เต็มที่ เพร�ะต้อง

เผชิญกับก�รแพร่ระบ�ดโควิด และปีนี้เป็นคิวของส�ย

พันธุ์ โอมิครอน

แต่...ด้วยสภ�พอ�ก�ศที่หน�วเย็น มันก็ช่�งยั่วใจให้

เร�ๆ ท่�นๆ ออกเดินท�งท่องเที่ยว บ้�งก็ไปเยี่ยมญ�ติ

หรือพูดง่�ยๆ ก็คือ คงห้�มกันย�กแล้วที่จะไม่ให้จัด

กิจกรรม สำ�หรับง�นระดับประเทศอ�จยกเลิกได้ แต่ป�ร์ตี้

รวมกลุ่มกันภ�ยในครอบครัว ในหมู่เพื่อนฝูง คงห้�มไม่ได้

สิ่งที่รัฐจะต้องทำ�ในตอนนี้คือ ก�รแจ้งเตือน

สถ�นก�รณ์ระบ�ดหนักหน�เพียงใด อย่�งน้อยที่สุดจะทำ�ให้

ประช�ชนมีคว�มยับยั้ง ไม่สุดเหวี่ยงเกินไป และถ้�ห้�มไม่

ได้แล้ว ก็ต้องมีข้อปฏิบัติตน

หลังจ�กเสร็จสิ้นก�รป�ร์ตี้

เพื่อป้องกันก�รแพร่กระจ�ย

ต่อไป

วกกลั บม�ที่ ค ว�ม

เคลื่อนไหวของ เทพไท เสน

พงศ์ อดีต ส.ส.ด�วโซเชียล 

ช่วงเวล�แห่งคว�มสุขแบบ

นี้เข�เลือกไปเดินแจกปฏิทิน

ปีใหม่ให้พี่น้องในตล�ด ที่ 

อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมร�ช 

และไม่พล�ดที่จะม�บอกเล่�

คว�มเป็นอยู่ของประช�ชน

เสี่ยคึก เล่�ว่� พี่น้อง

ประช�ชนโอดครวญถึงภ�วะเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 ที่

ส่วนใหญ่ข�ดร�ยได้ ไม่มีเงินจับจ่�ยใช้สอย รวมถึงแม่ค้�ใน

ตล�ดนัดต่�งก็บ่นว่�ข�ยของไม่ได้ เพร�ะประช�ชนไม่มีกำ�ลัง

ซื้อ ตล�ดนัดบ�งแห่งมีจำ�นวนแม่ค้�ม�กกว่�คนซื้อด้วยซ้ำ�ไป

เทพไท บอกต่อว่� ช่วงสิ้นปีนี้รัฐบ�ลตัดโครงก�รคนละ

ครึ่งออกไป และจะเริ่มโครงก�รคนละครึ่งใหม่อีกครั้งในวัน

ที่  1 มีน�คม 2565 ทำ�ให้กำ�ลังซื้อในช่วงเดือนมกร�คมและ

กุมภ�พันธ์ลดน้อยลงไปอีก จึงอยากจะให้รัฐบาลดำาเนินการ

โครงการคนละครึ่งต่อเนื่องไปก่อน ตั้งแต่วันที่ 1  มกร�คม 

2565 ซึ่งจะเป็นก�รมอบของขวัญปีใหม่ให้ประช�ชนด้วย

“ถ้ารัฐบาลจะเริ่มโครงการคนละครึ่งใหม่ในวันที่ 1  

มีนาคม 2565 อีกครั้ง ระหว่างช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

ในระยะเวลา 2 เดือนนี้ รัฐบาลก็ควรจะอนุญาตให้ผู้ที่มียอด

เงินโครงการคนละครึ่งเหลืออยู่สามารถใช้ต่อไปได้จนถึง 1  

มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มกำาลัง

ซื้อให้ประชาชน ซึ่งจะทำาให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจใน

ประเทศมากยิ่งขึ้น”

แหม สงสัย “เทพไท” เริ่มจะติดใจ “ซ�นต้�ตู่” เสีย

แล้ว 5555.

มินน่ีเมาธ์

ปีใหม่ขอคนละครึ่ง

ส่

5 ปมร้อนการเมืองไทยปีเสือดุ

กับโอกาส ‘บิ๊กตู่’ อยู่ครบเทอม

วัน ‘ช้างศึก’ ร้อยล้าน!

เทพไท เสนพงศ์

ทย-อินโดฯ” วันนี้ ถึงจะไม่เป็น “คู่หยุดโลก”

แต่ “หยุดอ�เซียน” ได้แน่!

ถ้�อย�กรู้ฝ่�ยไหนจะชนะ ต้องไปถ�มคอบอล

ประเภทเข้�กระดูก หรือไม่ก็เกจิในวงก�ร เข�จะประเมิน

จ�กฟอร์มก�รเล่นของนักเตะแต่ละคนทั้งสองทีมได้

ส่วนผม เป็นพวก “เชียร์เพื่อช�ติ”

ดูก็ไม่เป็น นักเตะก็รู้จักไม่กี่คน แต่เมื่อแข่งระดับ

อ�เซียน-เอเชีย (รอระดับโลกอยู่นะ) อะไรที่ไม่เป็น เป็นหมด!

ฉะนั้น วันนี้ (๒๙ ธ.ค.๖๔) ใครเอ�ช้�งม�ฉุดก็ไม่ยอม 

ผมจะต้องนั่งเฝ้�หน้�จอ เปิดช่อง ๗ สี รอเวล� “ไทย-อิน

โดฯ” ลงสน�ม ตอน ๑๙.๓๐ น.

พูดถึงโทรทัศน์ สงส�ร “ช่องอื่น” เข�นะ

อุตส่�ห์กระเย้อกระแหย่งแข่งกันทุ่มเงินประมูลช่อง 

ได้ม�แล้วก็จับฉ่�ย “หนักกระพี้-ไม่มีแก่น”

ส่วนช่อง ๗ สี อยู่เฉยๆ ไม่ไปแย่งกะใคร นอกจ�ก

ชำ�น�ญละครจักรๆ วงศ์ๆ แล้ว ยังเจนจบในยุทธจักรทีวี 

ให้ช่องอื่นๆ ตะก�ยกันไป

แต่ช่อง ๗ สี “ใส่ทีเดียว” ก็กินรวบ ทุกรีโมต กดไปที่ 

“ช่อง ๗ สี” เรียบวุธทั้งประเทศ!

ขอโทษ ผมมันคนชอบแถ ก็อย่�ถือส� กลับม�เข้�

สน�มต่อ

ดูต�มสถิติ บอลชิงแชมป์อ�เซียน อินโดฯ เข้�ชิงม�

แล้ว ๕ ครั้ง แต่ได้ “รองแชมป์” ทั้ง ๕ ครั้ง

ใน ๕ ครั้งนั้น อินโดฯ ชิงกับไทย ๓ ครั้ง ผลเป็นดังนี้

- ปี ๒๕๔๓  ชิงกันที่สน�มร�ชมังคล�กีฬ�สถ�น ไทย

ชนะไป ๔-๑

- ปี ๒๕๔๕ แข่งที่อินโดฯ ฟัดกันถึง ๑๒๐ น�ที ยังเสมอ 

๒-๒ ต้องดวลจุดโทษ ไทยตีนเที่ยงกว่� ชนะไป ๔-๒ 

- ปี ๒๕๕๙ ชิงกันอีกในระบบ “เหย้�-เยือน”

นัดแรก แข่งที่อินโดฯ อินโดฯ ชนะไทยไปก่อน ๒-๑ 

นัดที่สอง แข่งที่ร�ชมังคล�ฯ 

ไทยเอ�คืนอินโดฯ ๒-๐ นับประตูรวมไทยได้ ๓-๒ 

“ครองแชมป์อ�เซียน” ส่วนอินโดฯ แห้วไปอีก

สรุปว่� ในก�รชิงกับไทย อินโดฯ ยังไม่เคยชนะไทยเลย!

และ ๒๙ ธันว� กับ ๑ มกร�นี้ เป็นทั้งนัดล้�งต�-ขยี้

ต�ของอินโดฯ ในก�รชิงกับไทยเป็นครั้งที่ ๔ 

ถ้วย AFF SUZUKI CUP 2020 นี้เท่�นั้น ที่จะใช้ “รักษ�

แผลใจเรื้่อรัง” ของอินโดฯ ได้!

ก็น่�เห็นใจเพื่อนนะ สำ�หรับอินโดฯ....

ถ้�จะชนะไทย ได้แชมป์ซักครั้ง ผมก็ไม่เสียใจเหมือน

แต่การจะเป็นแชมป์ มันไม่ใช่ว่าเดินผ่านแล้วก็ได้แชมป์เลย เรา

จะเป็นแชมป์ได้ก็ต่อเมื่อเราทำางานอย่างหนัก 

ในฐานะผู้เล่นและโค้ช.....

ผมผ่านการเป็นแชมป์มามากกว่า ๒๐ ครั้ง จะถ่ายทอด

ประสบการณ์ให้กับผู้เล่น เพื่อให้เราได้ชัยชนะในรอบชิงชนะ

เลิศ”

“ทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีผู้เล่นที่มีคุณภาพ ไม่

สามารถมองหาข้อเสียของทีมชาติไทยได้เลย 

แต่มันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนัด

ชิงชนะเลิศ  สิ่งที่ผมสามารถบอกได้ในตอนนี้คือ ทีมชาติไทย

เป็นทีมที่ดีเท่านั้น”

น่�รักนะ ฉล�ดพูด ถ้�เป็นส�วๆ จะเข้�ไปหอมซักฟอด!

คว�มจริง “ชิน แท-ยง” ส�ม�รถพูดได้ว่� ในยุทธจักรลูก

หนัง ผลง�นจะเหนือกว่�โค้ช “ม�โน โพลกิง” ของเร�ด้วยซ้ำ�

บอลโลก ปี ๒๕๖๑ ที่รัสเซียเป็นเจ้�ภ�พ

“เก�หลีใต้” อัด “เยอรมนี” ซะ ๒-๐ ในรอบสุดท้�ย

ก็ “ชิน แท-ยง” คนนี้แหละ เป็นผู้ฝึกวิทย�ยุทธ์ลูกหนังให้

นักเตะเก�หลีใต้ชุดนั้น!

และวันนี้ โค้ชเก�หลีกับโค้ชเยอรมันม�เจอกัน ไทยจะเพิ่ม

รอยแผลให้อินโดฯ หรืออินโดฯ จะล้�งอ�ถรรพ์ได้สำ�เร็จ

แหม...อย�กให้ถึงทุ่มครึ่งไวๆ จังเลย!

ที่โค้ช “ชิน แท-ยง” พูดถึงทีมไทย นั่นไม่ใช่แสร้งยกยอ 

นอกจ�กทีมไทยชุดนี้ “เล่นกันเป็นทีม” แล้ว คว�มส�ม�รถ

เฉพ�ะตัวแต่ละนักเตะ นับว่�หล�นๆ บ�ร์เซโลน�

นอกจ�ก “ทดแทนกันได้” ในสถ�นก�รณ์วิกฤตแล้ว ยังมี

ประสิทธิภ�พทั้งบอลรุก-บอลรับ 

แต่ด้วยรูปร�่ง จะเพรสซิงบอลกับรถถังอินโดฯ ได้ขน�ด

ไหน วันนี้ก็น่�ห่วงอยู่

แต่ของเร� “พลิ้ว” ได้เก่ง ทั้งลูกสั้น-ลูกย�ว อินโดฯ ขืน

เอ�แต่โหมบุกในยกแรก 

ระวัง...ไทยไม่ปะทะ แต่จะสวน แวบเดียวตุงต�ข่�ย ชนิด 

“ลี้คิมฮวง” ต�ค้�ง คร�งอ๋อย ไวกว่�มีดสั้่นเร�ยิ่งนัก! 

คำ�ว่� “ไทย-เจ้�อ�เซียน” ใช่ว่�พูดกันเอง

ห�กแต่เพร�ะ ไทยครองแชมป์อ�เซียนม�กที่สุดกว่�ทุก

ประเทศนั่นตะห�ก คือคำ�ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้

ก็ดูต�มสถิติซี...

- ไทย แชมป์ ๕ สมัย ปี ๒๕๓๙, ปี ๒๕๔๓, ปี ๒๕๔๕, ปี 

๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๙ 

- สิงคโปร์ ๔ สมัย ปี ๒๕๔๑, ปี ๒๕๔๗, ปี ๒๕๕๐ และ

ปี ๒๕๕๕

- ม�เลเซีย แชมป์ ๑ สมัย ปี ๒๕๕๓

- เวียดน�ม แชมป์ ๒ สมัย ปี ๒๕๕๑ และปี ๒๕๖๑ 

ส่วนอินโดนีเซีย เข้�ชิง ๕ ครั้ง ได้แค่ “รองแชมป์” ทั้ง 

๕ ครั้ง มันจะเป็น “ตำ�น�น” ที่จะถูกตำ�ต่ออีกครั้ง หรือไม่ ก็

หวั่นแทนอยู่

เท่�ที่ฟังแฟนบอลอินโดฯ เข�วิพ�กษ์ ชั่งน้ำ�หนักดูแล้ว 

เข�ก็หวังม�ก  เป็นหวังแฝงหว�ดๆ ไม่ค่อยจะเต็มร้อยนัก

แต่เข�บอกว่� “เจอไทยสบ�ย(ใจ)กว่�เจอเวียดน�ม”!

นอกจ�กไม่ถูกชะต�เวียดน�มที่พูดจ�หย�มเข�แล้ว 

แต่เข�ก็ยอมรับว่� เวียดน�มเล่นหนัก เล่นเร็ว เพรสซิงบอล

ได้น่�กลัว 

ส่วนไทยเล่นช้�กว่�เวียดน�ม แต่คล�สสิก แพรวพร�ว

กว่�เวียดน�ม  แต่เข�จะเอ�ชนะได้

ก็บอกแล้ว อินโดฯ กับไทยนี่ มันชะต�ต้องกัน 

ในขณะที่อย�กชนะ แต่ก็ยังยอมรับนักเตะช้�งศึก คือ

ลึกๆ แล้ว ผมหยั่งว่� เข�ก็ไม่แน่ใจว่� จะชนะไทยได้เปล่�?

ถึงแม้ “ธีร�ทร บุญม�ทัน” แบ็กซ้�ยตัวแสบของไทย

อ�จจะไม่ได้ลงในนัดแรกวันนี้ เพร�ะมีใบเหลืองเป็นแบงก์

ย่อย ๒ ใบ พร้อมถูกแลกเป็นใบแดง โค้ชคงเซฟไว้ก่อน

สรุป นอกจ�กธีร�ทรกับฉัตรชัยเป็นพระเอกม้�นั่งแล้ว 

นอกนั้น “อัศวินช้�งศึก” อยู่ครบ ทุกตัว 

ที่สำ�คัญ “ช้�งศึก” ชุดนี้ คึกเหลือหล�ย...

นับแต่ได้ “ม�ด�มแป้ง” ม�เป็นแม่ยกประจำ�ทีม ก็แทบ

จะแหกเพนียดออกไปเสยเดี๋ยวนี้เลยซะด้วยซ้ำ�!

ยิ่งโค้ชม�โนด้วยแล้ว......

นี่คือโอก�สทองเพิ่งมี “ครั้งแรก” ในอ�ชีพโค้ชของเข� 

ในเมื่อนักเตะลงตัว ก็อยู่ที่ก�รว�งแผนของโค้ชเยอรมัน

นี้เท่�นั้น ว่�จะใช้ “กลยุทธ์-กลศึก” รูปแบบไหน พิชิตแผน

ของโค้ชเก�หลีวันนี้

ไทยแชมป์กลับม�เที่ยวนี้......

ทั้งสต�ฟฟ์โค้ช ทั้งนักเตะ ขึ้นชั้นเป็น “เสี่ยช้�ง” กัน

ทั้งหมด!

เบ�ะๆ ดูตัวเลขตอนนี้ ไม่ต่ำ�กว่� ๕๐ ล้�นแล้วละมั้ง? 

เมื่อว�นเห็น พล.ต.อ.สมยศ เซ็นเช็คสดจ�่ยตรงไปแล้ว ๑๐ 

ล้�น แล้วยัง “ม�ด�มแป้ง” อีก 

เธอคงไม่ประแป้งหรอก แต่จะ “ละเลงแป้ง” โปะกัน

เลยทีเดียว

นี่ก็คุยแบบคนเห่อ “พลอยผสมโรง” จะให้ฟันธง-ฟัน

เส� ฟันไม่ถูกหรอก

รู้อย่างเดียว “ไทยไม่เคยแพ้อินโดฯ” เท่านั้น!

ทีมอื่นชนะ จะแสดงสปิริตไทย ปรบมือให้ด้วยซ้ำ�

เพร�ะเท่�ที่ดูจ�กก�รแข่งขันกีฬ�ทุกประเภทในระดับ

น�น�ช�ติ เวล�ไทยแข่งกับช�ติอื่น กองเชียร์ที่ม�ช่วยเชียร์ทีม

ไทยเสมอ 

ก็อินโดฯ นี่แหละ!

แม้แต่นักเตะทีมอินโดฯ ก็เหมือนกัน จะมีทัศนคติแห่ง

มิตรภ�พกับทีมไทยม�กกว่�ทีมประเทศอื่นๆ

เข�หนัก ก็หนักในเกม เพร�ะ “ตัวใหญ่-ต้นจัด-ปล�ยแผ่ว” 

ด้วยอ�ยุพรรษ�ม�ก ขืนล�กเกมย�ว อ�จแพ้สังข�รได้ 

แต่คว�มที่ “ชิงทีไร-แพ้ทีนั้น”........

มันเป็นแรงกดดันเกียรติยศให้นักเตะอินโดฯ “ต�ย-เป็น

ต�ย” ในนัดนี้ มีเท่�ไหร่ เข�ต้อง “จัดหนัก-จัดเต็ม” กับไทยแน่

แต่โค้ช “ม�โน โพลกิง” ของเร�ก็ดีนะ 

ถ้อยคำ�สัมภ�ษณ์ “ให้เกียรติ” ทีมอินโดฯ ถือว่�ได้ใจต่อ

กัน ไม่เหมือนบ�งทีม จะให้สัมภ�ษณ์ก่อนแข่ง เหมือน “เอ�

ตีนลูบ” หน้�คู่ต่อสู้ 

ซึ่งนั่น จะสร้�งแค้น-อ�ฆ�ตในเกมกีฬ�โดยไม่จำ�เป็น

พูดถึงโค้ช....

โค้ชของอินโดฯ “ชิน แท-ยง” เป็นช�วเก�หลีใต้เหมือน

โค้ชทีมเวียดน�ม “พัก ฮัง-ซอ”

แต่คว�มเป็นสุภ�พบุรุษโค้ชเหมือนหน้�มือกับหลังมือ ผม

ฟังโค้ช “ชิน  แท-ยง” ให้สัมภ�ษณ์ นึกถึง “ชเว ย็อง-ซ็อก”

“โค้ชเช” ที่เป็นคนไทยแล้วในชื่อ “ชัชชัย ชเว” ที่พูดจ�

เรียบร้อย ให้สัมภ�ษณ์แต่ละครั้ง เป็น “สุภ�พบุรุษโค้ช” ที่น่�

ชื่นชมคนนั้น

โค้ช “ชิน แท-ยง” บอกว่�......

“พูดตามตรง ผมต้องการพาอินโดนีเซียคว้าแชมป์ให้ได้ 

“ไ

รวมถึงคนท่ีสนใจจะลงสมัครก็เร่ิมเปิดตัวกันม�กข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ันในปี 

2565 คนกรุงเทพฯ ได้เลือกต้ังผู้ว่�ฯ กทม.แน่นอน หลังไม่ได้เลือกกัน

ม�ย�วน�นร่วม 9 ปี ทำ�ให้ปี 2565 ศึกเลือกต้ังผู้ว่�ฯ กทม.จะทำ�ให้

ก�รเมืองคึกคักอย่�งม�ก และผลก�รเลือกต้ังจะเป็นตัวบ่งช้ีหล�ย

อย่�งท�งก�รเมือง โดยเฉพ�ะก�รช้ีวัดเรื่องกระแสนิยมของคน กทม.

ต่อพรรครัฐบ�ลและตัวพลเอกประยุทธ์ในเวล�น้ี

4.การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ และการยื่นตีความวาระ

การดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ 

มีก�รค�ดหม�ยกันว่� ปี 2565 ก�รเมืองในสภ�จะกลับม�พีก

สุด ก็ตอนท่ีฝ่�ยค้�นจะใช้จังหวะเปิดประชุมสภ�สมัยหน้� ในช่วงวัน

ท่ี 22 พ.ค.-18 ก.ย.65 ยื่นขอเปิดอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจพลเอกประยุทธ์ 

ซ่ึงก่อนจะถึงตอนท่ีฝ่�ยค้�นยื่นซักฟอก พลเอกประยุทธ์ต้องม่ันใจใน

ก�รคุมเสียง ส.ส.รัฐบ�ล  โดยเฉพ�ะในพลังประช�รัฐท่ีจะยกมือไว้

ว�งใจตนเองให้เกินก่ึงหน่ึงให้ได้ เพร�ะห�กพลเอกประยุทธ์ไม่ม่ันใจ 

เพร�ะเกรงว่�จะถูกเอ�คืนจ�กกลุ่มธรรมนัส พรหมเผ่� ท่ีถูกปลดออก

จ�กตำ�แหน่งรัฐมนตรี และถูก ส.ส.รัฐบ�ลบ�งส่วนใช้จังหวะน้ีต่อรอง

ก�รเมือง

 ห�กสถ�นก�รณ์เป็นแบบน้ัน ก็อ�จทำ�ให้พลเอกประยุทธ์

ตัดสินใจอย่�งใดอย่�งหน่ึง เพร�ะห�กปล่อยให้ฝ่�ยค้�นยื่นญัตติ

ซักฟอก เพียงแค่ยื่นญัตติเท่�น้ันยังไม่ต้องอภิปร�ย น�ยกฯ ก็หมด

อำ�น�จท�งก�รเมืองแล้วเพร�ะยุบสภ�ไม่ได้ จนทำ�ให้พลเอกประยุทธ์

อ�จอยู่ในสภ�พถูกกดดันต่อรองอย่�งหนัก เพื่อแลกกับเสียงโหวต

ไว้ว�งใจเหมือนท่ีเคยเจอม�แล้วตอนซักฟอกรอบล่�สุด ดังน้ันก่อน

เปิดประชุมสภ�เดือน พ.ค.ปีหน้� ถ้�พลเอกประยุทธ์ยังเคลียร์กับ        

ธรรมนัสไม่ได้ ก็น่�ติดต�มว่�อ�จเกิดจุดเปล่ียนก�รเมืองเกิดข้ึนก่อน

ศึกซักฟอกก็ได้

นอกจ�กน้ีในช่วงก่อนถึง ส.ค.65 ให้ติดต�มดูเช่นกัน ท่ีห�กไป

ถึงช่วงน้ันแล้วพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำ�แหน่ง ถึงยังไงฝ่�ยค้�นคง

ยื่นศ�ลรัฐธรรมนูญตีคว�มเรื่องก�รอยู่ในตำ�แหน่งน�ยกฯ ของพลเอก

ประยุทธ์ ว่�เมื่อไปถึงช่วง ส.ค.65 พลเอกประยุทธ์ถือว่�อยู่เกินแปดปี

ท่ีเป็นข้อห้�มของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือไม่

ประเด็นน้ีก็น่�สนใจเช่นกันว่� จะทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลง

ท�งก�รเมืองใดๆ ต�มม�หรือไม่ ห�กผลคำ�วินิจฉัยของศ�ล รธน.ออก

ม�ไม่เป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์

 ซ่ึงห�กพลเอกประยุทธ์ผ่�นท้ังสองศึกหนักข้�งต้นไปได้  และ

ประคองตัวไปจนสภ�ปิดในเดือน ก.ย.ปีเดียวกัน ถึงตอนน้ันก็มีคว�ม

เป็นไปได้สูงแล้วท่ีจะอยู่ครบเทอม

5.สถานการณ์ม็อบสามน้ิว

โดยแม้ปัจจุบันแกนนำ�ม็อบส�มน้ิวหล�ยคนจะอยู่ในเรือนจำ� 

ยังไม่ได้รับก�รปล่อยตัวช่ัวคร�ว ขณะท่ีแกนนำ�และแนวร่วมอีกหล�ย

คนแม้จะได้รับก�รประกันตัวไปแล้ว แต่เกือบท้ังหมดต่�งมีชนักติด

หลังท่ีทำ�ให้เคลื่อนไหวแบบก่อนหน้�น้ีไม่ได้แล้ว ห�กทำ�ก็เส่ียงท่ีจะ

ถูกศ�ลยกเลิกคำ�ส่ังปล่อยตัวช่ัวคร�ว จนอ�จต้องเข้�ไปอยู่ในเรือนจำ� 

ทำ�ให้มีก�รมองกันว่�ข้อจำ�กัดดังกล่�ว ทำ�ให้ก�รเคลื่อนไหวของม็อบ

ต่อจ�กน้ีจะไม่พีกเหมือนเดิม           

อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับท่�ทีของแกนนำ�และแนวร่วมบ�งส่วน 

พบว่�หล�ยคนยืนยันจะกลับม�เคลื่อนไหวอีกในปีหน้�  โดยเฉพ�ะ

เรื่องม�ตร� 112 สถ�นก�รณ์ของม็อบส�มน้ิวในปี 2565 จึงเป็นอีก

ปมร้อนก�รเมืองท่ีต้องจับต�มอง

5 ปมร้อนสถานการณ์การเมืองปีเสือดุดังกล่าว จึงทำาให้

เห็นได้ชัด การเมืองไทยปีหน้ายังร้อนแรงต่อเนื่อง  ท้ังการเมืองใน

รัฐสภาและนอกรัฐสภา.

ข้าสู่ช่วงนับถอยหลังเตรียมเปล่ียนปฏิทินปี 2564 เป็น 2565  

ปีนักษัตรข�ล อันเป็นช่วงเวล�ท่ีค�ดว่�ก�รเมืองจะเข้มข้น

ร้อนแรงอีกคร้ังหน่ึง จนถูกมองว่�จะเป็น ปีเสือดุ ซ่ึงห�กดู

ต�มปฏิทินก�รเมือง รวมถึงคว�มเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองของ

พรรคก�รเมือง-กลุ่มก้อนก�รเมืองต่�งๆ จะพบว่�มีว�ระร้อนๆ หล�ย

เรื่องรออยู่ วันน้ีขอคัดม� 5 ไทม์ไลน์ อันประกอบด้วย

1.การเลือกต้ังซ่อม ชุมพร-สงขลา-หลักส่ี กทม.

ซ่ึงต�มคิวท้ังส�มสน�มเลือกต้ังจะเกิดข้ึนในเดือน

มกร�คม 2565 ท้ังหมด โดยตอนน้ีพบว่�พรรคก�รเมืองปีกรัฐบ�ล

และฝ่�ยค้�น มีก�รส่งคนลงสมัครรับเลือกต้ัง มีก�รลงพ้ืนท่ีห�เสียง

กันแล้วท่ีชุมพรและสงขล� ซ่ึงคู่ชิงหลักก็คือสองผู้สมัครจ�กพรรคร่วม

รัฐบ�ล คือพลังประช�รัฐกับประช�ธิปัตย์ ขณะท่ีพ้ืนท่ีหลักส่ีพบว่�

พรรคก�รเมืองท้ังรัฐบ�ล-ฝ่�ยค้�น รวมถึงพรรคต้ังใหม่ประก�ศจะ

ส่งคนลงชิงชัย ไม่ว่�จะเป็นในซีกรัฐบ�ลคือ พลังประช�รัฐ เจ้�ของ

พ้ืนท่ีเดิม-ประช�ธิปัตย์ และซีกฝ่�ยค้�นคือเพื่อไทยกับก้�วไกล รวม

ถึงพรรคใหม่ก็ลงด้วยเช่นกันคือ ไทยภักดีและพรรคกล้� ซ่ึงผลท่ีต�ม

ม�ยังไงก็จะมีก�รตัดคะแนนกันเองระหว่�ง พรรคฝ่�ยรัฐบ�ล-ฝ่�ย

ค้�น-พรรคต้ังใหม่ จนทำ�ให้สน�มเลือกต้ังหลักส่ีต้องรอให้ถึงช่วงโค้ง

สุดท้�ย ถึงพอจะประเมินได้ว่�พรรคไหนมีโอก�สชนะเลือกต้ัง

 และผลก�รเลือกต้ังจะเป็นตัวช้ีวัดท�งก�รเมืองได้หล�ยอย่�ง 

ท้ังในส่วนของรัฐบ�ลและฝ่�ยค้�น โดยเฉพ�ะกับพลังประช�รัฐท่ีส่ง

คนลงสมัครแบบหวังผลท้ังส�มเขตเลือกต้ัง ซ่ึงห�กไม่ส�ม�รถกว�ด

ชัยชนะได้หมดท้ังส�มสน�ม ก็คงมีผลท�งก�รเมืองต�มม�กับคนใน

พลังประช�รัฐ รวมถึงกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรี

ด้วย

2.การแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ท่ีแก้ไขต�มก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญเปล่ียนแปลงระบบก�รเลือก

ต้ัง ส.ส. น่ันก็คือก�รเสนอแก้ พ.ร.บ.พรรคก�รเมือง และ พ.ร.บ.ก�ร

เลือกต้ัง ส.ส. ซ่ึงเวล�น้ีร่�งแก้ไขของพรรคร่วมรัฐบ�ลและพรรคฝ่�ย

ค้�นได้ยื่นต่อประธ�นรัฐสภ�ไปแล้ว โดยค�ดว่�รัฐสภ�จะพิจ�รณ�

ร่�งแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบ รธน.ท้ังสองฉบับในกล�งเดือน ม.ค.65          

ท่ีม่ันใจได้ว่�จะผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�แน่นอนท้ังสองฉบับ 

เพียงแต่เน้ือห�ร�ยละเอียดจะมีก�รอภิปร�ย-เจรจ�ต่อรองกันระดับ

หน่ึง โดยเห็นได้ชัดว่�สองพรรคใหญ่คือเพื่อไทยกับพลังประช�รัฐ จะ

เป็นฝ่�ยคุมเกมโดยอ�ศัยเสียงข้�งม�กของสองพรรครวมกัน

3.ศึกเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

ท่ีเห็นคว�มคึกคักกันม�กข้ึนเรื่อยๆ ต้ังแต่ต้นเดือน ธ.ค.ท่ี

ผ่�นม� หลังมีสัญญ�ณก�รเมืองหล�ยอย่�งว่� รัฐบ�ล-กระทรวง

มห�ดไทยย�กจะย้ือก�รเลือกต้ังผู้ว่�ฯ กทม.ให้น�นเกินกว่�กล�งปี 

2565 ไปได้อีกแล้ว จึงทำ�ให้มีก�รเปิดตัวแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. 

เ



‘คนขี่เสือ’ : การกาวลงบัลลังกแหงอํานาจ

สูสามัญที่เปนจริง (He who rides a tiger.)
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด เม� อวันอังคารภาย

หลังการประชุม ครม. บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อวยพรเน� องใน

โอกาสเทศกาลวันขึ้นปใหม 2565 แทนการใหสัมภาษณ

กับส� อมวลชน ทั้งนี้ภายหลังผูส� อขาวประจําทําเนียบรัฐบาล

ตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรี ปนี้ 

พล.อ.ประยุทธ ไดฉายาคือ “ชํารุด

ยุทธ โทรม” โดยมีกระแสขาววาช� อ

ฉายาดังกลาวเล็ดลอดไปถึงหูนายกฯ 

กอน ทําใหนายกฯ ถึงกับงอนไมมา

รวมรับประทานอาหารกลางวันกับ

ส� อมวลชนประจําทําเนียบรัฐบาล ใน

งานกิจกรรมพบปะส� อมวลชนเน� อง

ในเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม 

เม� อวันศุกรที่ผานมา มีแตทีมโฆษก

รัฐบาลที่มารวมงานแทน แถมยังสง 

“เคร� องดูดฝุน” มาเปนของขวัญป

ใหมใหนักขาวทําเนียบฯ จับสลากกันดวย ก็คงตองตีความกันเอา

เองวา “เคร� องดูดฝุน” ที่นายกฯ มอบใหมีนัยอะไร?...•

อยางไรก็ตาม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี กลาวภายหลังแถลงขาวการประชุม ครม.วา 

“เน� องจากวันนี้ พล.อ.ประยุทธมีภารกิจในชวงเย็น จึงไมไดตอบ

คําถามส� อมวลชนที่ฝากคําถามไว ขอยืนยันวานายกรัฐมนตรีไม

ไดงอนส� อ และไดมีการทักทายส� อตามปกติ รวมทั้งเขาใจในการ

ทํางานของส� อทุกสํานัก” ความจริงก็ไมสมควรงอน เพราะการ

ตั้งฉายาถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอกันมาทุกรัฐบาล ในการ

สะทอนความคิดเห็นของส� อมวลชนตอการทํางานของรัฐบาล ซึ่ง 

นายสุวัจน ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา มอง

วา “เปนสีสันทางการเมืองของทุกป และเปนสีสันของระบอบ

ประชาธิปไตยกอนสงทายปเกา

ตอนรับปใหม ไมตองไปซีเรียส โดย

บุคคลที่ไดรับการตั้งฉายาถือวาเปน

คนสําคัญ จึงไดรับการนึกถึงจาก

ส� อมวลชน”...•

สําหรับการเลือกตั้งซอม 

ส.ส.เขต 9 (หลักสี่-จตุจักร) กทม. 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ไดจัดทํารางแผนการจัดการเลือกตั้ง

แลว คาดวาจะจัดการเลือกตั้งไดใน

วันที่ 30 ม.ค.2565 โดยพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) มีมติสง นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ภรรยา นาย

สิระ เจนจาะ ลงสมัครรับเลือกตั้งซอมรักษาเกาอี้เดิม สวนพรรค

ประชาธิปตยจะไมสงผูสมัครในเขตนี้ จึงเปนโอกาสดีที่ นาย

อรรถวิชช สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกลา อดีต ส.ส.พรรค

ประชาธิปตย เขตดังกลาวคืนสังเวียนลงมาชิงเกาอี้ดวย สนามนี้

ผูสมัครจาก 4 พรรคหลัก คือ พลังประชารัฐ เพ� อไทย กาวไกล 

และ กลา จะสูกันอยางดุเดือดแน�นอน...•

สวนความเคล� อนไหวการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ภายหลัง 

นายสกลธี ภัททิยกุุล ลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. ไดเตรียม

จะเปดตัวลงสมัครเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในนามพรรคการเมืองใหม

พรรคหนึ่ง ที่อยูระหวางดําเนินการจัดตั้งและจะเปดตัวในชวงหลัง

ปใหมนี้ สวนแคนดิเดตผูวาฯ กทม.ในนามพรรคกาวไกล ที่เตรียม

เปดตัววันที่ 23 ม.ค.65 มีกระแสขาววามีการทาบทาม นาย

สันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร การเงิน ผูบริหารบริษัท

เทคโนโลยี อีคอมเมิรซช� อดัง บุตรชาย นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย 

อดีตรองนายกฯ และ รมว.ตางประเทศ ใหมาลงสมัครผูวาฯ กทม.

ในนามพรรคกาวไกล นายสันติธาร 

โพสตเฟซบุกสวนตัวปฏิเสธกระแส

ขาวดังกลาวแลววาไมเปนความจริง 

เห็นทาบทามมาหลายคนก็ถูกปฏิเสธ

ไปหมด คงตองสะสางปญหาภายใน

พรรคใหเรียบรอยกอนดีกวา...•

กรณี น.อ.อลงกรณ ปลอด

ดี ผูอํานวยการกองอสังหาริมทรัพย 

ฐานทัพเรือสัตหีบ สังกัดกองทัพเรือ 

เมากราง ดาทอเจาหนาที่ตํารวจอยาง

หยาบคาย แถมยังขวางแกวใสตํารวจ

ขณะปฏิบัติหนาที่ในสถานบันเทิง

แหงหนึ่ง พรอมบอกวาเปนเพ� อนของ “บิ๊กโจก”-พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล ผช.ผบ.ตร. รวมทั้งเรียก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

วา “พี่” และยังขูจะสั่งยายตํารวจทั้งโรงพัก ทําใหผูบังคับบัญชา 

2 ระดับชั้นของ น.อ.อลงกรณ คือ พล.ร.อ.สมประสงค นิล

สมัย ผบ.ทร. และ พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค ผูบัญชาการฐานทัพ

เรือสัตหีบ ไดเขารับการธํารงวินัยเพ� อแสดงความรับผิดชอบ 

พล.อ.ประยุทธ ไดกลาววา “ทหาร  เวลาลูกนองทําผิด  ผูบังคับ

บัญชาตองรับผิดชอบ” ซึ่งเร� องทํานองนี้มีใหเห็นอยูเปนประจํา 

เพราะคนที่เปน “ขาใหญ” เช� อหากตัวเองทําผิดก็สามารถวิ่งเตน

ผูมีอํานาจใหทําผิดเปนถูกได ตราดใดที่ไมปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมใหทุกคนอยูภายใตกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ก็จะยังมี 

“ขาใหญ” เบงใหเห็นอยูเหมือนเดิม...•

นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ 

พล.ร.อ.สมประสงค 

นิลสมัย

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

ฟุตบอลชิงแชมปแหงชาติอาเซียน หรือเอเอฟเอฟ ซูซูกิ 

คัพ ช� อเดิม ไทเกอรคัพ หรือเรียกยอกันวา อาเซียนคัพ เปนการ

แขงขันฟุตบอลระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นทุกๆ 2 

ป โดยสหพันธฟุตบอลอาเซียน หรือเอเอฟเอฟ เริ่มการแขงขัน

ครั้งแรกในปี ค.ศ.1996 ภายใต้ชื่อไทเกอร์คัพ เนื่องจากมีผู้

สนับสนุนหลักคือ เบียรไทเกอร จากประเทศสิงคโปร ภายหลัง

เม� อเบียร ไทเกอร ไดยกเลิกการสนับสนุน จึงเปลี่ยนช� อจากไท

เกอรคัพเปนอาเซียนฟุตบอลแชมเปยนชิพ แตเปลี่ยนช� อไดแค

ปเดียวก็ไดซูซูกิเขามาเปนผูสนับสนุนใหม จึงเปลี่ยนช� อเปน เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ. 

เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ

อเขียนวันนี้ ผูเขียนขอรีวิวหนังสือคลาสสิกเลมหนึ่ง เร� อง 

“คนขี่เสือ” ซึ่งเปนผลงานของ ดร.ภวานี ภัฏฏาจารย นัก

ประพันธชาวอินเดีย ซึ่งไดรับการตีพิมพครั้งแรกเม� อ พ.ศ.

2497 และตอมาไดรับการแปลเปนภาษาดัตช 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี และอีกหลายภาษา รวมทั้งภาษา

ไทยดวย เผยแพรออกไปทั่วโลก 

ผูเขียนไดอานหนังสือเลมนี้ฉบับแปลเปนภาษาไทย

ครั้งแรกขณะที่เปนนักศึกษาปริญญาตรีอยูที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดยเพ� อนรักที่ชอบทํากิจกรรมนักศึกษารวมกัน

เปนผูแนะนําและใหผูเขียนหยิบยืมมาอาน ซึ่งน�าจะอยูในชวง

ป พ.ศ.2516 หรือ พ.ศ.2517 เปนฉบับที่แปลโดยทวีป วรดิลก 

ผูเขียนอานแลวมีความประทับใจมาก ตอมาเม� อจบการศึกษา

มาแลวหลายปผานไป

จึงไดมีโอกาสพบเห็นหนังสือเลมนี้อีกในรานหนังสือ จึง

ซื้อหามาเก็บสะสมไวเปนสมบัติสวนตัว แตเลมที่ไดมานี้เปน

ฉบับที่แปลโดยจิตร ภูมิศักดิ์ โดยมีการจัดพิมพเผยแพรเปน

ครั้งที่สี่เม� อ พ.ศ.2543

“คนขี่เสือ” เปนเร� องราวการเผชิญชะตากรรมของ

ครอบครัวนายกาโล และบุตรสาว ชาวเมืองเบงกอล ซึ่งเปน

รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ที่ตอง

เผชิญกับภาวะความยากจนขนแคน ภัยแลงและความขัดสน 

ขาดแคลน อันเน� องมาจากภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 กาโล

เปนกรรมกรผูใชแรงงาน ประกอบอาชีพเปนชางตีเหล็ก รับ

ซอมอุปกรณขาวของเคร� องใชตางๆ ที่เปนโลหะ 

กาโลจึงอยูในวรรณะศูทรซึ่งเปนวรรณะต่ําสุดของสังคมชาว

ฮินดู กาโลเปนพอมาย เมียของเขาเสียชีวิตหลังจากคลอดบุตรสาวช� อ

จันทรเลขา กาโลจึงรักลูกสาวมาก เพราะถือวาเปนตัวแทนของเมียที่

เสียชีวิตไปแลว

ความยากจนประกอบกับภาวะความแหงแลงและความฝด

เคืองในการประกอบอาชีพในชวงภาวะสงคราม เปนแรงกดดันใหผูคน

จํานวนมากพากันเดินทางหลั่งไหลเขาไปสูเมืองโกลกาตา (ออกเสียง

ในภาษาเบงกอล) หรือเมืองกัลกัตตา (ออกเสียงในภาษาอังกฤษ) เมือง

หลวงของแควนเบงกอล และเคยเปนเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่

อินเดียเปนอาณานิคมของอังกฤษดวย

กาโลก็เปนหนึ่งในผูคนที่เดินทางเขาไปเพ� อแสวงหางานทําใน

เมืองโกลกาตาดวยเชนเดียวกัน และเปนชวงเวลาสําคัญที่กาโลได

เรียนรูและตระหนักถึงความไมเปนธรรมของสังคมชาวฮินดูที่มีการ

แบงชั้นวรรณะกันอยางเด็ดขาด ชัดเจนระหวางการเดินทาง

 กาโลถูกจับขอหาขโมยกลวยของผู โดยสารรถไฟคนหนึ่ง

เน� องจากความหิวโหย และถูกพิพากษาจําคุกอยูสามเดือน ชีวิตในคุก

ทําใหกาโลไดรูจักกับชายหนุมช� อ บ.10 (บีเท็น-รหัสของนักโทษ) 

ซึ่งเปนผูใหคําแนะนําการใช “ลูกไมไสยศาสตร” แกกาโล เพ� อ

อุปโลกนตนเองขึ้นสูวรรณะพราหมณ ซึ่งเปนวรรณะสูงสุดในสังคม

ชาวฮินดู และนี่คือจุดเริ่มตน “การขี่เสือ” ของกาโล เพ� อ “เอาคืน” 

ผูคนที่อยูในวรรณะเหนือกวาและเคยกดขี่ขมเหงกาโลมากอน

กาโลใช “ลูกไมไสยศาสตร” ดวยการปลอยขาวความฝนของ

ในใจของตัวเขาเองระหวางการเลือกยอมรับความจริงที่วา แทจริง

แลวตัวเขาเองเปนเพียงแคกรรมกรผูใชแรงงานที่สวนใหญมีวิถีชีวิตที่

ยากจนขนแคน 

แตก็ไมตองปดบัง อําพราง ซอนเรน สถานะและเร� องราวของ

ตนเองกับใคร กับการเลือกอยูในสถานะพราหมณ (ปลอม) ตอไป เพ� อ

รักษาไวซึ่งลาภสักการะอันเหลือเฟอ มีความเปนอยูสบาย แตก็ตอง

ระมัดระวังในการปดบัง อําพราง ซอนเรนสถานะแทจริงของตนเอง

อยูตลอดเวลา เพ� อมิใหใครจับไดไลทัน 

และการปดบังซอนเรนกําลังเร่ิมมีความยุงยากซับซอนมากย่ิง

ข้ึน เพราะเขาตองพบปะกับผูคนในวรรณะสูงกวาตนเองเพ่ิมมากข้ึน

เร� อยๆ ท้ังผูท่ีเปนนักปราชญราชบัณฑิต นักการเมือง นัก

อุตสาหการ นักธุรกิจและขาราชการช้ันผูใหญ และท่ีสําคัญคือ 

กาโลไดพาจันทรเลขา (ลูกสาว) น่ังครอมหลังเสืออยูกับเขาดวย

แตเธอไมสามารถจะขี่มันไดอยางสบายใจไมหวั่นไหว

เหมือนกับกาโลพอของเธอ และที่สําคัญคือจันทรเลขากําลัง 

จะตกกระไดพลอยโจนไปกับพอมากยิ่งขึ้น เพราะเธอกําลัง

จะถูกสถาปนาขึ้นเปน “พระแมเจาเทพีแหงพรทิพยทั้งเจ็ด”

แตทายที่สุด กาโลก็เริ่มตระหนักดีวาเขากําลังขี่หลัง

เสือและไมสามารถจะลงมาได เขานั่งครอมอยู ทั้งๆ ที่อยาก

จะเลิก แตก็ชวยไมได ในเม� อเจาสัตวหนาขนเยื้องยองบาง

วิ่งบาง ตามใจชอบ แตแมในขณะที่เขาครอมมันอยู เขาก็

ตระหนักอยูตลอดเวลาวาไมมีทางใดที่จะลงจากหลังของมัน

ไดนอกจากจะฆามันเสีย 

โดยการยอมที่จะสละความสะดวกสบาย ที่ไดมา

จากการอุปโลกนตนเองเปนพราหมณ (ปลอม) เพ� อใหผูอ� น

ยอมรับนับถือ เคารพและศรัทธา อันจะนํามาซึ่งลาภ สักกา

ระตางๆ แลวกลับมายอมรับในตัวตนของตนเองตามความ

เปนจริงโดยไมเสียดายลาภสักการะตางๆ เหลานั้น ภาวะ

การขี่เสือก็จะยุติลงได 

กาโลจึงตัดสินใจเปดเผยความจริงทั้งหมดของเขาใน

ระหวางการประกอบพิธีกรรมหนึ่งของเทวาลัย ซึ่งก็สราง

ความโกรธแคนใหกับคนวรรณะสูงตางๆ ที่มารวมงานพิธี เม� อรูวา

พวกเขาถูกกาโลหลอกลวง ในขณะที่ชาวบานทั่วไปที่อยูในวรรณะ

ต่ําเชนเดียวกับกาโลซึ่งมารวมพิธีดวยจํานวนมาก ตางพากันโหรอง

ช� นชมที่กาโลในฐานะตัวแทนวรรณะของพวกเขา ที่ไดมีโอกาส “เอา

คืน” บรรดาผูคนที่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเขาตลอดมาได 

เม� อเปดเผยความจริงแลวกาโลกับจันทรเลขา (ลูกสาว) ก็ออก

จากเทวาลัยมาใชชีวิตตามความจริงของพวกเขาตอไป โดยไมมีอะไรที่

ตองหวงกังวลที่จะปดบังซอนเรนอีกตอไป

อุทาหรณ :

ผูคนในสังคมจํานวนไมนอย ไมวาจะเปนนักการเมือง 

ขาราชการระดับสูง ฯลฯ ตางพากันแสวงหา ตอสูแยงชิงกัน เพ� อใหได

ดํารงตําแหน�งหนาที่ในระดับสูง ซึ่งเปนเคร� องสะทอนถึงความสําเร็จ

ของพวกเขา แตหลายคนเม� อไดดํารงตําแหน�งหนาที่ที่ตองการแลว ก็

ไมมีความรูและความสามารถเพียงพอ ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหน�ง

หนาที่ดังกลาวนั้นได

คนเหลานี้จึงควร “เรียนรู” ที่จะ “ปลดปลอยตนเองออกมา

จากจุดนั้น” โดยไมติดยึดอยูกับลาภ สักการะตางๆ ที่เคยมี เคยได ซึ่ง

ถาทําไดก็เปรียบเสมือนกับ “การฆาเสือ” ที่เคยขี่ไมใหกลับมาทําราย

ตนเองไดอีกตอไป.

โดย รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร นิดา

ตนเองวา “พระศิวะทานเสด็จมาในฝน เปนนิมิตใหเห็นในตอนที่เขา

หลับ และตรัสวาขาถูกฝงจมดินอยูใตตนไทรชรา ตรงลานวาง ขาง

ถนนเบหูลา มีจอมปลวกเปนเคร� องสังเกต ใหขุดจอมปลวกออกเสีย 

แลวก็รดน้ําลงไปตรงที่นั้น จนกวาขาจะปรากฏขึ้นมา

ดวยกลอุบายของกาโลตามที่ไดรับคําแนะนํามาจากบีเท็น เขา

ก็ทําใหรูปจําลองพระศิวะเสด็จมาปรากฏไดจริง โดยผุดขึ้นมาจาก

พื้นดินทามกลางสายตาของฝูงชนจํานวนมากที่สนใจใครรูที่มาชุมนุม

เบียดเสียดยัดเยียดอยูลอมรอบตนไทร ฝูงชนเหลานั้นจองมองดู

ปรากฏการณพระศิวะเสด็จดวยความตกตะลึงพรึงเพริดจนพูดไมออก 

ผูคนบางสวนพากันบริจาคเงิน พวกผูหญิงพากันถอดกําไล

ทองคําออกจากแขนเพ� อเปนเคร� องพลีบูชาแดพระศิวะเจา 

นี่เปนกาวแรกของกาโลที่ขึ้นไปนั่งขี่ครอมอยูบนความโกหก

หลอกลวงอันเปรียบเสมือนเสือราย ซึ่งเขาจะลงจากหลังมันไมไดเสีย

แลว เพราะเสือมันจะกระโจนตะปบขึ้นครอมเขา และขย้ํากลืนเขา

อยางไมมีปญหา

เหตุการณที่เกิดขึ้นจาก “อุบายไสยศาสตร” ของกาโล ทําให

ผูคนทั่วไป “รับรู” วากาโลเปนพราหมณ ดังนั้นขั้นตอนตอไปคือ การ

สรางเทวาลัยเพ� อเปนที่ประดิษฐานของพระศิวะ และเพ� อใชเปนที่

ประกอบพิธีกรรมตางๆ ของผูที่เคารพและศรัทธาจึงไมใชเร� องยากอีก

ตอไป

ในความครุนคิดของกาโลนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือ วิธีที่เขาจะไดมี

โอกาสในการแกแคน บัดนี้กาโล ชางตีเหล็กและคนขี้คุก กลับมาเสวย

ชาติใหมเปนพราหมณ กลายเปนเจาอธิการเทวาลัย ที่จะคอยวางมือ

ปราสาทพรลงบนหัวของชาวบานทุกชั้นวรรณะที่มากมนอบนอมลง

มากราบไหวเขา ซึ่งที่แทจริงแลวคือกรรมกรชางตีเหล็ก 

ในสถานะพราหมณซึ่งตองประกอบพิธีกรรมตางๆ ใหกับผู

ศรัทธาที่มาเคารพกราบไหวบูชาที่เทวาลัย กาโลตองเผชิญกับปญหา

ตางๆ มากมาย เพราะเขาเองก็ไมประสาอะไรเลยกับพิธีกรรมและบท

มนตรหรือการสวดภาวนา เน� องจากความรูเชนนี้ถูกจํากัดหวงแหนไว

ในหมูของพวกพราหมณเทานั้น

กาโลจึงตองจางพราหมณผูหนึ่งมาเปน “ปูชารี” ซึ่งเปนผูมีหนา

ที่กระทําพิธีกรรมบูชา แตปญหาใหญที่กาโลแกไมตกคือ ความขัดแยง

ม� อวันท่ี 19 ธ.ค.2564 ท่ีผานมา เว็บไซต “สภาการส� อมวลชน

แหงชาติ” ไดเผยแพรบทความรายงานพิเศษผานเว็บไซต

ของสภาการส� อมวลชนแหงชาติ https://www.presscouncil.

or.th เร� อง “บทบาทส� อไทยในป 2564” โดยมีเนื้อหาที่น�า

สนใจ ดังนี้ 

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาส� อมวลชน

แหงประเทศไทย และประธานสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สมัย

ที่ 1 กลาวถึง “บทบาทส� อไทยในป 2564” ผานรายการวิทยุ “รูทันส� อ

กับสภาการส� อมวลชนแหงชาติ” ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 อสมท วา

ป 2564 ส� อดั้งเดิม (หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน) ยังคงทํางานแบบ

เชาชาม-เย็นชาม และทําขาวสืบสวนสอบสวน (Investigative) นอย

ลง โดยวัดไดจากจํานวนขาวสืบสวนสอบสวนที่สงเขาประกวดชิง

รางวัลอิสราอมันตกุลปนี้มีไมถึง 10 ชิ้น เทียบกับปที่ผานๆ มาซึ่งเคย

มีการสงเขาประกวดมากกวา 20 ชิ้น ขณะที่การทํางานขาวโดยทั่วไป

นั้น การรายงานขาวก็เปนขาวที่เหมือนกัน ทั้งขาวอาชญากรรม ขาว

การเมือง ฯลฯ โดยไมมีประเด็นที่แตกตาง ไมมีประเด็นใหมๆ ใหกับ

ผูรับสาร ซึ่งหากยังเปนเชนนี้ตอไปจะทําใหความเส� อมเขาถึงส� อดั้งเดิม

ไดเร็วขึ้น

ทางออกของส� อดั้งเดิมที่ตองตอสูกับตัวเองและตองสูกับส� อ

ใหม (Online : Social Media) ก็คือ ตองมีความลึก มีความละเอียด 

และมีความแตกตางของขาว รวมทั้งส� อดั้งเดิมยังตองพยายามหาชอง

ทางที่เขาถึงมือผูรับสาร หรือผูเสพไดสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และงาย

ขึ้น ซึ่งถาทําไดก็จะทําใหส� อดั้งเดิม “อยูรอดไปไดอีกระยะหนึ่ง” เชน 

“นสพ.วอชิงตัน โพสต” ที่กอนหนานี้มีปญหา แตก็สามารถพลิกฟน

กลับขึ้นมาไดอีกครั้ง โดยผันตัวไปเปนออนไลน และจําหน�ายเนื้อหา

ใหกับผูสมัครเปนสมาชิก (แบบจายเงิน) กระทั่งมีจํานวนสมาชิก

มากกวา 1 ลาน เปนตน 

“แตก็คงตองย้ําวา ใครก็ตามที่เรียกตัวเองวา ส� อ หรืออาง

วาตัวเองเปนคนส� อควรตองคํานึงถึงเร� องจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

เน� องจากส� อเปนอาชีวะปฏิญาณที่ตองยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยไมมี

ใครตองบอกวาตองทําอยางไร ดังนั้นเม� อทุกคนเขามาเปนส� อแลวตอง

เรียนรูสิ่งนี้ ไมวาจะเปนส� อเกา ส� อใหม หรือส� อบุคคล” นายมานิจ

กลาว

ทางดานนายแพทยประวิทย ล่ีสถาพรวงศา 

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กลาววา ภาพ

รวมของส� อบนแพลตฟอรมตางๆ ในป 2564 โจทย

ใหญท่ีทุกส� อยังคงประสบอยูก็คือ การหารายได ไม

วาจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน รวมท้ังส� อ

ออนไลน แตก็ปฏิเสธไมไดวา หนังสือพิมพ วิทยุ 

และโทรทัศน มีกรอบหรือมีขอจํากัดท่ีมากกวาส� อ

ออนไลน ท้ังยังเปนการส� อสารทางเดียว ขณะท่ีส� อ

ออนไลนสามารถทําเน้ือหาใหดึงดูดไดมากกวา และ

มีผลกระทบ (impact) มากกวา อีกท้ังยังเปนการ

ส� อสาร 2 ทาง รวมท้ังตอบโจทยความตองการของผู

เสพส� อไดมากกวา ผูคนจึงใหความสนใจส� อออนไลน

มากกวาส� อด้ังเดิม  

“แตการผลิตส� อที่ดีในยุคนี้คงไมได

หมายความเฉพาะเพียงแคเนื้อหาที่ดีเทานั้น แตยัง

ตองผลิตใหตรงกับจริตของผูรับสารดวย เขาใจวา

นักวารสารศาสตรและนักนิเทศศาสตร ไดรับการ

ปลูกฝงในเร� องจริยธรรมและจรรยาบรรณ จึงมักจะใหความสําคัญ

ไปพรอมๆ กับการผลิตเนื้อหา แตส� อที่อยูบนแพลตฟอรมออนไลน

สวนใหญทุกวันนี้ ไมมีตรงนี้เลย ทุกคนทําเพ� อเรตติ้ง ทําเงินได เกิด

เปนเศรษฐีใหม ทุกคนจึงมุงไปทางนั้น แมแตหมอ นักกฎหมาย และ

นักบวช ก็มาทําใหมีขอมูลที่หลากหลาย ทั้งจริง-ไมจริง บิดเบือน

กันก็มาก ซึ่ง กสทช.ไมมีอํานาจตามกฎหมายในการที่จะไปควบคุม 

และการไลปดเว็บไซตหรือปดเพจเหลานี้ ประโยชนที่ไดรับนอยมาก 

และเปนเพียงมาตรการเฉพาะหนาเพ� อชะลอการกระจายเนื้อหา

เทานั้น เพราะปดได เขาก็เปดใหมได และเปดใหมไดอยางรวดเร็ว

ดวย ดังนั้นรัฐจึงตองจับจุดใหไดวาควรปดเว็บหรือเพจของเครือขาย

ไหน สวนผูใชรายยอยก็ตองการสรางความรู ความเทาทันส� อเหลานี้”   

นพ.ประวิทยกลาวตอไปวา ออนไลนเปนโลกแหงขอมูลที่ไร

กติกา เน� องจากเปนโลกไรพรมแดน จึงจําเปนตองมีกติกาสากลที่ทุก

คนยอมรับ พรอมยอมรับวา การควบคุม กํากับดูแล เปนเร� องยาก 

เชน กอนหนานี้ กสทช.บางคนตองการกํากับดูแลกลุม OTT (Over 

The Top : เจาของแพลตฟอรมส� อสารท่ีไมมีเครือขายอินเทอรเน็ตเปน

ของตัวเอง) แตการควบคุมส� อออนไลนสําหรับประเทศไทยไมใชเร� อง

งาย เพราะเพียงแครัฐบาลไทยประกาศวาจะมีการกํากับดูแล ตัวแทน

จากสถานเอกอัครราชทูต ผูแทนการคาฯ ก็เขาพบรัฐบาลไทย กระทั่ง

ตองยุติการพูดถึงเร� องนี้ ไปในที่สุด

นายอภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ อาจารยประจําคณะส� อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กลาวถึงบทบาทของส� อไทยในป 2564 วา

ยังมีลักษณะคลายเดิม เน� องจากยังมีการระบาดของโควิด-19 และ

การเมืองที่รอนแรง แตในประเด็นโควิด-19 นั้นมีทั้งการใหขอมูลจาก

ส� อมืออาชีพ และจากบุคคลทั่วไปที่ตองการใชส� อสรางเนื้อหาและนํา

ออกเผยแพร ซึ่งบอยครั้งที่ทําใหความเขาใจขอมูลขาวสารในกลุมนี้

เกิดความสับสน หรือเกิดการตอตาน

ขณะที่ประเด็นทางการเมืองนั้น ส� อก็เปนตัวจุดไฟใหรอนแรง

ขึ้น ทั้งที่ส� อตองทําหนาที่เปนตัวประสานใหกับสังคม ทําใหเย็นลง 

ทําใหตองฟงกันมากขึ้น แตในชวงปที่ผานมาส� อไมไดเปนแบบนั้น โดย

เฉพาะส� อออนไลนที่แทบจะควบคุมกันไมได Influencer เองก็เขาแยง

พื้นที่การนําเสนอโดยเนนดรามา และยิ่งดรามามากขึ้นเม� อเฟซบุกปด

กั้นการมองเห็น เน� องจากส� อตองการใหมีคนเห็นมากขึ้น การกระพือ

ความรอนแรงทางอารมณของผูคนจึงตองมีมากตามขึ้นไปดวย 

“ปฏิเสธไมไดวา ขณะนี้ส� อออนไลนในบานเราสวนใหญเปน

อยางนี้จริงๆ แตส� อที่ไมดรามาและสามารถมีรายไดก็ยังพอมีใหเห็น

บาง คือรวมๆ แลว บทบาทของส� อไทยในป 2564 คงจะใหคะแนน

หรือตัดเกรดไมได เพราะเปนเร� องที่ยิ่งใหญมากกวาการสอบ แตอยาก

ใหทุกส� อมุงเสนอขอมูลที่ใหคําอธิบายไดมากขึ้น ใหทางออกกับสังคม

มากขึ้น ทําใหสังคมฟงกันมากขึ้น ใชเหตุผลกันมากขึ้น และอยากให

ส� อใจเย็นในการหาขอมูล ไมใชคนนั้นคนนี้พูดแลวนํามาเสนอเลย แต

อยากใหคอยๆ ฟงแลวหาคําตอบ แลวคอยๆ สรุปรวมเพ� อเสนอทีเดียว 

ซึ่งจะทําใหสังคมสับสนนอยลง ผูคนฟงกันมากขึ้น และคนไทยใช

เหตุผลกันมากขึ้น” นายอภิสิทธิ์กลาว.

บทบาทส� อไทยในป 2564

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

เ

ข

เครดิตภาพจาก หนังสือคนขี่เสือ



ารระบาดของโควิด-19 หลายระลอกท่ีผ่านมา 

จังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่รับ                                                        

มือได้ดี มีจำานวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างน้อย แต่กับ

สายพันธุ์ โอมิครอนรอบนี้ คลัสเตอร์สองสามี

ภรรยาที่เดินทางกลับจากเบลเยียม ทำาให้พบผู้ติดเชื้อไป

แล้วหลายราย และมีผู้สัมผัสเส่ียงสูงอีกจำานวนมากท่ีกำาลัง

รอผลยืนยัน

คลัสเตอร์นี้ยังเชื่อมโยงไปอีกหลายจังหวัด ไม่ว่าจะ

เป็นจังหวัดลำาพูนและอุดรธานี โดยขณะนี้นายทรงพล ใจ

กริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สั่งปิดร้านอาหาร

และสถานที่ที่เกี่ยวข้องเป็น 

การชั่วคราวไปแล้ว

ประชาชนในจังหวัด

กาฬสินธุ์กำาลังแสดงความ

วิตกกันอย่างมาก เพราะ

คลัสเตอร์ดังกล่าวกระจาย

ไปอย่างรวดเร็ว  ศึกหนัก

ครั้งนี้จึงตกอยู่ที่นายทรงพล                                   

แม่ทัพใหญ่ เพราะช่วงนี้                                       

เป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง

ปีใหม่ ประชาชนกลับภูมิลำา 

เนา

ผู้ว่าฯ ทรงพล เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำาเนิด 

เกิดเมื่อ 27 สิงหาคม 2507 ปัจจุบันยังเหลืออายุราชการ

อีก 2 ปี

เป็นสิงห์แดง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท  

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

เส้นทางราชการ เร่ิมต้นด้วยการเป็นปลัดอำาเภอเวียง

สา  จังหวัดน่าน และเป็นปลัดอีกหลายอำาเภอ กระทั่งใน

ปี 2548  ได้ขยับเป็นนายอำาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด

บุรีรัมย์ จากนั้นโยกไปเป็นนายอำาเภอแสวงหา จังหวัด

อ่างทอง แล้วกลับมาเป็นนายอำาเภอท่ีจังหวัดบุรีรัมย์อีกคร้ัง 

ที่อำาเภอหนองกี่ และอำาเภอพุทไธสง 

ปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการกรมการ

ปกครอง แล้วค่อยๆ เลื่อนขั้นเป็นผู้อำานวยการสำานักกิจ 

การความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง, ผู้ตรวจราชการ

กรมการปกครอง ก่อนจะได้เติบโตเป็นรองผู้ว่าราชการจัง 

หวัดที่จังหวัดตรังในปี 2557

จากนั้นโยกไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สุพรรณบุรีบ้านเกิด, รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ผู้

ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 

2563 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จน 

ถึงปัจจุบัน 

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

รุ่นที่ 52 ซึ่งมีคนดังมากมาย อาทิ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่ง

สุข  เลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล.

อยากจะดมตดใครเอาเลยครับเป็นสิทธิเสรีภาพ แต่อย่าให้คนที่

ไม่เกี่ยวข้องต้องมาทนเหม็นด้วยก็แล้วกัน จะฟาดก้นให้ 

สุดท้ายแล้วมนุษย์คงจะวิวัฒนาการความต้องการไปเรื่อยๆ 

ครับ  ต่อไปคงบรรจุอุจจาระคนดังใส่ขวดขายกัน หรือว่ามีคนทำา

ไปแล้วก็ไม่รู้  ฮ่าๆๆๆ.

ด้านดีของลอตเตอรี่แพง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ลอตเตอรี่ชุด ๑๕ ใบ ราคาชุดละ ๗,๕๐๐ บาท (ใบละ 

๕๐๐ บาท) เหตุผลของพ่อค้าแม่ค้าก็คือรับมาแพง ส่วนลอตเตอรี่

ใบเดียว ราคา ๘๐+ ค่าดำาเนินการ ๒๐ ถ้าเป็นเลขดัง (มโนเอา

เอง) เพิ่มค่าดำาเนินการเป็น ๔๐ หรือ ๕๐ บาท ส่วนหวยใต้ดินก็

ถูกจ่ายครึ่งสำาหรับเลขดังนับสิบๆ ตัวในแต่ละงวด (ที่ไม่เคยออก) 

แต่เป็นจิตวิทยากระตุ้นให้คนอยากซื้อแต่ไม่มีขาย เรื่องนี้ถ้ามอง

ในแง่ดีก็คือ ถ้าหักห้ามใจได้ก็จะไม่เสียทรัพย์ แล้วประโยชน์สำาคัญ

อีกประการก็คือ อาจจะได้ยกระดับจิตถึงขั้นโสดาบันถ้ารักษาศีล 

๕ บริสุทธิ์

การอนุญาตให้เปิดบ่อนกาสิโนเสรีนั้นจะทำาให้คนที่พอจะมี

วาสนาได้เป็นโสดาบัน หมดโอกาสได้เป็นแค่ “โซดาบัน” เรื่องนี้ก็

แล้วแต่ความเชื่อในเรื่องปรัชญาศาสนาของแต่ละคน เพราะทุก

วันนี้พุทธศาสนากลายเป็นความฟุ่มเฟือย ไม่ต้องมีพุทธศาสนา

ประเทศก็เจริญรุ่งเรืองได้ สติไม่ใช่เรื่องจำาเป็น เพราะสามกีบ

ส่วนใหญ่จะถูกล้างสมองให้เชื่อเฉพาะที่ศาสนาสามกีบสั่งสอน 

ดังนั้นสุราจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องห้าม ทั้งๆ ที่วงการแพทย์รู้แล้วว่า

สุราคือต้นเหตุของโรคภัยต่างๆ เช่นเดียวกับยาเสพติดทั้งหลายที่

ทำาให้ขาดสติ

ข่าววันนี้ผู้ว่าฯ หมูป่าไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครผู้ว่าฯ กทม. 

(เพราะปัจจุบันต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่จังหวัดปทุมธานีตาม

กฎหมาย) ดังนั้นจึงขาดคุณสมบัติในการสมัครผู้ว่าฯ กทม.เพราะ

มีชื่อในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ ไม่ถึง ๑๘๐ วัน เรื่องนี้ถ้ามอง

ตามมุมมองของ พชปร.ก็อาจจะผิดหวัง เพราะหวังชื่อเสียงของ

ผู้ว่าฯ หมูป่าจะช่วยทำาให้คะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ มากขึ้น 

แต่ถ้ามองอีกมุมก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของชาวปทุมฯ ที่ยังมีคนดีๆ 

คนเก่งๆ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

ต่อด้วยเรื่องแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่ดูเหมือนว่าลุง

ป้อมจะออกอาการลมออกหู เมื่อต้องยอมรับว่าผู้ว่าฯ หมูป่าขาด

คุณสมบัติ แต่ก็เป็นเพราะแคนดิเดตคนสำาคัญจากพรรคแม่พระ

ธรณีฯ ก็สร้างวีรเวรดิสเครดิตตนเอง หลังจากที่ประกาศว่าตน

5บทความ

าจะลำาบากไม่น้อย

แกนนำาสามนิ้วที่อยู่ในคุก อาจต้องอยู่ในคุกนาน

ขึ้น 

จนกว่าคดีจะสิ้นสุด 

ถ้าผิดก็ติดคุกต่อ 

หากไม่ผิดจะได้รับการปล่อยตัว 

แต่เมื่อไหร่นั้น ยากที่จะตอบ 

เหตุปัจจัยที่ทำาให้แกนนำาสามนิ้วไม่ได้รับอิสรภาพ เกือบทั้ง 

หมดล้วนมาจากการกระทำาของกลุ่มก๊วนตัวเองแทบทั้งสิ้น 

ที่เห็นชัดๆ คือ “กฤษฎางค์ นุตจรัส” ทนายความแกนนำา

สามนิ้ว บอกว่าหลังเข้าเยี่ยม อานนท์, เพนกวิน, ไมค์ ระยอง  

และ ไผ่ ดาวดิน ได้รับการร้องขอจากทั้ง ๔ คน ให้แจ้งข้อความ

ดังต่อไปนี้ ให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้อง และบรรดามิตรสหายเพื่อนฝูง

รวมทั้งสื่อมวลชนให้ทราบว่า

๑.ภายหลังจากที่ผู้บริหารของศาลอาญาได้มีมติไม่อนุญาต

ให้ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) พวกเขาในระหว่างการพิจารณา

คดีตามคำาร้องขอของทนายความเมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

น้ัน พวกเขาเห็นว่าเหตุผลของศาลอาญาไม่ชอบด้วยหลักกฎหมาย 

หลักยุติธรรม และไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศที่ไทยได้ให้

สัตยาบันรับรองไว้

พวกเขาท้ังส่ีเชื่อว่าการไม่อนุญาตให้พวกเขาได้รับการประ                                                                              

กันตัวไปสู้คดีอย่างเต็มท่ีน้ัน เป็นการปิดโอกาสท่ีพวกเขาจะสามารถ

พิสูจน์ความบริสุทธ์ิของพวกเขา และเป็นการพิพากษาเสียล่วงหน้า

แล้วว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำาความผิด

ด้วยเหตุผลข้างต้น พวกเขาทั้งสี่จึงขอประกาศว่า นับจาก                                                                                

นี้พวกเขาจะไม่ยื่นคำาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) ใน

ระหว่างพิจารณาคดีต่อศาลอาญาอีก และจะไม่อนุญาตให้ทนาย 

ความและบุคคลใดไปดำาเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น

๒.การตัดสินใจของพวกเขาทั้งสี่ ไม่ผูกพันบรรดาผู้ต้องขัง

และนักโทษการเมืองที่ยังถูกจับกุมคุมขังและไม่ได้รับอนุญาตให้

ประกันตัวคนอื่นแต่อย่างใด

๓.พวกเขาทั้งสี่ยังยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงประ 

เทศให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงและยังยืนยันที่จะเรียกร้องให้มี

การปฏิรูปประเทศนี้ตามแนวทางที่ได้ร่วมต่อสู้มาโดยตลอด โดย

ไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะถูกคุมขังอยู่หรือไม่ก็ตาม

๔.พวกเขาท้ังส่ีขอร่วมกันเรียกร้องให้มวลหมู่มิตรสหายท่ีได้

ต้องอยู่ในคุกอีกนาน

ร่วมต่อสู้ด้วยกันตลอดมาจงยืนหยัดในข้อเรียกร้องทั้งสามประการ 

และต่อสู้ต่อไปตามแนวทางประชาธิปไตยโดยสงบ สันติวิธี

ทั้งนี้พวกเขาทั้งสี่ขอยืนยันว่าพวกเขาทั้งสี่ขอเป็นกำาลังใจและ

จะยืนหยัดต่อสู้กับพี่น้องข้างนอกด้วยกันตลอดไป

ครับ...ว่ากันตรงๆ นี้คือความพยายามปลุกม็อบจากในคุก 

ปลุกเร้าให้มวลชนมีอารมณ์ร่วม 

แต่...มันก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อไม่ขอประกันตัว ก็ไม่

ได้รับการพิจารณาให้ประกันตัว 

ฉะน้ันเหตุไม่ได้ประกันตัว จึงไม่อาจนำาไปกล่าวอ้างว่า กระบวน 

การยุติธรรมไม่มีมาตรฐานได้อีกแล้ว 

ขณะเหตุผลที่ศาลไม่ให้ประกันตัวก่อนหน้านี้ก็ชัดเจน 

เพราะทั้งหมดทำาผิดซ้ำาซากในข้อหาเดิม 

มองเงื่อนไขการให้ประกันตัวของศาลแค่เศษกระดาษ 

ประเด็นสำาคัญ แกนนำาสามนิ้ว ต่อสู้เรื่องอะไร? 

เท่าท่ีปรากฏในคำากล่าวอ้างของทนายความคือ ต้องการเปล่ียน                                                                                       

แปลงประเทศ ให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง

แต่ในข้อเท็จจริง การจองจำาแกนนำาสามนิ้ว แทบไม่มีคดีไหน

เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตยเลย 

เพราะเกือบทั้งหมดเป็นความผิดตาม ม.๑๑๒

มีพฤติกรรมโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวให้ร้ายสถาบันฯ 

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยอ้างว่าต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหา

กษัตริย์ 

แกนนำาสามน้ิวพยายามลากเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเป็น 

คู่ขัดแย้ง 

ไม่ได้เรียกร้องประชาธิปไตย

แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

การลบสีน้ำาเงินบนธงชาติไทย อธิบายถึงแนวคิดของคนกลุ่มนี้

ได้ดีที่สุด 

สามนิ้ววางไทม์ไลน์ หลังปีใหม่จะจัดชุมนุมใหญ่ และกลุ่มที่

เป็นตัวตั้งตัวตีใช้ชื่อว่า คณะราษฎรยกเลิก ๑๑๒  (ครย.๑๑๒) 

หากประมวลตามชื่อกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่ม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 

มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ...ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถานการณ์ โควิด-๑๙ ไม่ได้เอื้อให้มีการชุมนุมช่วงหลังปีใหม่

สักเท่าไหร่ 

เพราะการมาของ “โอมิครอน” อาจสร้างความเสียหายต่อส่วน

รวมมากกว่าที่กลุ่มสามนิ้วคาดคิดเอาไว้มากโขทีเดียว 

ฉะนั้นบนเงื่อนไข ไม่ขอประกันตัว แต่ปลุกระดมให้มีการชุม 

นุมหลังปีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของ โอมิครอน นี้...

แกนนำาสามนิ้วอาจต้องอยู่ในคุกไปอีกนาน 

การเข้าสู่สภาวะจนตรอก เพราะมองไปข้างหน้า หนทางล้ม

ล้างสถาบันฯ แทบเป็นไปไม่ได้ ขณะที่แกนนำาสามนิ้วไม่ต่างจากเด็ก

ถูกทอดทิ้ง 

บรรดานักวิชาการ อาจารย์ที่เคยยุเด็กให้ติดคุก วันนี้หายหัว

กันไปเกือบหมด บางคนเตรียมตัวไปเท่ียว พักผ่อนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อป้องกันการถูกลืม มีวิธีกู้สถานการณ์ไม่มากนัก หนึ่งในนั้น

คือ ฟ้องต่างชาติ เป้าหมายคือ แค่ต้องการให้เป็นข่าว เพื่อจุดอารมณ์

ให้มวลชน 

“อานนท์ นำาภา” ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูต

เยอรมนีประจำาประเทศไทย จากในคุก เป็นหนึ่งในความพยายามดึง

ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงไทย 

“...ในประเทศที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพ การจองจำานักศึกษา ประชา 

ชนท่ีออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็จะมีให้เห็นอยู่เช่นน้ี ความขัดแย้ง

ทางการเมืองของไทย แทบไม่เคยมีการเปิดพื้นที่ให้การพูดคุย 

ผู้มีอำานาจจากอดีตถึงปัจจุบัน ก็ยังคงใช้ความรุนแรง ทั้งที่เป็น

อาวุธและในนามของกฎหมาย ทำาร้ายและทำาลายพวกเราอย่างไร้

มนุษยธรรม

กระผมทราบว่าในประเทศของท่านได้ผ่านช่วงเวลาในประวัติ 

ศาสตร์อันเป็นบทเรียน ทำาให้ประเทศของท่านเข้มแข็ง เรียนรู้ ต่อสู้

กับผู้ปกครองที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จนเปลี่ยนผ่านมาสู่

การเป็นประเทศท่ีเป็นเสาหลักด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสง่างาม 

ท้ังยังให้ความสำาคัญต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก  ถึง

ขนาดที่บัญญัติไว้ในมาตราแรกของรัฐธรรมนูญแห่งเยอรมันนี 

ซ่ึงแตกต่างกับประเทศของกระผมท่ีแม้มีรัฐธรรมนูญ ให้สิทธิ 

เสรีภาพแต่ก็หาใช้ได้จริงไม่ 

เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง 

ถูกทำาลายลงด้วยอาวุธปืน น้ำาผสมสารพิษและกระบวนการทางศาล

กล่าวโดยเฉพาะ ภายหลังการลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย

ของพวกเรา รัฐได้ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม จับกุม

คนที่แสดงความเห็นโดยสุจริตจำานวนมาก ยัดข้อหาที่ไม่เป็นธรรม 

จนกระทั่งในขณะที่เขียนจดหมายถึงท่านอยู่นี้ กระผมกับ

เพื่อนๆ ก็ยังถูกขัง เพียงเพราะออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถา 

บันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย 

บางคนถูกฟ้องเพียงเพราะใส่เสื้อคร็อปท็อป แม้กระทั่งนัก 

ศึกษาที่เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตของท่านก็ยังถูกฟ้องและ

ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำาหญิงแห่งหนึ่ง

ขณะเดียวกัน ศาลท่ีเคยให้ความยุติธรรมในอรรถคดีทุกเรื่อง 

พอมาถึงการบังคับใช้มาตรา ๑๑๒ กลับเป็นข้อยกเว้นแห่งความ

ยุติธรรม เป็นเสมือนหลุมดำาที่บรรดาตุลาการมิอาจมีเรี่ยวแรงฝ่า

ข้ามไปได้...

เป็นความพยายามในรูปแบบเดิมๆ  

ราวกับว่าชาวต่างชาติในไทย โง่เง่าเต่าตุ่น มองไม่เห็นว่า

ม็อบสามนิ้วเคลื่อนไหวอย่างไร 

สงบ สันติ ปราศจากอาวุธ จริงหรือไม่ 

“อานนท์” ก็รู้ว่า ไม่มีคดีใส่เส้ือครอปท็อป เพราะใครๆ ก็ใส่ได้   

แต่ข้อความที่เขียนตามร่างกายต่างหาก อย่างน้อยๆ หาก

เป็นบุคคลธรรมดา ก็สามารถฟ้องร้องดำาเนินคดีข้อหาหมิ่นประ 

มาทได้ 

ข้ออ้างเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสังคม

ประชาธิปไตย ก็มิได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เน้นไปทาง ให้ร้าย 

โจมตี เพื่อล้มล้างสถาบันฯ 

ยากครับที่ต่างชาติจะเข้าแทรกแซงไทย หากจะเข้ามาต้อง

มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของคนไทยส่วนใหญ่ 

ครับ...อานนท์ เพนกวิน ไมค์  และ ไผ่ ดาวดิน คงต้องอยู่

ในคุกอีกนาน.

อย่าเชื่อปีชง

ความเชื่อ ปีชง บ่งชัด

นอกวัดนอกพุทธศาสนา

โทษวันเดือนปีดวงชะตา

โทษฟ้าโทษดินโทษสิ้นดี

ชง แปลว่าขัดแย้ง สะดุด

ดวงมนุษย์ ขึ้นลง ไม่คงที่

แก้ปีชง คงมิใช่ เชื่อใครชี้

เพิ่มปัญญา บารมี รับปีชง

ตดใส่ขวดขายออนไลน์ อาชีพสุดพิสดาร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์เช้านี้ พบข่าวสุดพิสดารซึ่ง                               

ไม่กล้าเล่าให้คุณยายฟัง กลัวคุณยายจะกินอาหารเช้าไม่ได้ เพราะ

คุณยายเป็นคนไม่ทนของเหม็น ไม่ชอบของสกปรก ดังนั้นจึงนำา

มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังแทน หวังว่าเพื่อนๆ คงจะไม่มีอาการคลื่นไส้ 

อาเจียน เพราะจินตนาการถึงกลิ่นผายลม ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมี

คนจิตไม่ปกติชอบของเหม็นจะซื้อหาตดของผู้หญิงที่อ้างว่าเป็น

คนตดเองไปดอมดมหรือไม่ ถ้าหากซ้ือไปเพื่อพิจารณาก็คงจะเป็น

หนึ่งในล้านมั้งครับ การพิจารณาซากอสุภใหม่ๆ หลวงปู่มั่นยัง

สอนว่าให้เข้าเหนือลม เพราะกลิ่นเน่าของอสุภนั้นรุนแรงมาก ถ้า

จะใช้กลิ่นพิจารณาก็น่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ซากสัตว์เล็กๆ ก่อน ดัง

นั้นถ้าตดใส่ขวดขายได้ก็ไม่ใช่เพราะซื้อไปพิจารณาอย่างแน่นอน 

เรื่องนี้ขอวิเคราะห์ว่าคนที่โพสต์เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย

ก็ไม่ได้มีเจตนาขายตด แต่มีเจตนาสร้างความดังให้ตัวเองเพื่อขาย

ของอื่นๆ มากกว่า

แต่ท่ีเข้าข่ายลามกอนาจารพอกันก็คือ “ขายกางเกงในสตรี

ใช้แล้ว” เกือบสี่สิบปีที่แล้ว ผมยังเห็น Vending machine ที่ประ 

เทศญี่ปุ่นราคาตัวละ ๕๐๐ เยน ประมาณ ๕๐ บาท แต่วันนี้เมื่อ

อินเทอร์เน็ตเชื่อมโลก ทำาให้มีสตรีสามารถรีวิวขายกางเกงในใช้                                                                            

แล้ว โดยถอดสดๆ โชว์ลูกค้าเซ็นชื่อรับรองสินค้า แล้วก็จัดประ 

มูลซึ่งคงจะได้ราคาไม่น้อย โดยเฉพาะแม่ค้าเซ็กซี่ ลีลาแซ่บ สิน 

ค้าก็สามารถขายได้ราคาดีอย่างแน่นอน

เรื่องเหล่าน้ีถ้าน่ังไทม์แมชีนไปเล่าให้ปู่ฟัง รับรองว่าปู่ไม่เชื่อ                        

อย่างแน่นอน แต่วันนี้เป็นจริง ๑๐๐% เพราะธุรกิจวันนี้ทำาทุก

อย่างเพื่อเงิน รีวิวถอดกางเกงในใช้แล้วยังพอจะเข้าใจว่าเป็นเหมือน

ไวอากร้าสำาหรับผู้ที่ชื่นชอบกลิ่น เพราะสัตว์ก็จะดมก้นกันตลอด

เพื่อเช็กว่าไข่สุกแล้วหรือยัง  แต่มนุษย์ดมเพื่อความใคร่เท่าน้ัน แต่

ซื้อตดไปดมนี่เป็นมิชชันอิมพอสซิเบิลแน่นอน

หวังว่าเร่ืองเล่าเร่ืองจริงวันน้ีคงไม่ทำาให้สุภาพสตรีต้องคล่ืน   

ไส้อาเจียน แต่เป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องรับทราบว่า สภาพสังคม

ไทยเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สมภารอายุ ๗๘ ปีต้องข้อกล่าว

หาละเมิดอนาจารเยาวชนสตรี อ้างว่าตัวเองต่อมลูกหมากโต

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ดังนั้นจึงไม่สามารถร่วมเพศได้ ทั้งๆ ที่การ

ล่วงละเมิดอนาจารก็เพื่อปลุกมังกรให้ตื่นเพื่อว่าจะได้สอดใส่ได้

เท่านั้น

ส้ินหวังกับการเมืองหันมาเขียนเรื่องการมุ้งก็อนาถใจพอกัน 

ต้องพุทโธให้มากขึ้นจะได้เบิกบาน.

แมวน้ำา

 

เจริญอาหารเลย ฮ่าๆๆๆ

เพราะมนุษย์มีหลายประเภท หลากรสนิยมไงครับ มันถึง

ได้เจอเรื่องพิลึกพิลั่นแบบนี้ ก็คงจะห้ามยาก แต่อย่างน้อยก็ไม่

ควรไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น  

ประเภทไปลักกางเกงในสาวแบบนี้ ถือว่าใช้ไม่ได้ ส่วนใคร

กาฬสินธุ์รับศึกหนัก

เป็นทายาทสายตรงหนึ่งเดียวของสายพันธุ์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

ในประเทศไทย (รับประกันความเฉลียวฉลาด) โดยผู้สมัครจาก

พรรค ปชป.อ้างว่าตัวเองจบปริญญาเอกจาก “เอ็มไอที” และ

เป็นลูกศิษย์ของเฮอร์เบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งเป็นหลานแท้ๆ ของ                                                                               

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งมติชนได้อีเมลไปสอบถามเรื่องนี้จากเฮอร์ 

เบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งก็ได้รับคำาตอบว่าตนไม่ใช่หลานของอัลเบิร์ต 

ไอน์สไตน์ และไม่มีความเก่ียวข้องทางสายเลือด เรื่องน้ีก็ตัดกำาลัง 

ปชป.ไปมากโข  เพราะคนเป็นใหญ่เป็นโตต้องรับผิดชอบคำาพูดของ

ตน จะแอบอ้างเรื่องใดๆ ก็ต้องเป็นเรื่องจริง เพราะการเมืองเป็น

เรื่องของการขุดคุ้ย แบล็กเมล์อยู่แล้ว

ควันหลงจากการประกวดนางงามของบริษัทนางงามจักร 

วาลที่ยังมีดรามาหลงเหลือ ฝ่ายที่ชื่นชมความสวยแบบ “เรียล

ไซส์บิวตี้” ก็บอกว่าไม่เหมาะสม นางงามไซส์ใหญ่ของไทยสมควร

ได้รับมงกุฎ ฝ่ายที่ไม่ชื่นชมก็ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะขนาดของ

นางงามไซส์ใหญ่จากประเทศไทยที่ทำาให้ไม่ได้มงกุฎ สามารถนำา

มาออกรายการแสวงหาผลประโยชน์กันได้อีก ในขณะท่ีมิสแกรนด์                                                                             

ยูนิเวิร์สจากประเทศไทยไม่ติดอันดับใดๆ ทั้งที่ประกวดในประเทศ                                                                                     

ไทย เพราะมงกุฎจะต้องลงที่มิสสามนิ้ว เพราะผู้จัดการประกวด

เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นสามกีบ มีผลประโยชน์การเมืองชี้นำาชัดเจน

อย่างไรก็ตามเหรียญมีสองด้านเสมอ ต้องพิจารณาทั้งด้าน

หน้าและด้านหลัง อย่าเชื่อแต่ภาพที่มีผู้นำาเสนอเหรียญด้านนั้น

ให้เราดู ดังนั้นจะพิจารณาเรื่องบ่อนกาสิโน, เรื่องซ่องเสรี, เรื่อง

หวยแพง ก็ขอให้พิจารณาเหรียญทั้งสองด้าน อย่ามองแค่ด้านที่

นักการเมืองนำาเสนอ.

เฒ่าทารก

 

แหม ถ้าซื้อมาแพงแล้วมีใบรับประกันมาให้ว่าถูกแน่นอน 

อย่างน้อยเลขท้ายสองตัว ผมจะซื้อลอตเตอรี่เป็นอาชีพเลยครับ 

งานง่ายๆ ทำาแค่ ๒  วันต่อเดือน 

ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อไปใบละ ๕๐๐ บาท เขาคิดอะไรอยู่  เอา 

๕๐๐ ไปหยอดกระปุก ๑ ปีผ่านไป ทุบกระปุกก็ถูกรางวัลแล้ว ได้

มาตั้ง ๖ พันบาท 

หรือจะหยอดเป็นชุดก็ได้ ชุดละ ๗,๕๐๐ บาท  ครบ ๑ ปี 

เอารางวัลใหญ่ไปเลย ๙ หมื่นบาท 

เรื่องผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พลังประชารัฐไม่มีตัวครับ ส่งใคร

ลงก็คงไม่รอด ส่วนเรื่องนางงาม ผมรู้สึกเฉยๆ เพราะที่เถียงๆ 

กันอยู่มันไม่ได้สะท้อนถึงความงามที่แท้จริง ต่อไปลองประกวด

นางงามที่สวยจากข้างในบ้างซิครับ ผมจะไปลุ้นข้างเวทีเลย. 

มองด้วยรัก

 ถ้าคุณมองโลกสวยด้วยความรัก

จะประจักษ์สิ่งงามยามที่เห็น

ทุกทุกเรื่องมีความหมายหลายประเด็น

มองให้เป็นจะเห็นสุขทุกเวลา

นักกลอนหน้าต่าง

ทรงพล ใจกริ่ม

น่

ก



ม้ในขณะนี้ โลกจะเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ 

‘โอมิครอน’ เพิ่มขึ้น และรู้ชัดเจนว่าเป็นสายพันธุ์ที่

ติดง่าย แต่มักจะมีอาการเฉพาะที่ ไม่รุนแรง ทำาให้ผู้

ป่วยมีอาการน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา แต่ถึงอย่างไรก็ดี หาก

เจ้าเชื้อนี้ลงปอดอาการก็หนักหน่วงเหมือนเดลตาเช่นกัน

โดยในขณะนี้เจ้า ‘โอมิครอน’ ก็กำาลังเพิ่มจำานวน

แพร่ระบาดในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการแพร่ระบาด

ใหญ่ก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและระบบ

เศรษฐกิจไทยอีกครั้ง ที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือช่วงหลังปี

ใหม่นี้ว่าจะมีการระบาดเพิ่มมากแค่ไหน เพราะเป็นช่วงเวลา

ของการกลับบ้าน และการสังสรรค์

โดยในเวลานี้แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 ในไทย                                                                            

จะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ก็ยังไม่สามารถคาดเดาสถาน 

การณ์ในอนาคตได้มากนักว่า การระบาดของโควิดจะเป็น

ทางไหน

แต่ที่แน่ๆ สิ่งที่กระทบกับเศรษฐกิจบ้างแล้วก็คือ ใน

เรื่องของการท่องเที่ยว หลังรัฐบาลได้ตัดไฟแต่ต้นลมด้วย

การยกเลิกระบบไทยแลนด์พาส และระบบ Test & go 

สำาหรับกรณีคนเดินทางมาจากต่างประเทศ หันกลับมาใช้

ระบบแซนด์บ็อกซ์และการกักตัวเหมือนเดิม ซึ่งแน่นอนว่าก็

จะส่งผลต่อตัวเลขนักท่องเที่ยวที่กำาลังจะฟื้นตัวไม่ใช่น้อย

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์จากการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด ‘โอมิครอน’ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก จนเรียกว่า 

“Omicron Effect” ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่าง

เห็นได้ชัด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและท่องเที่ยว 

โดยในขณะนี้มีการยกเลิกเที่ยวบิน และหลายประเทศก็เพิ่ม

ระดับมาตรการในการเดินทางช่วงคริสต์มาส รวมถึงงดออก

นอกประเทศ อย่างกรณีประเทศญี่ปุ่นและจีน มีมาตรการปิด

ประเทศไม่ให้คนออกนอกประเทศแบบไม่มีกำาหนด

ดังนั้น ความหวังในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของไทยใน

ช่วงไฮซีชั่นนี้จึงเป็นไปได้ยากทีเดียว ซึ่งจากเหตุการณ์แบบนี้

การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวอาจต้องรอไปถึงกลางปีหน้าเป็น

อย่างเร็ว และตัวเลขนักท่องเที่ยว คงไม่สูงมากนัก อาจจะ

หลัก 5-6 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณแค่ 10% ของ

จำานวนนักท่องเที่ยวที่เคยขึ้นสู่จุดพีกสุดของไทย

ดังนั้น การไปหวังพึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประ 

เทศอาจจะเป็นเรื่องยากในเวลานี้ สิ่งที่รัฐบาลจะต้องแก้เกม

เพื่อประคองธุรกิจท่องเที่ยวให้อยู่ต่อได้คงหนีไม่พ้น การหัน

มาเน้นกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดในประเทศ 

เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ และช่วงนี้ถือ

เป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ของคนไทยด้วยเช่นกัน ดัง

นั้นทั้งภาครัฐและเอกชนอาจจะต้องกลับมาโฟกัสในตลาดนี้

อีกครั้ง

โดยแนวทางอาจจะต้องพึ่งภาครัฐใช้งบประมาณอุด 

หนุนการท่องเที่ยวอีกครั้ง อาจจะเป็นเราเที่ยวด้วยกัน หรือ

ทำาแคมเปญเที่ยวคนละครึ่ง ผ่านการสมทบเงินให้ใช้ในการ

ท่องเที่ยว 50% ในรูปแบบเดียวกับโครงการคนละครึ่งที่ตั้ง

วงเงินให้ และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้

เหมือนคนละครึ่ง

รวมถึงการจัดรถบัสทัวร์ทั้ง 5 ภูมิภาค จำานวน 1,000 

คันต่อเดือน รวม 5 ภาค 5,000 คัน ในการจัดเส้นทางท่อง

เที่ยวในทุกภาค ไม่ใช่เน้นเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น 

ไม่พอเท่านั้น รัฐเองอาจจะต้องรณรงค์ให้หน่วยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจนำางบไปสนับสนุนผ่านงานสัมมนาและท่อง

เที่ยว หรือฝึกอบรมของภาครัฐ เพื่อให้มีเงินจากงบประมาณ

เข้าไปช่วยอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ หากประคองให้พ้นช่วงวิกฤตซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา

ราวๆ 6 เดือน และเมื่อภาพการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้น

ตัว และสถานการณ์การระบาดในประเทศมีความปลอดภัย

มากขึ้น การท่องเที่ยวจากต่างชาติก็จะสามารถฟื้นกลับมาได้ 

เพราะต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความรักและ

อยากจะมาเที่ยวในประเทศไทยอยู่แล้ว เมื่อเปิดกลับมาแบบ

ปกติ เชื่อว่าตัวเลขการเดินทางต้องเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

แน่ๆ นี่คือแนวคิดที่อยากจะให้ภาครัฐนำาไปพิจารณา เพื่อประ

คับประคองให้ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์

ทางเศรษฐกิจที่มีความสำาคัญ ให้รอดและสามารถสร้างเงิน 

สร้างรายได้ให้กับคนไทยในอนาคตต่อไป.

 าแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ เปโดร ณพวีร์ พุกกะมาน ผู้

ก่อตั้ง Creative Investment Space (CIS) เป็นปลื้ม หาย

เหนื่อยเป็นปลิดทิ้งหลังผลงานเขียนเล่มแรก คู่มือนักลง                                                    

ทุนยุคดิจิทัลเล่มใหม่ “วิธีลงทุนใน                                                     

โลกยุคใหม่” ได้ฤกษ์งามยามดีวาง                                                    

แผงไปแล้ว แว่วมาว่า.. เพียงสัปดาห์

แรกก็ขึ้นทำาเนียบหนังสือด้านการลง 

ทุนขายดีส่งท้ายปีแล้วนะ.. แหมมม..                                                   

ก็เจ้าตัวการันตีคุณภาพงานเขียน

ที่ เนื้อหาอัดแน่นแบบไม่กั๊กความ

รู้ เล่มเดียวจบ.. เปิดโลกทัศน์ นัก

ลงทุนยุคใหม่พัฒนาตนเองสู่ วิถี  

“เสือนอนกิน” อย่างนี้.. ใครไม่อยาก

พลาดหนังสือดีๆ จับจองด่วน!!.
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ถึงเวลาต้องปลุกเที่ยวไทย

เป็นปลื้ม

เศรษฐกิจ

ม

แ

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

เปโดร ณพวีร์ พุกกะมาน

‘กยศ.’ยืดเวลาลดหย่อนหนี้
ชูหั่นต้น-ดอกเบี้ยเป็นของขวญัปีใหม่
ไทยโพสต์ • “กยศ.” ใจดีสั่งขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ถึง 30 

มิ.ย.2565 เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ผู้กู้ยืม ชูลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% 

ต่อปี ลดเงินต้น 5% ลดเบี้ยปรับ 80-100% แถมลดอัตราการคิดเบี้ยปรับ

เหลือ 0.5% ต่อปี ช่วยผู้กู้สู้วิกฤตโควิด-19

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ 

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ

ศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.ได้

จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2565 

ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน โดยคณะ

กรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบ

ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อน

หนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้

โอกาสผู้กู้ยืมเงินที่ ได้รับผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ โค

วิด-19 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.

2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2565

โดยมาตรการลดหย่อนหนี้ 

ประกอบด้วย 1.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

จากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อ

ปี สำาหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่าง

การชำาระเงินคืนกองทุนและไม่เคย

เป็นผู้ผิดนัดชำาระหนี้ 2.ลดเงินต้น 

5% สำาหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็น

ผู้ผิดนัดชำาระหนี้และต้องการปิด

บัญชีในคราวเดียว 3.ลดเบี้ยปรับ 

100% สำาหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่ม

ที่ชำาระหนี้ปิดบัญชี ดังนี้ สำาหรับ

ผู้ กู้ ยืม เงินที่ ยั ง ไม่ถู กดำ า เนินคดี  

สามารถชำาระได้ที่ธนาคารกรุงไทย                                                               

และธนาคารอิสลามแห่งประเทศ 

ไทยทุกสาขา และสำาหรับผู้กู้ยืมเงิน                                              

ที่ถูกดำาเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียน

ขอรับสิทธิและนัดหมายวันท่ีประสงค์

จะชำาระหน้ีปิดบัญชีได้ท่ี www.stu-

dentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้อง

ชำาระค่าทนายความและค่าฤชาธรรม 

เนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

4.ลดเบี้ยปรับ 80% สำาหรับ

ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกดำาเนินคดีท่ี                                            

ชำาระหน้ีค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ                                                        

(ไม่ค้างชำาระ) และ 5.ลดอัตราการ 

คิดเบ้ียปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำาหรับ

ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำาเนินคดีและ

ไม่สามารถชำาระหนี้ ได้ตามกำาหนด

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว

เป็นของขวัญปีใหม่ที่กองทุนมอบ

ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน โดยกองทุนขอเป็น

กำาลังใจให้ทุกท่านร่วมกันสู้เพื่อให้

ผ่านสถานการณ์ โควิดไปด้วยกัน 

ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียด

ช่องทางการชำาระหนี้เพื่อรับสิทธิ

ตามมาตรการดังกล่าวได้ที่ www.

studentloan.or.th โดยตรวจสอบ

ยอดชำาระได้ที่แอปพลิเคชัน กยศ. 

Connect หรือสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. (Line 

Official Account กยศ.) หรือโทร. 

0-2016-4888

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าหนี้ 

คณะกรรมการ กยศ. ได้เห็นชอบ

ขยายกรอบวงเงินการให้กู้ยืมแก่

นักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 

เพราะแทนที่จะหยุดการลงทุน กลับพบว่านักลงทุนต่างชาติหวน

กลับมาซื้อหุ้นอย่างมาก แค่ 6 วันทำาการที่ผ่านมาพบว่านักลงทุน

ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยซื้อไปมากกว่า 

13,300 ล้านบาทไปแล้ว เป็นการเข้ามาเก็บหุ้นอย่างจริงจังมาก 

ปกติจะพบว่าหากมีการซื้อหุ้นติดต่อกัน 3 วันก็จะมีการขายออกมา

แล้ว แต่รอบนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อไม่หยุด โดยเฉพาะวานนี้ (28 

ธ.ค.64) ซึ่งใกล้จะสิ้นปีแล้วกลับซื้อมากถึง 4,489.11 ล้านบาท ดู

จากการที่ดัชนีตลาดปิดในแดนบวกได้แสดงว่าเป็นการซื้อที่ไม่ค่อย

เกี่ยงราคา เหมือนต้องการให้ได้หุ้นมากกว่า จึงไม่รีรอให้มีการขาย

ออกมาก่อน

จุดนี้ที่น่าคิดน่าพิจารณามาก เพราะหากมองเรื่องโรคระ 

บาดก็รู้ๆ กันดีว่าระบาดหนักที่บ้านเขา ส่วนบ้านเรายังควบคุมได้ดี 

จำานวนผู้ติดเชื้อยังมีแนวโน้มลดน้อยลง ไม่ได้เพิ่มมากเหมือนทาง

ตะวันตก จุดนี้น่าจะทำาให้นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นได้มาก 

จนแทบจะพูดได้ว่าลงทุนทางนี้ปลอดภัยมากกว่า ซึ่งคงไม่ใช่แค่

เรื่องโรคระบาดที่น้อยในไทย แต่ยังมีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะกลับมาเติบโตดีกว่าปีที่ผ่านมา แค่ดูการส่งออกของไทยที่

ยังเติบโตสูงมาก และมีการเกินดุลมาก ทำาให้มั่นใจในการลงทุน

ได้มากแน่นอน นักลงทุนไทยควรจะกลับมาพิจารณาให้ดีๆ จะไม่

พลาดการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มในกลุ่มพลังงาน ราคาน้ำามัน

เริ่มปรับตัวสูงขึ้นธุรกิจนี้ก็จะมีกำาไรดี จึงน่ามองที่ ACE, ETC 

และ EA กลุ่มอาหาร ปัจจัยสำาคัญของมนุษย์ธุรกิจยังโตได้อย่าง

ต่อเนื่อง น่ามองที่ ASIAN, NCL และ W กลุ่มวัสดุก่อสร้างยัง

โตตามงานก่อสร้างที่มี

มาก น่ามองที่ SCC, 

TASCO และ EPG กลุ่ม

พาณิชย์ยั ง เติบโตดีทั้ ง

จากการเปิดประเทศและ

มาตรการกระตุ้นจากภาค

รัฐ น่ามองที่ DOHOME, 

MAKRO และ ILM หุ้น

รายตัวน่าจับตาที่ BBL, 

SPALI และ AH เป็นต้น

ใ ก ล้ ถึ ง วัน ปี ให ม่

แล้ว มองปีหน้าจะมีความ

สดใสมากกว่าปีนี้ นักลง 

ทุนควรเลือกลงทุนแล้วไป

รอรับกำาไรในปีหน้าจะได้

ความคุ้มค่ามากขึ้น โชคดี

ปีใหม่ครับ.

ต่างชาติเก็บหุ้นเข้าพอร์ต

ในขณะท่ีนักลงทุนไทยยังคงกังวลกับ “โอมิครอน” ท่ีระบาด

หนักในทางยุโรปและสหรัฐ และวิตกกลัวโรคจะเข้ามาระบาดใน

ประเทศ จึงขาดความมั่นใจที่จะถือหุ้นลงทุน แต่กลับพบว่าทาง

ด้านนักลงทุนต่างชาติที่ได้ขายหุ้นออกมาเกือบตลอดปี กลับมาซื้อ

หุ้นคืนเข้าพอร์ตมากในท้ายปี ซึ่งดูจะผิดการคาดหมายมาก เพราะ

โดยปกติทุกปีในช่วงท้ายปีบรรดานักลงทุนต่างชาติจะต้องชะลอ

และหยุดการลงทุน โดยมองว่าเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวปลายปี 

และมีทั้งเทศกาลคริสต์มาสและการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต่อ

เนื่องกันจนสิ้นปี จึงมักจะหยุดไปเฉลิมฉลองในเทศกาลมากกว่าจะ

มาลงทุนในตลาด

แต่มาปี 2564 นี้ดูเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแนวคิดไปมาก                                                                                

2564 จากเดิมกำาหนดกรอบการให้กู้

ยืมไว้ที่ 38,587 ล้านบาท สำาหรับผู้กู้

ยืม 623,891 ราย เพิ่มเป็น 40,000 

ล้านบาท สำาหรับผู้กู้ยืม 700,000 

ราย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ

ต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ

ผู้ปกครองที่ ได้รับความเดือดร้อน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้มีผู้ประสงค์จะ

ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น.

ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์

เว้นค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนอีก 1 ปี

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ

อนุมัติหลักการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมราย

ปีออกไปอีก 1 ปี สำาหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัด

ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้าที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต 

และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ในเขตปลอดอากร ซึ่งกฎกระทรวงการคลังฉบับเดิมจะสิ้นสุด

การบังคับใช้ในวันที่ 31 ธ.ค.2564 แต่ปัจจุบันสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง กระทรวง

การคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 

1 ปี เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้จาก

การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวประมาณ 57 ล้านบาท

ปตท.พยุงราคาก๊าซในประเทศ

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. เปิด

เผยว่า สถานการณ์ราคา Asian Spot LNG ในช่วงปลายปี 

2564 จนถึงช่วงต้นปี 2565 ยังอยู่ระดับที่สูงมาก อันมีสาเหตุ

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในภูมิภาคยุโรป ประกอบกับ

ความกังวลของการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย ทำาให้

ความต้องการใช้ LNG และน้ำามันโดยรวมสูงขึ้น โดยระดับ

ราคา Asian Spot LNG ในปัจจุบันสำาหรับเที่ยวเรือที่ส่งมอบ

ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 

40-50 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ดังนั้น ปตท.ยังคงมีสัญญา

ซื้อขาย LNG ระยะยาวอยู่ที่ 5.2 ล้านตันต่อปี ที่จะสามารถ

ส่งมอบให้ประเทศไทยได้ในราคาที่ต่ำากว่าราคา Spot LNG 

ส่งผลให้ราคาเฉลี่ย LNG ที่จัดหาเข้ามาอยู่ที่ประมาณ 18-20 

เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู 

จี้เร่งแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำาหนักเกิน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับ

ทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุก

น้ำาหนักเกินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยมอบหมายให้กระทรวง

คมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรื่องการบรรทุกน้ำา

หนักเกิน ซึ่งประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถ

เอาผิดและลงโทษผู้ประกอบการที่บรรทุกน้ำาหนักเกินได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยให้มีการจับกุมผู้กระทำาผิดให้เจ้าพนักงาน

ทางหลวงแจ้งต่อพนักงานสอบสวนด้วยว่าขอให้ดำาเนินคดีกับ

ผู้ประกอบการรถบรรทุกในฐานะผู้ใช้ จ้าง วาน ของผู้ขับขี่รถ

บรรทุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84

SCI ฟุ้งปี 65 ตุนแบ็กล็อก 1,500 ล้าน

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค หรือ SCI เปิดเผยว่า แนว

โน้มผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2565 คาดจะเติบโต

อย่างแข็งแกร่ง จากการทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ 

(Backlog) ที่ปัจจุบันมีประมาณ 1,500 ล้านบาท และมี

แผนที่จะเข้าประมูลโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนน่าจะเริ่มเปิดประมูลงานมากขึ้น

หลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย และเริ่มมีการคลายล็อก

ดาวน์ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำาให้เกิดการลงทุน.
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พาณิชย์คุมเข้มขนส่ง-ปั๊มห้ามขึ้นราคา
ไทยโพสต์ • นายวัฒนศักย์ เสือ

เอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน 

เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจ

สอบผู้จำาหน่ายสินค้าและบริการ 

ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ว่า 

กรมฯ ได้ดำาเนินการตามนโยบาย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้

ดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันไม่

ให้ผู้บริโภคโดนเอารัดเอาเปรียบ

โดยกรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้า 

ที่ อ อกตรวจสอบและติ ดตาม

สถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้

ชิด ซึ่งเป็นการดำาเนินการเพิ่ม

ความถี่จากเดิมที่ ได้ออกตรวจสอบ

เป็นประจำาอยู่แล้ว เพราะในช่วง

เทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำานวน

ไทยโพสต์ • ธพ.โอดยอดการใช้

น้ำามันเชื้อเพลิงรอบ 11 เดือน ปี 

64 ตกต่อเนื่อง ต่อวันลดลง 4.6% 

น้ำามันอากาศยานยังครองแชมป์ 

ชี้ ไทยมีมาตรการเข้าประเทศเข้ม

ขึ้น กลุ่มดีเซลมาดี รับแรงหนุน

จากการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

นางสาวนันธิกา ทังสุพา

นิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

(ธพ.) เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้

น้ำามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 

11 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-

พ.ย.) ว่า ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน 4.6% โดยการ

ใช้น้ำามันอากาศยานเชิงพาณิชย์ 

(Jet A1) ลดลง 39.9% กลุ่ม

เบนซินลดลง 9.3% กลุ่มดีเซล

ลดลง 5.0% น้ำามันก๊าซลดลง 

6.2% ขณะที่การใช้น้ำามันเตาเพิ่ม

ขึ้น 14.7% LPG เพิ่มขึ้น 7.7% 

สำาหรับการใช้ NGV ลดลง 19.6%

โดยเมื่อดูจากสัดส่วนการ

ใช้น้ำามันกลุ่มเบนซินช่วง 11 

เดือน เฉลี่ยอยู่ที่ 28.59 ล้าน

ลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 9.3% โดยปริมาณ

การใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลงมา

อยู่ที่ 27.94 ล้านลิตร/วัน หรือ

ลดลง 9.1% สำาหรับการใช้น้ำามัน

เบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.66 ล้าน

ลิตร/วัน ขณะที่การใช้น้ำามัน

กลุ่มดีเซลช่วง 11 เดือน เฉลี่ย

อยู่ที่ 61.84 ล้านลิตร/วัน ลดลง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.0% 

สำาหรับการใช้น้ำามันกลุ่มดีเซล

เฉพาะเดือน พ.ย. อยู่ที่ 71.87 

ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

เดือน พ.ย.ปีก่อน 3.5% เนื่องจาก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ

ใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ด้านการใช้น้ำามันอากาศ 

ยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ย

อยู่ที่ 4.48 ล้านลิตร/วัน ลด

ลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

39.9% เนื่องจากสถานการณ์ โค

วิด-19 นอกจากนี้การแพร่ระบาด

ของสายพันธุ์ โอมิครอนส่งผลให้

สำานักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย (กพท.) กำาหนดให้

ผู้ โดยสารที่บินเข้าประเทศไทย

จาก 8 ประเทศ (บอตสวานา                                              

เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โม 

ซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ 

ซิมบับเว) ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.

2564 ต้องเข้ากระบวนการกักตัว 

14 วัน และตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.

2564 ห้ามผู้ โดยสารดังกล่าวเข้า

ประเทศไทย.

ธพ.ชี้ยอดใช้น้ำามันร่วง!

โควิดฉุด11เดือนหด4%

73,161.16

28/12/64

1,641.52
+5.02

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,763.12 6,159.24 -1,396.12
 8,551.06 8,247.97 303.09
 30,713.13 26,224.02 4,489.11
 29,133.85 32,529.93 -3,396.08

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.04 33.76
ยูโร 37.26 38.26
ปอนดสเตอรลิง 44.10 45.30
เยน (100 เยน) 28.56 29.40
หยวนจีน 4.94 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,700 28,800
ทองรูปพรรณ 28,182 29,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เร่งพัฒนาท่าเรือระนองหนุนศก.ใต้
คลองเตย • การท่าเรือฯ ลุย

พัฒนาท่าเรือระนอง ดันเป็น

ประตูการค้าฝั่งตะวันตกรองรับ

การขนส่ งสิ นค้ าทางทะ เล 

เชื่อมโยงกับกลุ่ม BIMSTEC 

หนุนระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค

ใต้ คาดแล้วเสร็จในปี 69 และ

ปี 83

รายงานข่าวจากการท่าเรือ

แห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ 

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 ต่อการจัด

ทำาร่างรายงานและมาตรการ

ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติด 

ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมของโครงการปรับปรุง

ท่าเทียบเรือระนองและโครง 

การท่าเทียบเรือแห่งที่ 3 ท่าเรือ

ระนอง (ทรน.) ระหว่างวันที่ 

27-28 ธันวาคม 2564

สำาหรับโครงการปรับปรุง

ท่าเทียบเรือระนองและโครง 

การท่าเทียบเรือแห่งที่ 3 ของ

ท่าเรือระนอง เป็นการพัฒนา

ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

และส่งเสริมการขยายการให้

บริการของท่าเรือระนอง ขณะ

นี้อยู่ระหว่างการศึกษาสำารวจ

ออกแบบ รวมทั้งการศึกษาราย                                      

งานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อง                                          

ต้น (IEE) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIA) และการจัดทำารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวด 

ล้อม โดยข้อคิดเห็นที่ ได้จาก

การรับฟังในครั้งนี้จะนำามาปรับ

และเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ 

เพื่ อ ให้สอดคล้องและสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกับ

ประชาชน

อย่างไรก็ตาม แบ่งการ

พัฒนาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การ

ก่อสร้างพื้นที่หลังท่าส่วนขยาย 

ลานวางตู้ 1 และ 2 พื้นที่

ใช้งานรวม 46,200 ตาราง

เมตร สามารถรองรับตู้สินค้า 

320,258 ทีอียู การก่อสร้างท่า

เทียบเรือ 3 เชื่อมกับท่าเทียบ

เรือ 2 และลานวางตู้สินค้า 3 

และรองรับเรือขนาด 12,000 

เดทเวทตัน จำานวน 2 ลำา พื้นที่

ใช้งานรวม 72,600 ตาราง

เมตร สามารถรองรับตู้สินค้า

ได้ 499,266 ทีอียู คาดว่าการ

พัฒนาระยะที่ 1 และ 2 จะแล้ว

เสร็จในปี 2569 และปี 2583 

ตามลำาดับ

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันท่าเรือ                                             

ระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่ง                                                  

ตะวันตก (Western Gateway) 

รองรับการขนส่งสินค้าทาง                                                 

ทะเลเชื่อมโยงกับกลุ่ม BIMSTEC 

ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน 

อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรี

ลังกา และไทย ภายใต้แผนการ

พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้ (SEC) ของรัฐบาล.

มากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่อง

เที่ยวตามต่างจังหวัด จะต้องซื้อหา

สินค้าเพื่อใช้บริโภคหรือนำาไปเป็น

ของฝากญาติพี่น้อง

นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบ

สถานีบริ การน้ำ ามั น เชื้ อ เพลิ ง 

สถานีบริการก๊าซแอลพีจี และ

สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี โดยมอบ

หมายให้ เจ้ าหน้าที่คุมเข้มการ

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำามันเชื้อเพลิง 

มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ตาม

สถานีบริการต่างๆ  เพื่อกำากับดูแล

และตรวจสอบความถูกต้องมาตร

วัด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ประชาชนว่าจะได้รับความเป็น

ธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ม้ว่าความเสี่ยงของการสัมผัสโควิด-19 ระหว่างการเดิน

ทางทางอากาศถือว่าค่อนข้างต่ำา เนื่องจากข้อกำาหนดของ

หน้ากาก ระบบกรองอากาศอย่าง HEPA มาตรการด้าน

สุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น และความจริงที่ว่าผู้ โดยสารหันหน้าไปทาง

เดียวกัน และมักจะนั่งเงียบๆ แทนที่จะตะโกนหรือร้องเพลง 

แต่ทว่าบางครั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินมักจะใช้เวลา

หลายชั่วโมง อีกทั้งในเครื่องบินที่มีคนแปลกหน้านับสิบนับร้อย

ราย แต่ที่น่าสนใจนั้นการถูกบังคับ ให้ใช้ห้องน้ำาเล็กที่มีอยู่ไม่กี่ห้อง 

อาจทำาให้หลายคนไม่อยากเข้าห้องน้ำาปัสสาวะ งานนี้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพและการเดินทางได้มาแจกแจงวิธีการใช้ห้องน้ำาบน

เครื่องบินที่ถูกสุขอนามัยที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ในห้องน้ำา  

ฆ่าเชื้อพื้นผิว 

“มิเชลล์ บาร์รอน” ผู้อำานวยการอาวุโสด้านการป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อที่ UCHealth ในรัฐโคโลราโด กล่าวว่า 

“ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการติดเชื้อ และคนที่เดิน

ทางบ่อย แนะนำาให้ใช้ผ้าเช็ดทำาความสะอาดฆ่าเชื้อ จับที่มือ จับ

ประตู ฝาปิด และอ่างล้างมือในห้องน้ำาก่อนที่จะสัมผัส หรือใช้งาน

ห้องน้ำาทุกครั้ง” 

สิ่งสำาคัญคือ พกสเปรย์ฆ่าเชื้อหลอดเล็กๆ สำาหรับพื้นที่ 

เช่น ห้องน้ำาบนเครื่องบิน และควรจะใช้สเปรย์ไลซอลฉีดพ่นลง

สุขอนามัย..เวลาขึ้นเครื่อง

ขอบคุณ CPF ช่วยชาติสู้ โควิด 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่

ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง

บางซื่อ ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนอาหาร

และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้บุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา และประชาชน โดยมี พิมลรัตน์ 

รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทรับ

มอบ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันก่อน

สนับสนุนสมาคมคนตาบอด

แอนดรูว์ นิสเบ็ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย 

จำากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจำานวน 150,000 บาท ในนามมูลนิธิ Chubb 

Charitable Foundation ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนำาไปจัดทำาถุงยังชีพ 

ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยมี เอกกมล 

แพทยานันท์ นายกสมาคม เป็นผู้แทนการรับมอบ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

‘คิงบริดจ์ ปันสุข’ ส่งท้ายปีเก่า

วิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำากัด 

(มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำากัด ในเครือสหพัฒน์ 

และ พรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท นันทวัน จำากัด (Thai Obayashi) 

พร้อมด้วย สุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำานวยการเขตยานนาวา ร่วมเปิดโครงการ “คิงบริดจ์ ปัน

สุข” ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี มอบ “กล่องปันสุข” จำานวน 1,000 กล่อง รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า

หนึ่งล้านบาท ให้กับสหกรณ์แท็กซี่และประชาชนชุมชนพระราม 3 เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปี 

ณ บริเวณพื้นที่หน้าโครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ พระราม 3 

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดารา 

อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ดาราแห่งอิตาลี ชั้นที่ 3 ตำาแหน่ง Commander (Commendatore Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana) จากรัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลี โดยมี  โลเรนโซ กาลันตี (H.E. 

Mr.Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำาประเทศไทย เป็นผู้มอบ 

เนื่องในโอกาสที่เป็นผู้มีส่วนสำาคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและพาณิชย์ 

ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิตาลี ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนระหว่างสอง

ประเทศ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์และโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างนักธุรกิจของ

ทั้งสองประเทศมาอย่างโดยตลอด

marrygun55@gmail.com

เปิดตัวธุรกิจสารสกัดจากกัญชง 

ยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เฉลิม เทร็ลล์ ประธานบริษัท 

ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำากัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัท พร้อมความร่วมมือครั้ง

ใหญ่ในธุรกิจสารสกัด CBD จากกัญชงในงาน “Future of Thai Leaf, Future of Hemp” 

พร้อมด้วยหลากพันธมิตรยักษ์ใหญ่จากนานาประเทศ นำาโดยพันธมิตรในไทย พีระพงศ์ 

จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) ร่วม

แสดงวิสัยทัศน์เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจกัญชง ที่ Rooftop Hall ชั้น 30 สเตย์บริดจ์        

สวีท แบงค็อก ทองหล่อ เมื่อเร็วๆ นี้ 

บนที่นั่งก่อนที่จะนั่งบนนั้น จากนั้นรอประมาณหนึ่งนาที

แล้วเช็ดออกด้วยกระดาษชำาระ หรือกระดาษเช็ดหน้า 

เพราะการเสียดสีที่เกิดจากกระบวนการถูในขณะที่คุณ

เช็ดกระดาษชำาระ จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกส่วนใหญ่บนฝา

นั่งชักโครก รวมทั้งเชื้อโรคจำานวนมากด้วย

สัมผัสให้น้อยที่สุด 

ห้องสุขาน่าจะมีเชื้อโรคจำานวนมาก และมี

คนใช้จำานวนมากเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่

จะต้องจำากัด คือการสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ ให้น้อย

ที่สุด และเลือกใช้สิ่งของที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น กระดาษเช็ด

มือ เมื่อสัมผัสกับมือจับประตู ฝาชักโครก หรือที่จับ 

อ่างล้างหน้า ฯลฯ 

ปิดฝาก่อนกดชักโครก  

เรารู้กันดีว่าเหล่าบรรดาเชื้อโรคสามารถแพร่

กระจายผ่านโถส้วม และการกระจายตัวของอนุภาคที่

เกิดจากการกดชักโครก สเปรย์ฉีดในห้องน้ำาเหล่านี้เป็น

พาหะนำาโรค ซึ่งรวมถึงโควิด-19 แต่มีวิธีง่ายๆ ที่จะช่วย

ต่อสู้กับสิ่งนี้ เช่น การที่คุณสามารถปิดฝาชักโครกก่อน

กดชักโครก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไป

ในอากาศระหว่างการกดชำาระล้างนั่นเอง 

สวมรองเท้า 

ในเที่ยวบินระยะยาว เรามักจะสังเกตเห็นผู้คน

ซึ่งเป็นเด็กๆ เดินเท้าเปล่าไปตามทางหรือเข้าห้องน้ำา 

นี่เป็นแนวโน้มที่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างมากและอาจ

เกิดการติดเชื้อได้ หากมีคนมีบาดแผลที่ผิวหนังและ

อาการบาดเจ็บที่เท้า นอกจากนี้เชื้อโรคจะอยู่บนผิว

ของคุณที่ได้จากห้องน้ำาตลอดเที่ยวบิน เว้นแต่คุณ

จะล้างเท้า ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมากนัก นอกจากนี้เขายัง

แนะนำาให้ถอดชายกางเกงกองไว้ที่ด้านล่างชักโครก 

หากคุณใส่กางเกงวอร์มหรือเสื้อผ้ายาวๆ 

หลวมๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัสสาวะ เศษ

กระดาษทิชชู หรือของเสียอื่นๆ เปื้อน

เสื้อผ้าของคุณ 

ฆ่าเชื้อโรคที่มือของคุณ 

การล้างมือให้สะอาดและบ่อย

ครั้งด้วยสบู่และน้ำา เป็นวิธีที่สำาคัญใน

การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

โรค อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า

น้ำาในห้องส้วมบนเครื่องบินมีคุณภาพต่ำา 

เพราะอ่างเก็บน้ำาในถังห้องน้ำาสามารถ

ปนเปื้อนเชื้อโรคได้อย่างมาก ดังนั้นคุณ

ควรใช้เจลแอลกอฮอล์ 62% เพื่อฆ่าเชื้อ

ในมือของคุณแทนที่จะใช้อ่างล้างมือใน

ห้องน้ำา และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าหรือปาก

ของคุณในห้องน้ำาก่อนทำาความสะอาดมือ นอกจาก

นี้ก็แนะนำาให้ใช้เจลทำาความสะอาดมือไว้ใกล้ๆ 

เพื่อใช้ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือสัมผัส

ใบหน้าของคุณ. 

แ

นย์ควบคุมและป้องกันโรคของ

อเมริกา (CDC) ล่าสุดได้ออกคำา

แนะนำาสำาหรับการเดินทางใน

ช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2021 ซึ่ง

เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดใหญ่ของ COVID-19 แม้ว่าวัน

ขอบคุณพระเจ้า วันฮานุกกะห์ หรือวัน

ขอบคุณแสงสว่างของชาวยิว (จัดขึ้น

โดยการจุดเทียนครบ 8 วัน ตั้งแต่วัน

ที่ 24 ธ.ค.-1 ม.ค.) วันคริสต์มาส และ

งานเฉลิมฉลองอื่นๆ จะดูแตกต่างไปจาก

เดิมอีกครั้ง แต่แนวทางปฏิบัติ

ในช่วงวันหยุดปี 2021 

ของศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรคของ

อเมริกา 

รับรองว่าคุณจะยังสามารถพบปะกับครอบครัว

ได้ด้วยมาตรการป้องกันบางประการต่อไปนี้ 

ซึ่งเป็นวิธีดูแลตัวคุณเองและคนที่คุณรักให้

ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ 

ก่อนอื่นให้ฉีดวัคซีน.. 

เนื่องจากคนหลายรุ่นมัก

จะรวมตัวกันเพื่อเฉลิม

ฉลองวันหยุด วิธีที่ดีที่สุด

ในการลดความเสี่ยง

ของ COVID-19 และเซฟ

ครอบครัวและเพื่อนของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

คือรับการฉีดวัคซีนหากคุณมีสิทธิ์ได้รับการฉีด

วัคซีน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของอเมริกา 

(CDC) ระบุว่า วัคซีนไม่ได้เปิดตัวทันช่วงเทศกาล

วันหยุดของปีที่แล้ว แต่ได้รับการผลิตมากขึ้น 

เพื่อเป็นตัวช่วยที่สำาคัญที่สุดในการเฉลิมฉลอง

อย่างปลอดภัยในปีนี้

เฉลิมฉลองนอกบ้าน ควรสวมหน้ากาก

อนามัยเมื่ออยู่ในอาคาร.. การฉลองนอกบ้าน

ปลอดภัยกว่าในบ้าน และคุณควรหลีกเลี่ยงพื้นที่

คู่มือดูแลสุขภาพช่วยฉลองสนุก

เดินทางปลอดภัย..ส่งท้ายปีเก่า

ศู

รางวัล ‘สถานี

ชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้า’

ดร.ที โม่ สลา

วินสกี้ กรรมการผู้

จัดการ บริษัท โคเวส

โตร (ประเทศไทย) 

จำากัด พร้อมด้วย วฤต 

รัตนชื่น ผู้อำานวยการ

ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรให้แก่ทีมผู้

ชนะการประกวดออกแบบนวัตกรรม “สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)” ภาย

ใต้แนวคิดเสริมพลังสู่เส้นทางการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน จากโครงการ Covestro Innovation 

Design Contest 2021 (IDC 2021)” โดยมี ชาญณรงค์ แก่นทอง นายกสภาสถาปนิก ร่วม

เป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัล ที่สำานักงานกลาง กฟผ. นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มีผู้คนพลุกพล่านและมีอากาศถ่ายเท

ไม่ดี CDC เตือนว่า หากคุณกำาลัง

วางแผนที่จะใช้เวลาในบ้านร่วมกับ 

ผู้คนหรือแขกญาติมิตรสหายที่มาเยี่ยม

คุณ ขอแนะนำาให้สวมหน้ากากอนามัย 

และการสวมหน้ากากอย่างถูกต้องยังคง

เป็นสิ่งสำาคัญ ที่สำาคัญ CDC เรียกร้อง

ให้ผู้คนสวมหน้ากากปิดปากและจมูก

ในที่สาธารณะ แม้แต่ผู้ที่ได้รับการฉีด

วัคซีนอย่างครบถ้วน ควรสวมหน้ากาก

ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในชุมชนที่มี

การแพร่เชื้อมากถึงสูงที่สุด แต่ทั้งนี้เด็ก

อายุต่ำากว่า 2 ปี ไม่ควรสวมหน้ากาก

อนามัย แต่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กควรฉีด

วัคซีนและสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่

ในบ้าน

เพิ่มความระมัดระวังในการเดิน

ทาง.. หากคุณกำาลังวางแผนที่จะเดิน

ทางในช่วงเทศกาลวันหยุด คุณจำาเป็น

ต้องทำาอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

CDC อธิบาย “ทุกคน แม้แต่ผู้ที่ได้รับ

วัคซีนครบแล้ว ยังต้องสวมหน้ากาก

อนามัยเมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ” 

หากคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีน.. 

นั่นทำาให้การเดินทางมีความเสี่ยงมาก

ขึ้น จึงเป็นเหตุให้ CDC เรียกร้องให้

ผู้มีสิทธิ์รับวัคซีน ฉีดวัคซีนป้องกัน 

COVID-19 โดยเร็วที่สุด ตามแนวทาง

การเดินทางของ CDC ระบุว่า สำาหรับ

ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนควรเข้ารับ

การตรวจเช็กโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 

สวมหน้ากาก เว้นระยะห่างจากคนนอก

บ้านให้มากที่สุด และล้างมือหรือใช้เจล

ทำาความสะอาดมือ เมื่อไม่สามารถล้าง

มือได้ หลังจากกลับจากไปทำาธุระ คุณ

ควรได้รับการตรวจ COVID-19 โดยเร็ว

ที่สุด และกักตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย 

1 สัปดาห์เต็ม แม้ว่าผลการทดสอบของ

คุณจะเป็นลบก็ตาม

หากสงสัยว่าป่วยควรรีบไปตรวจ

เช็กร่างกาย.. หากคุณป่วยหรือมีอาการ

คล้ายโควิด ห้ามจัดงาน หรือเข้าร่วม

การชุมนุม CDC เตือนว่า วิธีที่ดีที่สุด

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มี COVID คือการ

ตรวจสอบ โดยรับการทดสอบหากคุณมี

อาการของ COVID-19 หรือมีการสัมผัส

ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19” แม้ว่า

คุณจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม.



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

เจ้าฟ้ามงกุฎทรงเริ่มศึกษา
เล่าเรียนวรรณคดี กาพย์ 
กลอน ภาษาไทย พระราช
พงศาวดารสยาม และพระ
ราชประวัติวีรกษัตริย์ไทย 
หลักพุทธศาสนาเบื้องต้น 
หลักทศพิธราชธรรม และ

ภูมิศาสตร์ ทั้งยังทรงฝึกหัด
การใช้อาวุธทั้งปวง

ทรงช้าง ทรงม้า มีความ
ชำานาญคล่องแคล่วตาม

จารีต

ขณะพระชนมพรรษา ๑๔ พรรษา ทรงบรรพชาเป็น
สามเณร เป็นเวลา ๗ เดือน ครั้นพุทธศักราช 
๒๓๖๗ พระชนมพรรษา ๒๐ พรรษา ทรงผนวช
เป็นภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จ          
พระอริยวงษญาณ (ด่อน) เป็น
พระอุปัชฌาย์ พระฉายานามว่า          

“วชิรญาโณ” หรือ “วชิรญาณภิกขุ” 
จำาพรรษา ณ วัดราชาธิวาส 
สมัยนั้นเรียกวัดสมอราย

เมื่อทรงผนวช ๑๕ วัน สมเด็จพระบรมชนกนาถ
เสด็จสวรรคต มิได้ทรงมอบราชสมบัติ

แก่พระราชวงศ์องค์ใด แต่พระบรมวงศานุวงศ์
ทั้งหลาย เห็นว่าพระองค์ชนมพรรษาน้อย

และยังไม่มีประสบการณ์การบริหารบ้านเมือง

เห็นควรอัญเชิญพระเจ้า
ลูกเธอ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ เสด็จเสวยราชย์

เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๓

เมื่อทรงดำารงอยู่ในสมณเพศ ทรงตั้งพระราช
หฤทัย ศึกษาพระปริยัติธรรมและภาษามคธ 
(บาลี) แตกฉานเชี่ยวชาญ ทรงพระปรีชา

สามารถเป็นที่เลื่องลือ

ทรงศึกษาวิชา ปรัชญาศาสนา โหราศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โบราณคดี
วิทยาศาสตร์ (ทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี)

ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์

เทียบกับพระราชโอรสพระองค์ใหญ่
พระเชษฐาต่างพระมารดา ทรงรับ

ราชการต่างพระเนตรพระกรรณมานาน
และมีพระชนมพรรษาแก่กว่า ๑๗ พรรษา

เจ้าฟ้ามงกุฎทรงตัดสินพระทัย
ดำารงอยู่ในสมณเพศ ศึกษา
เรียนรู้สรรพวิชาให้แตกฉาน

ด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ บาลี
สันสกฤต ลาว เขมร มอญ ญวน 

พม่า มลายู ฮินดี อังกฤษ และละติน
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9กีฬา

‘วิษณุ’ เผย ครม.เห็นชอบ พ.ร.ก.แกปญหาวาดา

ทําเนียบฯ • เม� อเวลา 13.00 น. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ กลาววา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 ธ.ค. มี

มติเห็นชอบราง พ.ร.ก.ควบคุมการใชสารตองหามทางการกีฬาแลว 

โดยหลังจากนี้จะเขาสูขั้นตอนการทูลเกลาฯ ถวาย และเสนอใหสภาฯ 

ใหความเห็นชอบตอไป สาเหตุที่ตองออกเปน พ.ร.ก. เพราะไปตกลง

กับองคการตอตานสารกระตุนโลก (วาดา) วาจะดําเนินการเร� องดัง

กลาวใหเสร็จสิ้นในเดือน ม.ค. อีกทั้งความลาชาที่เปนอยูทําใหเสีย

หายไดทั้งทางตรงและทางออมประมาณ 5 หม� นลานบาทตอป ถือวา

เสียประโยชนทางเศรษฐกิจ เปนเหตุผลที่ออก พ.ร.ก.ได ที่สําคัญที่

นําเร� องนี้เขาสภาฯ เพ� อออกเปน พ.ร.บ.จะเกิดความลาชา ถาการ

พิจารณาไมแลวเสร็จมีการปดสมัยประชุมกฎหมายจะลาชาไปอีก 

เม� อถามวาเม� อ พ.ร.ก.มีผลบังคับใชแลวหน�วยงานใดจะเปนผูเจรจา

กับวาดา เพ� อลดหยอนโทษใหประเทศไทย นายวิษณุกลาววา การ

กีฬาแหงประเทศไทยจะเปนผูดําเนินการ คิดวาจะไมมีความยุงยาก 

เพราะระหวางการรางไดประสานกับวาดามาโดยตลอด เม� อถามอีก

วาการขอลดหยอนโทษจะแลวเสร็จกอนกีฬาซีเกมสในเดือน พ.ค.65 

หรือไม นายวิษณุกลาววา ทันแน�นอน เราคิดไปถึงเอเชียนมารเชียล 

อารตสเกมส ที่จะมีขึ้นในเดือน มี.ค.-เม.ย.มากกวา

‘ฟาหัส บิลังโหลด’ รีเทิรนเฝาเสา ‘บีจี’ เลก 2

ปทุมธานี • สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขอประกาศวา ฟาหัส บิลัง

โหลด ไดยายกลับมาสูสโมสรอีกครั้งจากเชียงใหม เอฟซี ในชวง

เลกที่ 2 ของไฮลักซ รีโว ไทยลีก 2021-22 เปนที่เรียบรอยแลว 

ผูรักษาประตูวัย 22 ป เติบโตจากทีมบีจีซี เอฟซี ในไทยลีก 4 เดิม

ในฤดูกาล 2018 กอนจะยายมาสูทีมชุดใหญของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ในฤดูกาล 2019 และเปนสวนหนึ่งของทีมในชุดที่ควาแชมป

ไทยลีกสมัยแรกของสโมสรในฤดูกาล 2020-21 หลังจากนั้นไดมี

โอกาสยายไปรวมทีมเชียงใหม เอฟซี ในเลกแรกของศึก M-150 

แชมเปยนชิพ 2021-22 เฝาเสาให “พยัคฆลานนา” ในไทยลีก 2 

ฤดูกาล 2021-22 โดยลงสนามในเลกแรก 7 นัด 630 นาที พรอม

กับไมเสียประตู (คลีนชีต) โดยในระดับทีมชาติ ฟาหัสไดมีโอกาส

กาวไปติดทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 19 ป และทีมชาติไทยรุนอายุไม

เกิน 21 ปมาแลว สําหรับ “ฟาส” ฟาหัส แจงเกิดเต็มตัวกับบทบาท

มือ 1 ของ “เดอะ โกท” บีจีซี เอฟซี ในศึกไทยลีก 4 ป 2018 จน

มีโอกาสติดทีมนักเรียนไทย ชุดชิงแชมปเอเชีย ครั้งที่ 45 ที่เมือง

ชีราซ ประเทศอิหราน กอนจะกาวไปติดทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน 

19 ป (ชุดเตรียมเอเชียนเกมส 2018) และ 21 ป (ชุดเตรียมปรี

โอลิมปกส 2020) กอนขึ้นสูชุดใหญของบีจีพียู ในฤดูกาล 2019 

พรอมรวมควาแชมปไทยลีก 2020-21 โดยเจาตัวมีช� อลุยศึกเอเอฟซี 

แชมเปยนสลีก 2021 กอนจะกลับมาสูถิ่นบีจี สเตเดี้ยมอีกครั้งใน

เลกที่ 2 ของไฮลักซ รีโว ไทยลีก 2021-22

สงนักปนเสือภูเขา-BMX ฝกซอมที่ศูนยฝกโลก

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแหง

ประเทศไทยฯ เปดเผยวา สมาคมกีฬาจักรยานฯ ไดประสานงานกับ

ศูนยฝกจักรยานโลก หรือ WCC ในการสงนักกีฬาจักรยานไปเก็บตัว

ฝกซอมอยูกับศูนยฝก ที่เมืองเอเกิล ประเทศสวิตเซอรแลนด เพ� อ

เตรียมตัวแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 

12-23 พ.ค.2565 และกีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว 

ประเทศจีน วันที่ 10-25 ก.ย.2565 หลังจากที่ไดสง “ทีเจ” จาย อังค 

สุธาสาวิทย นักปนคีรินทีมชาติไทย ไปเก็บตัวระยะยาวมาแลว โดย

สมาคมไดพิจารณานักกีฬาจักรยานเสือภูเขา 2 คน และบีเอ็มเอ็กซ

อีก 1 คน ไปฝกซอมอยูที่ศูนยฝกจักรยานโลก เพ� อพัฒนาฝมือและ

เสริมสรางประสบการณ กอนจะเขาสูมหกรรมกีฬาซีเกมสและเอเชียน 

เกมส สําหรับนักกีฬาเสือภูเขา 2 คน ไดแก “โตมร” นายพูนศิริ 

ศิริมงคล และ น.ส.จริญญา สืบจากถิ่น นักปนเสือภูเขา ประเภท

ครอสคันทรี่ ซึ่งมีเปาหมายหลักคือการเตรียมตัวเพ� อกีฬาซีเกมส ครั้ง

ที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม มีระยะเวลาการฝกซอม 2 เดือน ตั้งแต

วันที่ 14 กุมภาพันธ ถึง 17 เมษายน 2565 ดานบีเอ็มเอ็กซ ไดแก 

สิบตรีโกเมธ สุขประเสริฐ เจาของ 2 เหรียญทองกีฬาซีเกมส ครั้ง

ที่ 30 ที่ฟลิปปนส เม� อป 2562 มีระยะเวลาการฝกซอมประมาณ 

7 เดือน ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2565. 

‘มาโน’หวังชนะนัดแรกแตไมประมาท

นิวคาสเซิล •  ราลฟ รังนิก กุนซือปศาจแดง แมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด ยอมรับลูกทีมขาดความดุดันในแมตชที่ เอดิสัน คาวานี 

ลงไปยิงใหยูไนเต็ดไลตามตีเสมอ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เม� อวันที่ 

28 ธ.ค.2564 ที่ผานมา

เกมที่เซนตเจมสปารก เจาบานนิวคาสเซิลออกนําไปกอน

จากประตูของ อัลลัน แซงต-แม็กซิแมง ตั้งแตชวงตนเกม กระทั่ง

นาทีที่ 71 เอดิสัน คาวานี ลุกจากมานั่งสํารองมายิงประตูแรกนับ

ตั้งแตเดือนตุลาคม ชวยใหรังนิกเอาตัวรอดจากความพายแพเกม

แรกใน 4 แมตชที่เขามาคุม แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด

แตปศาจแดงยังคงอยูอันดับที่ 7 ของตารางพรีเมียรลีก มี

คะแนนตามหลังอารเซนอล ทีมอันดับ 4 อยู 7 คะแนน และ

แมตชที่เลนนอยกวา 2 แมตช

หลังเขามารับงานตอจาก โอเล กุนนาร โซลชาร นั้น รังนิก

พาทีมควาชัยชนะใน 2 แมตชแรก แตหลังจากนั้นเปนตนมาผล

งานก็ไมไดมีอะไรโดดเดนเปนพิเศษ

รังนิกกลาวหลังแมตชวา “ผมไมชอบผลงานของทีมในวัน

นี้เลย พวกเราไมสามารถควบคุมเกมไดแมแตจังหวะเดียว มัน

เปนเร� องของพละกําลังและการสูกันทางกายภาพ ซึ่งพวกเราไม

สามารถทําไดดีอยางที่ควรจะเปน”

“คุณตองเอาชนะใหไดในการดวลแบบตัวตอตัว แตเกมวัน

นี้แสดงใหเห็นวาเราทําไมได วันนี้มันไมเกี่ยวกับภาษากาย แตมัน

เปนเร� องของสภาพรางกายซึ่งเราสูไมได”

“ถาคุณตองการลงแขงขัน คุณก็ตองมีสภาพรางกายที่ดี ซึ่ง

มันไมใชสิ่งที่เรามีในเกมนี้ ปญหาใหญที่สุดของเราคือการเลนผิด

พลาดและขาดการตัดสินใจที่ถูกตอง”  รังนิกกลาว

แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด นับตั้งแตพวกเขาชนะนอริช 1-0 

เม� อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผานมา ก็ตองเจอปญหาการแพรระบาดของ

โควิด-19 จนตองมีการกักตัวถึง 16 วัน

โปรแกรมที่ตองเลนกับเบรนตฟอรด และไบรทตันตองถูก

เล� อน ขณะที่สนามฝกซอมถูกสั่งปดเปนเวลา 4 วัน แตรังนิกรูดี

วาหากตองการลุนท็อปโฟวตองทําใหดีกวานี้

เอดิสัน คาวานี กองหนาชาวอุรุกวัยของ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

สะใจหลังถูกเปลี่ยนตัวลงมายิงประตูตีเสมอในนาทีที่ 71 พาทีม

บุกมาเสมอ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-1 ในศึกฟุตบอลพรีเมียรลีก 

ที่เซนตเจมสปารก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ

เชียงราย โรด คลาสสิก • นายทนุเกียรติ จันทรชุม (ที่ 4 จาก

ซาย) รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และนายชัยภัฏ 

จาตุรงคกุล (ที่ 3 จากซาย) รองกรรมการผูจัดการ บริษัท สิงห

ปารกเชียงราย จํากัด เปนประธานในการปลอยตัวกิจกรรมปน

จักรยาน “เชียงราย โรด คลาสสิก 2021” เพ� อรวมโปรโมตการ

ทองเที่ยวจังหวัด ที่สิงหปารกเชียงราย เม� อเร็วๆ นี้

บเปนขาวดีกับวงการกีฬาไทยกับขาวที่ วิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ออกมาเปดเผย

เม� อวันกอนวา ใน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 

28 ธันวาคมที่ผานมา มีมติเห็นชอบราง พ.ร.ก.ควบคุม

การใชสารตองหามทางการกีฬาแลว โดยหลังจากนี้จะเขา

สูขั้นตอนการทูลเกลาฯ ถวาย และเสมอใหสภาฯ ใหความ

เห็นชอบตอไป ดาน ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการการกีฬา

แหงประเทศไทย บอกวา หากไทยดําเนินการแกไขกฎหมาย

ได กกท.จะดําเนินการขอใหองคการตอตานสารกระตุน

โลก หรือวาดา พิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษตอไป..••..

เหลือเพียงดานสุดทายกับ อินโดนีเซีย เทากันนั้น ชางศึก ทีม

ชาติไทยชุดสูศึกฟุตบอลชิงแชมปแหงอาเชียน หรือเอเอฟ

เอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ก็จะควาแชมปสมัยที่ 6 มาครอง สวน

ควันหลงจากแมตชรอบรองชนะเลิศนัดที่ 2 กับ “ดาวทอง” 

ทีมชาติเวียดนาม เม� อคืนวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคมที่ผานมา 

ผลการสํารวจความนิยมจาก บริษัท เอจีบี นีลเว็น มีเดีย 

รีเสิรช (ประเทศไทย) รายงานวา ชอง 7HD ซึ่งถายทอด

สดกระชากเรตติ้ง 10.0 ผูชมกวา 6.46 ลานคน สูงสุดของปี 

สวนนัดชิงชนะเลิศนัดแรกวันพุธที่ 29 ธันวาคมนี้ และนัด

ที่ 2 วันเสารที่ 1 มกราคม 2565 ก็ยังคงถายทอดสดทาง

ชอง 7HD ดิจิตอลทีวีหมายเลข 35 เหมือนเดิม..••..“บิ๊ก

โก” พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ รองประธานสภามวยโลก ดับเบิล

ยูบีซี และประธานมวยแหงเอเชีย ดับเบิลยูบีซี เอเชีย อวยพร

สงความสุขแฟนมวยโลกในเทศกาลปเกาตอนรับปใหม 2565 

ขอใหรักษาสุขภาพใหแข็งแรง ดูแลตัวเองใหหางไกลจาก

โรคโควิด-19 สวนผลงานในรอบปของสภามวยแหงเอเชียที่

ผานมาเปนที่น�าพึงพอใจ โดยคณะกรรมการจัดอันดับยกยอง 

พงศพล ปญญาคํา แชมปดับเบิลยูบีซี เอเชีย รุนซูเปอร

ฟลายเวต เปนนักมวยยอดเยี่ยมแหงป 2564..••..คึกคักสุดๆ 

สําหรับกิจกรรมปนจักรยาน เชียงราย โรด คลาสสิก 2021 

ในชวงสุดสัปดาหที่ผานมา ที่สิงหปารก เชียงราย ซึ่ง บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด รวมกับ สิงหปารกเชียงราย, การ

กีฬาแหงประเทศไทย, สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ 

เครือขายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย รวมกันจัดขึ้น มี

นักปนกวา 2,000 คนแหรวมปนแบบวิถีใหม “นิวนอรมอล” 

ทามกลางมาตรการปองกันการติดเชื้อโควิด-19 อยางเขม

งวด โดยนักปนที่เขาเสนชัยก็ไดรับเหรียญรางวัล “สิงหใจ

เกินรอย” เปนที่ระลึกกลับบานไปดวย..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

นั

สิงคโปร • มาโน โพลกิง กุนซือ 

‘ชางศึก’ ยืนยันไทยไมประมาท

อินโดนีเซีย หวังชนะนัดแรก นัด 2 

งานจะงาย เสียดายขาดฉัตรชัย 

สวนธีราทรจะไมมีแคนัดแรก แต

นักเตะสํารองมีคุณภาพทุกคน 

สวน ‘ตัง’ สารัช อยูเย็น ยอมรับ

เจออินโดฯ งานยาก ขณะที่ ชิน 

แตยัง เฮดโคชชาวเกาหลีใตของ

อินโดฯ ยก ‘ชางศึก’ แข็งแกรง 

แตหวังถายทอดประสบการณตัว

เองพาอินโดฯ ควาแชมปสมัยแรก

ใหได

การแขงขันฟุตบอลชิงแชมป

อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 

รอบชิงชนะเลิศ นัดแรกทีมชาติ

ไทย กับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ซึ่ง

จะแขงขันในวันพุธที่ 29 ธันวา

คม 2564 ลาสุดเม� อวันที่ 28 

ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. 

( เวลาไทย) สหพันธฟุตบอล

อาเซียน (AFF) ไดจัดงานแถลง

ขาวความพรอมทั้ง 2 ทีม

มาโน โพลกิง เฮดโคช

ทีมชาติไทย กลาววา “เรารูถึง

สถิติของอินโดนีเซียเปนอยาง

ดี และพวกเขาเขาใกลแชมปมา

หลายครั้ง แตไมวาใครเวลาเขา

มาถึงรอบชิงชนะเลิศตองหวังถึง

แชมปอยูแลว อินโดนีเซียเปน

ทีมที่ดีแลวไดพักมามากกวาเรา 

1 วัน แตก็ไมไดมีผลอะไรกับทีม

ชาติไทย เราจะวิเคราะหการเลน 

หาแผนการเลน และเลือกผูเลน

ที่ ดี ที่ สุ ด ลงสนามใน

เจอกัน • สารัช อยูเย็น มิดฟลดพันธุดุทีมชาติไทย จับมือกับ เอกี เมาลานา กอง

กลางอินโดนีเซีย โดยมีมาโน โพลกิง เฮดโคชทีมชาติไทย กับ ชิน แตยัง เฮดโคช

ชาวเกาหลีใตของอินโดฯ รวมในงานแถลงความพรอม

เมืองทอง • “กิเลนผยอง” เมืองทอง 

ยูไนเต็ด เปดตัวผูเลนรายใหม “เยสเปอร 

นีโฮลม” กองหลังทีมชาติฟลิปปนส วัย 

28 ป จากสโมสรเยอรการเดนส ใน

ออลสเวนสคาน ลีกสูงสุดสวีเดน พรอมไล

ลาความสําเร็จเลกที่ 2 ดวยสัญญา 3 ปบวก

ออปชั่นเพิ่ม หลังโชวฟอรมไดอยางโดดเดน

ในศึกชิงแชมปอาเซียน 2020 โดยจะสวม

เสื้อหมายเลข 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่

หองส� อมวลชนสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด 

ไดมีการแถลงขาวเปดตัวผูเลนคนใหม ใน

โควตาอาเซียน “เยสเปอร นีโฮลม” ปราการ

หลังลูกครึ่งฟลิปปนส-สวีเดน วัย 28 ป มา

รวมทีมอยางเปนทางการ ดวยสัญญา 3 ป

บวกเพิ่ม โดยภายในงานมี นายวิลักษณ 

โหลทอง ประธานสโมสร, รณฤทธิ์ ซ� อ

วาจา ผอ.สโมสร, มาริโอ ยูรอฟสกี เฮดโคช

พรอมเจาตัว รวมแถลงขาวผานรูปแบบ

ออนไลนชองทาง Official Fanpage และ 

Youtube Muangthong United ซึ่งมแีฟน

บอลรวมชมการถายทอดสดเปนจํานวนมาก

นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร 

เมืองทองฯ กลาววา “ขอยินดีตอนรับ เจส

เปอร ไนโฮลม สูสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด 

อยางเปนทางการ แน�นอนวาเขาเปนผูเลน

กองหลังที่ ไดรับการยกยองวาดีที่สุดคนหนึ่ง

ในลีกสูงสุดสวีเดน ซึ่งไดรับการยอมรับและ

พิสูจนมาแลว ที่ผานมาเราไดติดตามฟอรม

การเลนของเขามาพอสมควร และลาสุดใน

การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปอาเซียน เอเอฟ

เอฟ ซูซูกิคัพ ที่สิงคโปร เจสเปอร ไนโฮลม 

เลนใหทีมชาติฟลิปปนสก็ทําผลงานโดดเดน 

ถือเปนเร� องที่ดีที่สโมสรสามารถควาตัวเขา

มารวมทีมไดสําเร็จ ซึ่งจะเปนการเติมความ

แข็งแกรงในเกมรับใหทีมมากขึ้น”

“การเซ็นสัญญากับผูเลนดีกรีระดับ

นี้ แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของสโมสรที่

พรอมจะทาทายความสําเร็จในเลก 2 ที่จะ

มาถึง ภายใตปรัชญาการทําทีมของ มาริโอ 

ยูรอฟสกี ที่เนนเกมรุกเอกลักษณเดนของ

เรา ตองขอบคุณเจสเปอรที่เลือกเรา เช� อ

มั่นในแนวทางของสโมสรแหงนี้ พรอมที่จะ

เปนสวนหนึ่งที่จะสรางความสําเร็จไปพรอม

กัน และอยากฝากแฟนบอลรวมใหกําลังใจ

นักเตะใหมของเราคนนี้ดวย” 

ขณะที่กองหลังหมายเลข 2 คนใหม

เปดใจวา “ที่ผานมาไดมี โอกาสติดตาม

ฟุตบอลไทยพอสมควร ถือเปนลีกที่คอนขาง

แข็งแกรง และมีผูเลนฝเทาดีมากมาย การ

ยายมารวมทีมชั้นนําอยางเมืองทองฯ เปน

ความรูสึกที่ยอดเยี่ยม และดีใจเปนอยาง

มาก ถือเปนอีกหนึ่งความทาทายครั้งสําคัญ 

ขอบคุณทางบอรดบริหารที่เช� อมั่นในความ

สามารถ จนทําใหการยายทีมครั้งนี้เกิดขึ้น 

สวนตัวก็จะมุงมั่นทุมเทอยางเต็มที่ เพ� อพา

ทีมประสบความสําเร็จควาแชมปใหได”

สําหรับทัพ “กิเลนผยอง” เมืองทอง 

ยูไนเต็ด จะประเดิมสนามในเลก 2 ศึก

บิ๊กแมตช ไทยลีกบุกเยือน “ฉลามชล” ชลบุรี 

เอฟซี วันอาทิตยที่ 9 มกราคม 2565 สนาม

ชลบุรี สเตเดี้ยม เวลา 19.00 น. ถายทอด

สดไดทาง AIS PLAY. 

เกมนี้ ไมตองไปคิดถึงสถิติใหมาก

นัก เพราะทั้ง 2 ทีมควรมาอยูในจุด

นี้ทั้งคู และทีมไทยจะพยายามอยาง

เต็มที่เพ� อเปนแชมปใหได”

“ตอนนี้ผมคิดวามันยังเร็ว

เกินไปที่จะพูดเรื่องของการเป็น

เบอร 1 อาเซียน ทีมไทยยังคงมี

เปาหมายในการควาแชมปกลับ

บานใหได ยังเหลือเกมที่ยากอีก 2 

เกมรออยู และเราจะตองมีสมาธิ

กับตรงนั้น”

“อินโดนีเซียนั้นเปนทีมที่

เลนไดหลากหลายรูปแบบ อยาง

เกมกับเวียดนามพวกเขาเลนเกม

รับไดอยางดีและเก็บผลเสมอ 0-0 

มาได้ ขณะที่เกมอื่นๆ พวกเขา

แสดงใหเห็นวามีเกมรุกที่อันตราย 

ดังนั้นทีมไทยจะตองเตรียมพรอม

รับมือและวางแผนใหดี แน�นอน

ว า ตอนนี้ มั น กลั บม า เป น เ กม 

180 นาที นัดแรกไทยจะตองเริ่ม

ตนใหดีเหมือนเกมเจอกับเวียดนาม 

เพราะมันจะชวยใหวางแผนในการ

เลนนัดที่ 2 ไดดี”

“น�าเสียดายฉัตรชัย บุตร

พรม ที่มีสวนสําคัญของทีมที่ชวยให

ทีมผานมาถึงรอบชิงชนะเลิศ และ

เจาตัวอยากลงเลนทั้ง 2 เกมเชนกัน 

ขณะที่

ธี ร า ท ร

คือนักเตะ

ที่มีประสบการณสูง เปน

ผูเลนคุณภาพ เราจะไมมี

ธีราทรเพียงแค 90 นาที

แรกเท่านั้น นับเป็นเรื่องดี

ที่จะไดความสดของธีราทร

กลับมาในเกมที่ 2 ดวย สวน

เรื่องตัวแทนทีมชาติไทย

นั้นมีคุณภาพผูเลนบนมานั่ง

สํารองที่ดีอยูแลว ฉะนั้นไมมี

ปญหาอะไร

“สิ่ งที่ประทับใจมาก

ที่สุดในทีมอินโดนีเซียคือแนวทางการเลนของพวก

เขา เปนทีมที่อายุนอยและทํางานกันหนักทั้งทีม 

สวนตัวโคชก็มีประสบการณอยางมาก แตทีมชาติ

ไทยก็จะมองที่ทีมตัวเองเทานั้น มันเปน 2 เกมที่

ยาก แตจะทําผลงานใหดีที่สุดเพ� อนําถวยแชมปกลับ

บานใหได

ทางดาน ‘ตัง’ สารัช อยูเย็น มิดฟลดพันธุดุทีม

ชาติไทย เปดเผยวา “ทีมชาติไทยมีประสบการณ

มากกวาอินโดนีเซียก็จริง แตเกม

นี้ จะเปนเกมที่ยากแน�นอน 

อินโดนีเซียทําผลงานไดดี

ตั้งแตเกมแรก อยางไร

ก็ตาม ทีมชาติไทยมี

วิธีการเลน และมี

แผนที่วางเอา

ไวจะใชอยู

แลว มัน

อ ยู ที่ ใ น

เ ก ม ใ ค ร

จะผิดพลาด

นอยกวาและแสดง

ศักยภาพออกมาไดดีกวา

กัน เรามีรูปแบบการเลนของเรา

จะใชจุดเดนของทีมเก็บชัยชนะให

ได เลนตามสไตลของตัวเอง ไล

เพรสซิ่ง ตอบอลทําชิ่ง แลว

จะพยายามควาแชมปใหทีม

ชาติไทยใหได” สารัชกลาว

สวน ชิน แตยัง เฮด

โคชชาวเกาหลีใตของ “กา

รูดา” อินโดนีเซีย กลาววา 

พูดตามตรง ตนตองการพา

อินโดนีเซียควาแชมปให ได 

แตการจะเปนแชมปมันไมใช

วาเดินผานแลวก็ไดแชมปเลย 

เราตองทํางานอยางหนัก ใน

ฮาวผิดหวังไมควรแบงแตมผีแดง

เมืองทองเปดตัว‘เยสเปอร นี โฮลม’ 

ดีกรีทีมชาติฟลิปปนสเสริมแนวรับ

“พวกเราตองการผลงานที่ดีกวานี้ สภาพรางกายที่ดีกวา

นี้”  รังนิกกลาว “เราไมไดมองหาขอแกตัวใดๆ เราตองการในเร� อง

ความเร็ว เท็มโป และจังหวะ”

“วันนี้มันไมใชปญหาถึงระบบการเลน มันเปนคําถามถึง

ความเกรี้ยวกราด ในอีก 3 วันเราจะมีเกมตอไป เราจําเปนตอง

เลนใหไดดวยความแข็งแกรงที่มากขึ้น”  รังนิกกลาวในที่สุด

สวน เอ็ดดี ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล กลาววา “เราผิดหวัง

ที่ไมชนะ เราสมควรชนะ นักเตะเลนเกมนี้กันไดอยางยอดเยี่ยม 

เรามีมิดฟลดที่เลนเกมรับไดดี ผมคิดวาเราไมสมควรเสียประตู 

ดาบิด เด เคอา เซฟลูกยิงของ มิเกล อัลมีรอน ในชวงทายไดอยาง

เหลือเช� อ ผมไมรูวาเขาเซฟไดยังไง ผมคิดวามันเปนประตูแลว” 

“หวังวาเราจะไดเห็นการเริ่มตนของทีมใหมจากแนวทาง

การเลนของเราในเกมนี้ เราตองการคอนโทรลเกม เรากําลังดีวัน

ดีคืนทีละสเต็ป เรามีนักเตะที่มีความเร็ว เราสรางปญหาใหแมนฯ 

ยูไนเต็ด ไดมากในวันนี้ แตหากเรามีโชคมากกวานี้เราก็น�าจะชนะ”.

ดีกรีทีมชาติฟลิปปนสเสริมแนวรับ

เยสเปอร 

นี โฮลม 

ปราการ

หลังลูกครึ่ง

ฟลิปปนส-

สวีเดน

ฐานะผูเลนและโคชผมผานการ

เปนแชมปมามากกวา 20 ครั้ง ก็

จะถายทอดประสบการณใหกับผู

เล่นเพื่อให้เราได้ชัยชนะในรอบ

ชิงฯ

“ทีมชาติไทยพวกเขาเปน

ทีมที่แข็งแกรง มีผูเลนที่มีคุณภาพ 

มองหาขอเสียของทีมชาติไทยไม

เจอ แตคาดเดาไมไดวาจะเกิด

อะไรขึ้นในเกมนัดชิงชนะเลิศ สิ่ง

ที่ตนบอกได ในตอนนี้คือทีมชาติ

ไทยเปนทีมที่ดีเทานั้น”

สวนกรณีที่ทีมชาติไทยจะ

ขาด “อุม” ธีราทร บุญมาทัน และ 

“บอย” ฉัตรชัย บุตรพรม นั้น ชิน 

แตยัง กลาววา แน�นอนวาทีมชาติ

ไทยคงจะกังวลกับการขาดผูเลน

ตัวหลักมากกวาที่อินโดนีเซียจะ

ตองไปคิดถึงการขาดผูเลนของ

พวกเขา แตทีมอินโดนีเซียก็จะไม

มีปราตามา อารฮาน แบ็กซายที่

ติดโทษแบนเชนกัน อยางไรก็ตาม 

สุดทายคิดวาทั้ง 2 ทีมคงไมไดรับ

ผลกระทบเทาไหรนัก

รอบชิ งชนะเลิ ศศึ กชิ ง

แชมปอาเซียน 2020 ทีมชาติไทย

พบกับอินโดนีเซีย นัดแรกวันที่ 

29 ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. 

(เวลาไทย) ถายทอดสดทางชอง 

7 HD และ AIS Play.

สารัช อยูเย็น
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ระเทศไทยมีพระพุทธรูปมงคล

มากมาย ทุกปีกรมศิลปากรอัญ 

เชิญพระพุทธรูปโบราณมาให้คน

ไทยได้กราบสักการะ นอกจากพุทธศิลป์อัน

งดงามล้ำาค่าแล้ว ก็มีประวัติความเป็นมาที่

สำาคัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 

นี้ กรมศิลปากรชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรม

พิเศษ สักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมา

แห่งแผ่นดิน  :  นบพระนำาพร บวรสถาน

พุทธปฏิมามงคล 2565 ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พระนคร โดยมีพระพุทธสิหิงค์ 

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำาพระราชวัง

บวรสถานมงคล (วังหน้า) ประดิษฐานอยู่  

ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นประธาน พร้อม

ทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณอีก  

9  องค์ ซึ่งมีตำานานการสร้างและนามอันเป็น

สิริมงคลมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้

สักการบูชา เพื่ออำานวยความสุขและเป็นสิริ

มงคลกับตัวเองและครอบครัวในวาระแห่ง

การเริ่มต้นศักราชใหม่

นอกจากไหว้พระขอพรแล้ว ยังมี

ไฮไลต์สามารถชมนิทรรศการพิเศษขนาด

เล็กให้ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมาและ

รูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปทั้ง  

10 องค์ ซึ่งมีรูปแบบทางศิลปกรรมแตกต่าง

‘นบพระนำ�พร บวรสถ�นพุทธปฏิม�มงคล’

ส่งสุขเริ่มต้นศักร�ชใหม่ 2565

กันไป ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เริ่มที่พระพุทธ

สิหิงค์ ศิลปะสุโขทัย-ล้านนา ปลายพุทธ

ศตวรรษที่  20-21 พระพุทธรูปปางประทานพร  

ศิลปะอินเดีย สมัยราชวงศ์ปาละ พุทธ

ศตวรรษที่ 14 พระไภษัชยคุรุ ศิลปะลพบุรี 

พุทธศตวรรษที่ 18 

ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ยังมีพระ

อมิตายุสประดิษฐาน เป็นพระพุทธรูปศิลปะ

ล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21 พระพุทธรูปปาง

ฉันสมอ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษ 

ที่ 24 พระหายโศก ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษ

ที่ 21 กราบไหว้แล้วจะหมดทุกข์หมดโศก 

มาต่อกันที่พระพุทธรูปปางห้ามญาติ 

(ปางประทานอภัย) อีกหนึ่งพระพุทธรูปมงคล 

ซึ่งงดงามด้วยศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษ

ที่ 20 พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ศิลปะ

อยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22 พระชัยเมือง

นครราชสีมา ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษ 

ที่ 22-23 และพระชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ 

พุทธศตวรรษที่ 24 พระพุทธรูปทุกองค์เป็น

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญ 

วันหยุดยาวปีใหม่นี้ชวนกันมาสัก

การะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่ง

แผ่นดิน : นบพระนำาพร บวรสถานพุทธปฏิมา

มงคล 2565 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ตั้งแต่

บัดนี้ถึงวันที่ 9 ม.ค.2565 เวลา 09.00- 

16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กิจกรรมส่งความสุขแบบวิถีไทยยัง

ไม่หมดสำานักการสังคีต ชวนชมการแสดง  

“เหมันต์บันเทิง  รื่นเริงสังคีต”  โครงการ

ดนตรีสำาหรับประชาชน ปีที่ 65 พบกับการ

บรรเลงดนตรีและการแสดงอันหลากหลาย ทั้ง

แบบมาตรฐาน แบบพื้นเมือง และแบบ

สากล สลับสับเปลี่ยนกันไป โดยศิลปินของ

สำานักการสังคีต กรมศิลปากร และภาค

เอกชน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 

17.30-19.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27  

ก.พ.2565 ณ สังคีตศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร บัตรเข้า

ชมการแสดงคนละ 20 บาท ชื่นชอบการ

แสดงศิลปวัฒนธรรม หลงรักเสียงดนตรีห้าม

พลาดของขวัญอีกชิ้นจากกรมศิลปากรผ่าน

โครงการดนตรีสำาหรับประชาชนนำาเสนอ

ความบันเทิงและความรู้สู่คนไทยแบบเต็ม

อิ่ม สนใจติดตามโปรแกรมการแสดงได้ทาง

เฟซบุ๊ก สำานักการสังคีต กรมศิลปากร 

ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมมีมาตรการเฝ้าระวัง

และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรวจวัดอุณหภูมิ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เจ้าหน้าที่และผู้

เข้าร่วมกิจกรรมต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าตลอดเวลา บริการเจลแอลกอ 

ฮอล์ตามจุดต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย พร้อม

ทั้งขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ

ตามมาตรการ DMHTTA และ Covid Free 

Setting เราต้องอยู่กับโควิดยาว ฉะนั้น ไม่

ประมาทการ์ดอย่าตก.

สักการะพระพุทธรูปโบราณนามเป็นมงคลที่วังหน้ารับปีใหม่

พระชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์

พระหายโศก ศิลปะล้านนา

พระพุทธรูปมงคลปางประทานพร ศิลปะ

อินเดีย

ป

ประชาชนมาเที่ยวชมพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑฯ พระนคร ชวนชมการแสดง “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”

กรุงเทพฯ • อว.เพิ่ม 5 ช่องทาง

ให้อาจารย์มหา’ลัย ขอตำาแหน่ง

วิชาการ นอกเหนือจากการ

ทำางานวิจัยหรือเขียนตำารา ถ้า

รับใช้ท้องถิ่น สังคม  สร้างสรรค์

สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน 

ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา 

“เอนก” ลั่นเป็นของขวัญปี

ใหม่อาจารย์มหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศ

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามใน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ) เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ

ศาสตราจารย์ (ศ.) พ.ศ.2564 แล้ว 

ซึ่งจะเป็นการขอตำาแหน่งวิชาการ

ที่ ไม่จำาเป็นต้องใช้แต่ตำาราและ

งานวิจัยในรูปแบบเดิม อันจะ

ทำาให้การขอตำาแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยมี

ช่องทางเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มรูป

แบบการขอตำาแหน่งทางวิชาการ

เฉพาะด้านอีก 5 ด้าน ประกอบ

ด้วย 1.ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

2.ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 

3.ด้านการสอน 4.ด้านนวัตกรรม 

และ 5.ด้านศาสนา

“หลักเกณฑ์และช่องทาง

ขอตำาแหน่งทางวิชาการในรูป

อว.เพ่ิม5ช่องขอตำ�แหน่งวิช�ก�ร
ไม่ผูกติดผลงานวิจัยหรือเขียนตำาราถ้ารับใช้สังคมสอนได้ดีสร้างสรรค์ศิลปะศาสนา

ศึกษาธิการ • สพฐ.ติวเข้มศึกษานิเทศก์ เน้นลงมือปฏิบัติ 

สร้างเครือข่ายนำานโยบายลงสู่โรงเรียน ย้ำาความสำาเร็จ

ทำาให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เป็นจริงได้ถ้าทำาจริงจัง

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) ใน

ฐานะโฆษกสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมขับ

เคลื่อนคุณภาพการศึกษาของศึกษานิเทศก์ และเครือ

ข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา

สังกัด สพฐ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้ย้ำา

ว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการ

ศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย

ลงสู่ปฏิบัติ และการนิเทศเชิงรุกที่ขับเคลื่อนร่วมกับ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาแบ่งเป็น

ภูมิภาค ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา เป็นกระบวน

การสำาคัญในการสร้างเครือข่ายผู้นิเทศก์ ที่เป็นต้นแบบ

การนำานโยบายลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของตนเอง 

และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเครือข่าย เป็นการ

นิเทศแบบลงมือปฏิบัติให้เห็นชัดเจนในการร่วมกันขับ

เคลื่อนในลักษณะเครือข่ายแบบกัลยาณมิตร

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้มอบ

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้…สู่อนาคตภาพ

ทางการศึกษา โดยการขับเคลื่อนในระดับนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สู่จุดเน้นสำาคัญของการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้เชิง

รุกแบบ Active Learning ผ่านการบูรณาการตัวชี้วัด การ 

บูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ และเติม Attitude and Value 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 มุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนที่หลากหลายทุก

ระดับชั้น อาทิ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอน

เตสซอรีในระดับปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอน

บนพื้นฐานของแนวคิด จิตศึกษา PBL + PLC ในระดับ

ประถมศึกษา เน้นการบูรณาการตัวชี้วัดและการบูรณา

การข้ามกลุ่มสาระฯ ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

การลงมือปฏิบัติ และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมถึง

การแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามกลุ่มสาระฯ ด้วยสื่อ

การเรียนการสอนในระบบ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

แต่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพสูงขึ้นเชิงประจักษ์

ส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นมีตัวอย่างการจัดการ

เรียนการสอน Active learning แบบ GPAS 5 Steps + 

PLC สู่การพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลาย และที่สำาคัญ

การจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM ที่แสดงให้เห็น

ถึงแนวทางของการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระฯ ได้อย่างมี

คุณภาพ อีกทั้งภาพความสำาเร็จของการจัดการเรียนการ

สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา

ภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ การส่งเสริมทักษะ

ด้านกีฬาและดนตรี ในห้องเรียนพิเศษด้านกีฬาและดนตรี

“ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า

คุณภาพที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่นั้นมีอยู่มากมาย จึงจำาเป็น

ที่จะต้องมีการหนุนเสริมเติมต่อคุณภาพการศึกษาด้วย

กระบวนการนิเทศเชิงรุกจากศึกษานิเทศก์ของพื้นที่ และ

เครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษา บทบาทสำาคัญของเครือข่ายดังกล่าวมีหน้าที่

เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ การขับเคลื่อนนโยบายสู่สถาน

ศึกษา การสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา การร่วม

มือและสนับสนุนการนิเทศร่วมกับศึกษานิเทศก์ในเขต

พื้นที่ เป็นแกนนำาในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงาน

ตามนโยบาย และเตรียมพร้อมในการรับการประเมินและ

เป็นต้นแบบการนิเทศ” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • สกศ.เตรียมหารือ

หน่วยงานเกี่ยวข้องผลิตกำาลังคน

ทักษะฝีมือสูงรองรับกลุ่ม EECd 

หรือธุรกิจผลิตรถยนต์ ไฟฟ้า แรง 

งานผลิตแบตเตอรี่สมัยใหม่ อุด

ช่องโหว่การขาดแคลนแรงงาน

ประเภทนี้

นายอรรถพล สังขวาสี เลขา 

ธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) 

กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำาลัง

ขาดแคลนกลุ่มแรงงานทักษะ

ฝีมือสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 

หรือ EECd ดังนั้น นางสาวตรีนุช  

เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จึงได้มอบ

หมายให้ สกศ.ไปหารือร่วมกับกลุ่ม

ธุรกิจประเภทนี้ เพื่อที่จะทราบถึง

ความต้องการแรงงาน ซึ่งกลุ่มดัง

กล่าวไม่ได้มีความต้องการแรงงาน

ในรูปแบบเดิม เช่น กลุ่มธุรกิจผลิต

รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเรายังขาดแคลน

กำาลังคนในกลุ่มนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ใน

ช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 สกศ.

จะหารือร่วมกับกลุ่ม EECd ว่ามี

ความต้องการแรงงานด้านใดบ้าง 

และจะเสนอให้มีการลงนามความ

ร่วมมือร่วมกันในการฝึกนักเรียน 

นักศึกษา และ สกศ.ยังมีแนวคิด

เรื่องการจัดการแข่งขันทักษะของ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา รูปแบบใหม่

คือ จัดการแข่งขันเพื่อที่จะให้กลุ่ม

ธุรกิจที่สนใจมาคัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษาเข้าทำางาน ซึ่งรางวัลจะ

ไม่ใช่ถ้วยหรือโล่รางวัลอีกต่อไป 

แต่จะเป็นการมีงานทำาในสถาน

ประกอบการ

“อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ 

นี้ สกศ.หารือร่วมกับหอการค้า

ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย  

(JFCCT) เนื่องจากแรงงานที่จะ

เข้าทำางานในกลุ่ม EECd จำาเป็น

ที่จะต้องมีพาสปอร์ตของ JFCCT 

และเราต้องการวางแผนการผลิต

พัฒนากำาลังคนทักษะฝีมือสูง อีก

ทั้ง สกศ.ยังจะเสนอให้การฝึกสอน

นักเรียน นักศึกษาในกลุ่มธุรกิจ

นี้ สามารถเก็บเป็นเครดิตแบงก์

ได้ และนำาไปทดแทนวิชาเรียนใน

สถานศึกษา ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะ

สามารถทำาให้เราเตรียมกำาลังคน

ให้กับประเทศได้อย่างสมบูรณ์” 

เลขาฯ สกศ.กล่าว.

สพฐ.ติวเข้มศึกษานิเทศก์

ทำางานเชิงรุกลงมือจริง

สกศ.มุ่งผลิตกำาลังคนรถยนต์ไฟฟ้ารองรับเทรนด์ยุคใหม่  

แบบใหม่นี้ ขอมอบเป็นของขวัญ

ปีใหม่ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ และถือเป็นครั้งแรก

ของประเทศไทย เป็นนวัตกรรม

อุดมศึกษาแท้จริง ผู้ขอสามารถ

ใช้ผลงานการเรียนการสอน ผล

งานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผล

งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ ผล

งานนวัตกรรม และผลงาน

ที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา มาขอ

ตำาแหน่งทางวิชาการได้ โดยใน

การขอตำาแหน่งวิชาการแบบใหม่

ทั้ง 5 แบบนี้จะมีส่วนช่วยให้การ

ทำางานวิชาการของอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยตอบโจทย์การ

พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

มากขึ้น เพื่อสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ การ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน นอกเหนือไปจาก

การทำาตำาราวิชาการและงาน

วิจัย” รมว.อว.กล่าว.

เอนก เหล่าธรรมทัศน์
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ปลี่ยนไม่ได้ เป็นตรายางไปแล้ว!

นี่..คุณเพ็ชรทาย วงศ์คำาเหลา ยืนยัน หรือถ้าไม่หนักแน่นพอ 

ใช้ชื่อ “หม่ำา จ๊กมก” ย้ำาก็ได้ ฉะนั้นที่มีเสียงซุบซิบให้แซ่ดว่า 

“ชิงร้อยชิงล้าน” จะปิดตำานาน “สามช่า” ในปีหน้า..

จึงเป็นแค่ข่าวลือ หรือไม่ก็น่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ของทีมงาน-คนในเวิร์คพอยท์ ด้วยคุณหม่ำาได้อธิบายต่อว่า (ขออนุ 

ญาตลอกมาจากผู้จัดการออนไลน์)..

“เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่ ไอ้ตากล้องคนน้ันน่ะเอาลง

ไปโพสต์ เดี๋ยวตีตายเลย ไม่ได้มีการปิดตำานาน เราแค่ปรับเปลี่ยน 

มันขาดไม่ได้หรอกครับมันเป็นเหมือนตรายางไปแล้ว

ตอนข่าวพาดหัวผมก็ไม่รู้เหมือนเดิม แต่ก็มีเพื่อนมาเล่าให้

ฟัง ตัวผมเองเพื่อนๆ ก็ถามว่าจะปิดจริงเหรอ ผมก็บอกว่าไม่รู้แค่

เปลี่ยนรูปแบบ อาจจะให้คนทางบ้านมาเล่นด้วย กำาลังคิดรูปแบบ

กันอยู่

แค่ปรับเปล่ียนไม่ได้ยุบ จะรูปแบบไหนผมก็ได้มีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น อย่างตอนนี้ผมเข้ามาดูแลค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วย

อยากเอานักร้องของเราเข้ามาแจมด้วย ให้เป็นกึ่งซิตคอม 

กึ่งละครเพลง ปรับเปลี่ยนยังไงยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นอย่างไร ตอน

นี้ยังคุยกันอยู่

ช่างภาพที่โพสต์ก็ยังอยู่ เขาไม่ได้ผิดอะไร จริงๆ น่าจะถาม

กันก่อน เราก็ไม่ได้บอกเขา พูดแค่ว่าเทปสุดท้ายแล้วนะ แต่ก็ไม่ได้

บอกว่าเทปต่อไปจะเป็นเทปที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่

ฟังผิดกันแค่นั้นเองไม่มีอะไร มันเลิกไม่ได้หรอกครับเหมือน

มันเป็นตรายางปั๊ม 3 คนนี้ ไปแล้ว แค่ปรับเปลี่ยนเท่านั้น ก็กำาลัง

คิดกันอยู่”

ก็..เห็นจะเชื่อตามคุณหม่ำาบอก และเห็นด้วยหากจะได้มีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เพราะในฐานะคนดู บางที-บางครั้งก็ให้

รู้สึกซ้ำาซาก จำาเจไปบ้าง..

โดยเฉพาะแขกรับเชิญร่วมรายการ วนเวียนอยู่แค่ไม่กี่สิบ

คน!

และจะว่าไป ไม่เฉพาะ “ชิงร้อยชิงล้าน” แต่แทบจะทุกราย 

การของเวิร์คพอยท์ ดูเหมือนจะขาดแคลนผู้ร่วมรายการเอามากๆ 

เปิดดูรายการไหนก็เห็นแต่หน้าเก่า-หน้าเดิม!

เข้าใจอยู่ล่ะ เรื่องค่าย-เรื่องสังกัดทำาให้ไม่สามารถเชิญผู้ร่วม

รายการให้หลากหน้าหลายตาได้ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้

เพราะความเป็นจริง ในวงการบันเทิงทุกวันนี้ มีศิลปิน 

ดารา นักร้องอิสระอีกมาก ทั้งหน้าเก่า –หน้าใหม่ สำาคัญแต่ว่าการ 

“เชิญ” นั้น ได้การตอบแทนกันแบบไหน-อย่างไร..

ถ้าแบบ “ค่าน้ำามันรถ” กับคำา “ขอบใจ” ก็ใช้คนหน้าเดิมวน

อยู่ต่อไปละกัน!

หรือผู้บริหาร-โปรดิวเซอร์รายการ ได้มองเห็น-รับรู้ในปัญหา

นี้ดีอยู่แล้ว จึงได้ถือโอกาสขึ้นศักราชใหม่ด้วยการรื้อ “ชิงร้อยชิง

ล้าน” ใหม่เสียเลย

ส่วนจะเป็นอย่างที่คุณหม่ำาว่า สามช่าจะออกมาแบบกึ่งซิต

คอม-กึ่งละครเพลง หรือเป็นแบบไหน หลังปีใหม่ ก็คอยยลโฉมกัน!

เออ..ไหนๆ พูดถึงเวิร์คพอยท์ พอดีมีผู้อ่านฝากให้ผมช่วย

ตามดูรายการ “ไมค์ปลดหนี้” หน่อย คือเขาสงสัยและรู้สึกแปลกๆ..

ไม่รู้ว่าทีมงานกับคณะกรรมการต้องการเรตติ้งช่อง หรือ

ต้องการช่วยคนปลดหนี้กันแน่?

ซึ่งก็ไม่รู้หมายถึงอย่างไร ปีหน้าผมเลยตั้งใจ จะตั้งหน้าตั้ง

ตาดูไมค์ปลดหนี้..

ดูซิ..มันเป็นพันพรือ!.

‘สามช่า’ยังไม่ปิดตำานาน

เ

• พระเอกหนุ่มงานชุกใน

ช่วงนี้คงไม่มีใครเกิน มีน-พีรวิชญ์ 

อรรถชิตสถาพร เพราะนอกจาก

ละครทางช่อง 3 ที่ปีเสือคงเห็น

หน้ากันจนเบื่อ ในด้านงานแสดง

ภาพยนตร์หนุ่มมีนก็กำาลังมีโปร

เจ็กต์ใหญ่มาฝากแฟนๆ กันอีกแล้ว

กับ พี่นาค 3 ที่รับบทเป็น คุณโท ไอดอลบอยแบนด์

ลูกครึ่งเกาหลีสุดฮอต แต่จะสนุกแต่ไหนต้องตามกัน

ในโรงภาพยนตร์

• เป็นคู่รักชาว LGBTQ+ ที่หลายคนรู้จัก

และคบหากันมายาวนาน สำาหรับ เอม-เอ้ือ ตามใจ

ตุ๊ด คู่รักมาราธอนท่ีรักกันมานานกว่า 11 ปี และคร้ัง

น้ีท้ังคู่จะมาเผยมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของชาว 

LGBTQ+ ท่ีหลายคนมองว่ารักง่าย หน่ายเร็ว อยากรู้

ว่าท้ังคู่จะคิดเห็นและมีคำาแนะนำาอย่างไร? ตามไปฟัง

บทสัมภาษณ์พิเศษดีๆ ได้ท่ี “THE RAINBOWLIST” 

ทาง Facebook Page: The Rainbowlist

• เอาใจแฟนละครรับปีใหม่เลยทีเดียว 

สำาหรับละครที่สุดแห่งความรัก ที่สุดแห่งความ

หลอน นางชฎา ที่กลับมารี

รัน สร้างความสะพรึงอีกครั้ง 

นำาแสดงโดย กันต์ กันตถาวร 

และ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ตั้งแต่

เดือนมกราคม 2565 นี้เป็นต้น

ไป แฟนละครรอชมแบบจุใจ 

โดยจะออกอากาศต่อเนื่องทุก

วันจันทร์-อาทิตย์ ซึ่งในวันเสาร์-อาทิตย์ออกอากาศ

เต็มอิ่มวันละ 2 ชั่วโมงเต็ม หยิบผ้าห่มคลุมโปงรอ    

สะพรึงหน้าจอได้เลย

• กลายเป็นน้องใหม่ในสายซิตคอม งานน้ีเลย

ต้องเตรียมตัวอย่างหนัก สำาหรับ สไมล์-ภาลฎา ฐิตะ

วชิระ เมื่อต้องมาเจอกับนักแสดงรุ่นพ่ีท่ีดีกรีความฮา

ไม่เป็นสองรองใครอย่าง ว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์,       

ป๊อบ-ปองกูล สืบซ้ึง, โจ๊ก-กรภพ จันทร์เจริญ, ดาว-

ณัฐภัสสร สิมะเสถียร ฯลฯ เรียกว่างานน้ีสไมล์ต้องงัด

ทักษะการแสดงเพื่อมาดวลมุกกับพ่ีๆ ในซิตคอมออฟฟิศ

ติดฮา ซิตคอมเรื่องแรกจาก WeTV ORIGINAL ท่ีจะมา

ทำาให้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 20.00 น. เป็นค่ำาคืนท่ีมีสีสัน.

รักชิด

พิ่งผ่านประสบการณ์เฉียดตาย จากเหตุการณ์

น้ำาป่าไหลหลากถล่มบ้านในจังหวัดพัทลุงมา

เมื่อไม่นาน สำาหรับ เอกชัย ศรีวิชัย ศิลปิน

แดนใต้ชื่อดัง โดยเจ้าตัวยอมรับว่าไม่เคยเจอกับ

สถานการณ์แบบนี้มาก่อน ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็ว ดีที่ตื่น

ทัน มิเช่นกันอาจเสียชีวิตได้

“เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน มัน

เกิดขึ้นภายใน 3-4 นาที น้ำาขึ้นถึงหน้าอก มัน

เร็วมาก ดีที่เราตื่นทัน น้ำามันไม่ได้มา

เงียบ มันมาแบบเสียงเซอร์ราวด์ แล้ว

ฝนก็ตกหนักด้วย มีลมพายุ โชคดีที่วัน

นั้นเรานอนเปิดม่าน แล้ววันนั้นเปิด

สปอร์ตไลต์ส่องไว้ด้วย ก็เห็นเลยมัน

มาเร็วมากแล้วก็เป็นน้ำาขุ่นแดงน่า

กลัวมาก เป็นภาพติดตาเลย แล้ว

อีกอย่างที่เราเพิ่งรู้ ประตูกระจกเวลาน้ำาท่วมมันเปิดไม่ได้ ต้องใช้

แขนกระแทก เป็นนาทีหนีตาย คิดตลอดถ้าตายในนั้น มันต้องขึ้น

หน้า 1 แน่เลย เอกชัยโดนน้ำาป่าถล่มตายคาบ้าน

วันนั้นเราก็อยู่บ้านคนเดียว ไม่มีใครอยู่ ไม่มีลูกน้อง ตอน

ที่ออกมาได้น้ำาตาไหลเลย ทุเรศตัวเอง เสื้อผ้าเปียกหมด ฝนก็

กระหน่ำา ตอนถอยรถออกมามันก็ถอยได้ไม่ตรง เพราะถนนมันโค้ง 

ไฟก็มองไม่เห็น มันสมเพชตัวเอง ว่ากู

ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เหรอ ก็เรียก

ว่าทุลักทุเลมาก ตอนที่ออกไปเราก็

มีแค่รถแล้วโทรศัพท์เครื่องเดียว

ครับ ที่เหลือเสียหายหมด ถ้าให้

ตีเป็นมูลค่าความเสียหายก็หลายตังค์อยู่ เพราะพังหมดเลย เคลียร์

อยู่เป็นอาทิตย์ครับกว่าจะเสร็จ

แต่บ้านอื่นเขาก็เสียหาย รีสอร์ต 15 ล้านไปทั้งแถบเลย ชาว

บ้านแถวนั้นบอกว่า ในรอบ 40 ปีเขายังไม่เคยเห็นเลย บางคนบอก

ว่าเกิดมา 50-60 ปี ยังไม่เคยเห็นมันแรงขนาดนั้น มันเคยแรงแบบ

นี้ครั้งเดียว ตอนปี พ.ศ.2524 แล้วมาเจอช่วงที่เรากลับบ้านพอดี”.

พันธมิตร • ชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์ค

พอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) และสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย วิรัตน์ 

เฮงคงดี ผู้อำานวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำากัด 

(มหาชน) และกรรมการผู้จัดการบริษัท สกายบ็อกซ์ฯ จับมือเปิดบริษัท สกายบ็อกซ์ เอ็น 

เทอร์เทนเมนท์ จำากัด พร้อมจัดหานักแสดงให้กับวงการบันเทิงเมืองไทยโดยไม่จำากัดค่าย 

ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน.

เ

จมี ดอร์แนน พระเอกหล่อเนี้ยบจากหนังไตร

ภาคแนวอีโรติก-ซาดิสต์-ดรามา Fifty Shades 

of Grey สารภาพว่าความจริงแล้วตอนมาฮอล

ลีวูดแรกๆ เขาไม่ได้มีความคิดที่จะเล่นบทโรคจิต

เลยแม้แต่นิด

นักแสดง นายแบบ นักดนตรีจากไอร์แลนด์ 

เหนือ เผยว่า เขาตั้งใจที่จะเล่นหนังแนวคอมิดีหลัง

ย้ายไปหางานที่ฮอลลีวูด แต่สุดท้ายก็มาได้ดีกับบท

โรคจิตแทน

ดอร์แนนในวัย 39 โด่งดังเป็นที่รู้จักมากสุด

จากการสวมบทหนุ่มนักธุรกิจมหาเศรษฐี คริสเตียน 

เกรย์ ที่มีรสนิยมทางเพศแบบ BDSM (Bondage, 

Discipline, Sadism, Masochism) ชื่นชอบการมี

เพศสัมพันธ์แบบซาดิสต์ ในหนังดังอื้อฉาวที่สุดแห่ง

ทศวรรษเมื่อหลายปีก่อน เรื่อง Fifty Shades ที่ออก

ฉายภาคแรกในปี 2015 ตามด้วยอีก 2 ภาค ในปี 

2017 และปิดฉากในปี 2018

แต่ใช่ว่านี่จะเป็นผลงานแนวโรคจิตเพียง

เรื่องเดียวของดอร์แมน เขายังมาได้รับบทเป็น พอล 

สเปกเตอร์ ฆาตกรต่อ

เนื่องในเรื่อง The Fall 

ทาง BBC

“ตอนที่ผมเริ่ม

เข้าวงการการแสดงครั้ง

แรก ตอนนั้นผมเพิ่งย้าย

ไปแอลเอ ผมแค่ต้องการ

แสดงบทตลกเท่านั้น นั่น

คือสิ่งที่ผมคิดจะทำา”

เขายอมรับว่าเขา

พบเส้นทางที่ต่างไปจาก

ที่วางแผนไว้มาก และได้

มาเล่นบทคนโรคจิตแทน 

โชคดีที่เขาชื่นชอบความ

ท้าทายอยู่แล้ว และบทแบบนี้ก็ถือว่ามันเป็นความ

ท้าทายครั้งหนึ่งในชีวิต

“สำาหรับผม ผมจะไม่เข้าใจจุดประสงค์ของ

การทำาอาชีพสายนี้เลยถ้าคุณไม่ต้องการที่จะลอง

บทบาทอื่นดูบ้างที่งานนี้เปิดทางให้ มันเป็นความ

ท้าทายที่แตกต่างกันไป และผมรักในความท้าทาย 

ผมเจออยู่เสมอ และผมจะลองทุกความท้าทายที่เข้า

มา”

“ผมชอบการสำารวจการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่ผม

เจอได้ในอาชีพ และผมรู้สึกว่าผมได้ใช้เวลา 8 ปีที่

ผ่านมา หรือใช้ โอกาส ใช้ประโยชน์อย่างเต็ม

ที่ ทำาสิ่งต่างๆ ที่ไม่เหมือนกับก่อนหน้า และ

วางแผนที่จะเป็นแบบนั้นต่อไปตราบเท่าที่ยัง

ได้รับโอกาส”

นักแสดงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง

รางวัล BAFTA เมื่อเร็วๆ นี้เคยให้สัมภาษณ์

ไว้ว่า “ผมอยากจะเล่นบทคอมิดีมากขึ้น ช่วง

หนึ่งผมคิดว่าผมจะหาบทแบบนี้ให้ได้ แต่

แล้ว The Fall ก็เข้ามา ผู้คนติดภาพและไม่

ได้มองหาผมในบทเบาสมอง”.

เ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ผมอยากเล่นแนวคอมิดี

แต่มาปังกับบทโรคจิตแทน

‘เอกชัย’ย้อนเล่านาทีเฉียดตาย

น้ำาป่าถล่มเกือบเอาชีวิตไม่รอด

‘ช่อง 9’จัดหนังไทยยอดนิยม

เอาใจแฟนๆตลอดเดือนมกราคม

เปิดศักราชใหม่ สนุกครบทุกอรรถรส ท่ีช่อง 9 MCOT 

HD หมายเลข 30 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 16.00 น. 

พบกับภาพยนตร์ไทยยอดนิยม จากจอเงิน สู่จอแก้ว ครบทุก

อรรถรส กับ NINE THEATER

ตลอดเดือนมกราคม พบกับภาพยนตร์ที่ดูกี่ครั้งก็ยัง

สนุก เริ่มเสาร์ที่ 8 ม.ค. พบเรื่องราวของ 4 เพื่อนนักศึกษาที่

เรียนอยู่ จ.เชียงใหม่ ในภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนร่วมห้อง ต้อง

แอบรัก 

Roommate 

วันอาทิตย์

ที่ 9 ม.ค. 

สนุกไปกับ

ภาพยนตร์

เรื่อง หลวง

พี่เท่ง 1 

และห้าม

พลาดวัน

เสาร์ที่ 15 ม.ค. พบกับผลงานทางการแสดงของ พัชราภา 

ไชยเชื้อ ในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ผีเลี้ยงลูกคน และ

วันอาทิตย์ท่ี 16 ม.ค. ขำาให้สุดกับ หอแต๋วแตก 4 (แหกมว๊ากม  

ว๊าก)

ตามมาด้วยวันเสาร์ที่ 22 ม.ค. พบกับผลงานการกำากับ

การแสดง

ของ โก๊ะ

ตี๋ อาราม

บอย เรื่อง 

หัวหลุดแฟ

มิลี่ ค่าย

พระนคร

ฟิลม์ และ

วันอาทิตย์

ที่ 23 ม.ค. 

ขำาจนท้องแข็งแน่นอนกับ หอแต๋วแตก 3 (แหวกชิมิ) ปิดท้าย

เดือนในวันเสาร์ที่ 29 ม.ค. พบกับภาพยนตร์แนวแอ็กชั่น-

ดรามา-คอมิดีเรื่อง มือปืน ดาว พระ เสาร์ ที่ขนทัพนักแสดง

มากฝีมือมาประชันกันเพียบ และขำากันต่อเนื่องในวันอาทิตย์

ที่ 30 ม.ค. กับภาพยนตร์ หอแต๋วแตก 5 (แหกนะคะ)”.

พกดีกรีแชมป์โลกONEคนใหม่

เผยแพร่มวยไทยในอเมริกา

“ซุปเปอร์บอน” หลังจากสร้าง

ประวัติศาสตร์ โค่นคิกบ็อกเซอร์เบอร์

หนึ่งชาวอิตาลี “จอร์จิโอ เปโตร

เซียน” ขึ้นแท่นแชมป์โลก ONE คิก

บ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตคนแรกของ

วัน แชมเปียนชิพ เจ้าตัวก็พกดีกรี

แชมป์ออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

เพื่อเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา

มวยไทยเพื่อเผยเพร่ศิลปะการต่อสู้

ประจำาชาติไทยให้แก่แฟนกีฬาชาว

ต่างชาติ

ซุปเปอร์บอน พร้อมด้วยเพื่อน

รุ่นพี่คู่ซี้ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” 

นักกีฬาร่วมสังกัด ONE จับมือกัน

เดินสายจัดอบรมสัมมนามวยไทยแก่

กลุ่มแฟนคลับที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา 

เพื่อเผยแพร่ศาสตร์มวยไทยให้เป็น

ที่รู้จักยิ่งขึ้นในต่างประเทศ โดย

ซุปเปอร์บอนเปิดเผยถึงโปรเจ็กต์ที่คิด

ทำาขึ้นเป็นการส่วนตัวนี้ว่า

“ผมกับพี่เพชรทนง เรา

มีโครงการจะไปสัมมนาใน

สหรัฐอเมริกาอยู่แล้วครับ เราติดต่อ

ประสานงานกันเอง ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาประมาณ 

25 แห่ง โดยมีทั้งยิมของคนไทยอย่างพี่แก่นศักดิ์ 

ส.เพลินจิต อดีตยอดมวยไทย 2 พ.ศ. และยิมของ

เพื่อนชาวต่างชาติเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราเข้าไปสอน

มวยด้วยครับ”

นอกจากนี้ ซุปเปอร์บอนและเพชรทนงยัง

มีโอกาสเชิญวิทยากรร่วมคนพิเศษอย่างแชมป์

โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอม

เวต “เจเน็ต ท็อดด์” และเพื่อนซี้

ร่วมทีม “แจ็กกี บุนตัน” นักกีฬา 

ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตมาร่วม

กิจกรรมสัมมนาอีกด้วย

ทั้งนี้ ซุปเปอร์บอนและเพชร

ทนงได้จัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องมา

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่าน

มา จนถึงตอนนี้ก็ร่วม 2 เดือนแล้ว 

โดยได้รับการตอบรับจากชาวต่าง

ชาติที่สนใจลงละเบียนเรียนมวยไทย

อย่างล้นหลาม ทำาเอาทั้งคู่เป็นปลื้มสุดๆ โดยเฉพาะ

ซุปเปอร์บอนที่มีแฟนคลับรู้จักมากขึ้นในฐานะแชมป์

โลก ONE โดยเจ้าตัวเผยว่า 

“ผมภูมิใจที่ได้สอนคนที่อยากรู้จริงๆ ครับ ซึ่ง

ผมก็ทุ่มเทให้ทุกคนเช่นกัน เรียกว่าทั้งคนสอนและ

คนเรียนเต็มที่แน่นอนพร้อมความประทับใจครับ”.

interthaipost69@gmail.com
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด จาก ท่ีกรมการข าว ได ส ง เส ริม ให

เกษตรกรผลิตขาวแบบรวมกลุมเปนแปลงใหญ 

ภายใต โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ ของกรมการขาว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ เพ� อลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตขาวคุณภาพใหแกเกษตรกร

นายมุงมาตร วังกะ ผูอํานวยการศูนยวิจัย

ขาวแพร กลาววา ศูนยวิจัยขาวแพรไดตอบรับ

นโยบายโครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ โดยการสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร ใหมีความรู 

ความเขาใจในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวให ไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด 

รวมไปถึงการสนับสนุน เทคโนโลยี เคร� องจักรกล 

อาทิ รถปกดํานา เคร� องนวดขาว เคร� องคัด

เมล็ดพันธุขาว และอุปกรณเพ� อการตอยอด 

เชน กระสอบขาว เปนตน ทั้งนี้ ศูนยวิจัย

ขาวแพร พยายามผลักดันกลุมเกษตรกรผูปลูกขาว

ใหมีความเขมแข็ง สามารถผลิตขาวไดตั้งแต

การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุขาว การคัดเลือก

พันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก การคัดเลือก

พันธุขาวท่ีมูลคาสูงและเปนท่ีตองการของตลาด 

กระบวนการลดตนทุนการผลิต การดูแลตนขาว

ใหเหมาะสมในแตละชวงการเจริญเติบโต 

การเก็บเก่ียวท่ีถูกวิธี ถูกเวลา ไปจนถึงการวางแผน

การตลาด ชองทางการจําหน�ายที่สามารถ

ใหราคาสูง การตกลงราคาลวงหนาหรือการ

ศูนยวิจัยขาวแพร เรงผลักดันนาแปลงใหญ ชวยชาวนา จ.แพร

ประกันราคาขาว ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ 

จะเปนตัวชวยใหเกษตรกรเกิดความยั่งยืนใน

อาชีพ และความมั่งคั่งในรายได

นายสุรพล จองแก ประธานวิสาหกิจ

ชุมชนนาแปลงใหญขาว หมู 5 ตําบลวังหงส 

อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร กลาววา กลุม

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญขาวตําบลวังหงส

ไดรับการสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันจาก

ศูนยวิจัยขาวแพร เพ� อเปนกลุมนาแปลงใหญ

ที่จะผลิตเมล็ดพันธุขาวกวา 5,000 ไร โดย

ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวอยางตอเน� อง อาทิ โรง

เก็บเมล็ดพันธุขาว รถตักลอยาง รถโฟลคลิฟท 

เคร� องชั่งน้ําหนัก เคร� องมัดฟาง เปนตน 

เครื่องจักรกลเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

ลดเวลาในการจัดการไดเปนอยางมาก

ดานนายประเสริฐ หงสแสง ประธาน

กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลวังหงส กลาววา 

การผลิตเมล็ดพันธุของกลุมเกษตรกรแปลงใหญท่ีน่ี 

มีการควบคุมการผลิตโดยคณะกรรมการกลุม

และไดรับการสงเสริมจากศูนยวิจัยขาวแพร อาทิ 

เมล็ดพันธุขาว ปริมาณ 3 ตันตอป เคร� องอบลด

ความช้ืน เคร� องทําความสะอาดเมล็ดพันธุขาว 

สงผลใหเกิดการลดตนทุนและเพ่ิมรายได ปจจุบัน

ไดจัดต้ังศูนยขาวชุมชน เพ� อเปนจุดกระจายเมล็ด

พันธุขาวคุณภาพใหกับกลุมเกษตรกรนาแปลงใหญ 

และเกษตรกรผูผลิตขาวภาคเหนือในราคาเปน

ธรรม ดวยกําลังการผลิตมากกวา 100 ตันตอป 

“ปจจุบันวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญขาว 

หมู 5 ตําบลวังหงส อําเภอเมืองแพร จังหวัด

แพร มีความสมัครสมานสามัคคี และ

กลายเปนกลุมเกษตรกรตนแบบในดานการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีเยี่ยม ตองขอ

ขอบพระคุณการดูแล สงเสริมและสนับสนุน

ดวยดีเสมอมา จากศูนยวิจัยขาวแพร โดยกรม

การขาว” ประธานวิสาหกิจชุมชนนาแปลง

ใหญขาวตําบลวังหงส กลาว

ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2021 

ตอกย้ําองคกรที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงาน 

นางศิริพร เลิศอภิรังษี เจาหนาที่บริหารทรัพยากรอาคารและบริการสวนกลาง 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) รับมอบรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2021 ดาน

อนุรักษพลังงาน ประเภทอาคารควบคุม เพ� อตอกย้ําการเปนองคกรที่ใหความสําคัญกับ

การอนุรักษพลังงาน รวมทั้งสงเสริมผลักดันใหกับผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ หรือ ประยุกต/ 

เลือกใชนวัตกรรมดานพลังงานที่จะชวยประหยัด อนุรักษ และสรางสรรคใหเกิดความ

ยั่งยืนตอไป โดยมี นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน เปนประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา เม� อเร็ว ๆ นี้

Guy Laroche Lingerie แบรนดชุด

ช้ันในจากประเทศฝร่ังเศส เผยโฉมคอลเลคช่ันใหม 

“SEXY BRALETTE BRA” เสน�หของผา

ลูกไมที่เขากับยุคสมัย ใหสาวกีลาโรชไดเผย

ความเซ็กซี่อยาง มีสไตล สามารถ Mix & 

Match กับเสื้อผาไดหลากหลาย คัตติ้งสุด

พรี่เมี่ยม สวมใสสบาย ใหความกระชับทุก

อิริยาบถ เสื้อชั้นในราคา 1,590 กางเกงชั้นใน

ราคา 590 บาท ดูขอมูลและสั่งสินคาไดที่ 

www.facebook.com/Guy LarocheFanPage 

หรือหางสรรพสินคาชั้นนํา        

สายการบินไทยสมายล นําเสนอบัตร

โดยสารราคาพิเศษในเทศกาลคริสตมาส

สงโปร Christmas Sale สําหรับเสนทางใน

ประเทศ 13 เสนทาง ไดแก เชียงใหม เชียงราย 

น�าน ขอนแกน อุบลราชธานี อุดรธานี พนครพนม 

หาดใหญ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช 

ภูเก็ต กระบี่ และนราธิวาส (ยกเวนเสนทาง

ขามภาค) ราคาเร่ิมตนท่ี 890 บาท/ทาน/เท่ียว 

(รวมทุกอยางแลว) มาพรอมบริการแบบฟูล

เซอรวิส บริการอาหารแบบนํากลับ บริการ

ฟรีน้ําหนักกระเปา 20 กิโลกรัม บริการจอง

ที่นั่งลวงหนา โดยทานสามารถสํารองบัตร

โดยสารผานเว็บไซต www.thaismileair.com  

หรือ THAI Smile App ไดตั้งแตวันที่ 24-25 

ธันวาคม เดินทางระหวางวันที่ 15 มกราคม 

– 26 มีนาคม 2565 เง� อนไขเปนไปตาม

บริษัทกําหนด

โรงพยาบาลพระรามเกา ชวนคุณ

สวย...รับศักราชใหม ดวยมหกรรมแพ็คเกจ

ความงามท่ีคัดมาเปนพิเศษ ใหคุณปง!! รับปใหม 

สวยใส เกินตาน จนทุกคนตองทัก แพ็กเกจ 

เสริมจมูกดวยซิลิโคน (ฉีดยาชาเฉพาะที่) 

ราคา 42,900 บาท, ศัลยกรรมตกแตงเปลือก

ตาบน (ฉีดยาชาเฉพาะที่) ราคา 40,900 บาท, 

ศัลยกรรมตกแตงเปลือกตาบน (ใชวิสัญญีแพทย

ระงับความรูสึก) ราคา 55,900 บาท, ตัดปก

จมูก หรือ แกไขใบหูกาง หรือ ผาตัดกอน

ผิวหนัง (ฉีดยาซาเฉพาะที่ 1 ชั่วโมง) ราคา 

27,900 บาท และ แพ็กเกจศัลยกรรมเสริมคาง 

(ดมยาสลบ, พักรักษาตัว 1 คืน) ราคา 

109,900 บาท ตามมาดวย แพ็กเกจเสริม

ความสดใสใหกับทุกรอยยิ้ม กับ แพ็กเกจ 

Ulthera 300 lines เพียง 28,900 บาท และ 

แพ็กเกจ Ulthera 400 lines เพียง 36,900 บาท, 

แพ็กเกจฟอกสีฟน Zoom ราคา 8,900 บาท 

ปดทายที่แพ็กเกจครอบฟน Veneer ราคา 

9,900 บาท (ราคา/ซี่) สวยไดเลยวันนี้ สวย

ทันทีไมตองรอปหนา ติดตอโรงพยาบาล

พระรามเกาดวน วันนี้ - 31 มกราคม 2565 

สนใจเขารับคําปรึกษา พรอมสอบถามเพ่ิมเติม

และนัดหมายแพทย ไดท่ีโรงพยาบาลพระรามเกา 

Website: www.praram9.com / Line: lin.

ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และ 

ทาง Facebook: Praram9 Hospital หรือโทร. 

1270 โรงพยาบาลพระรามเกา 

ตองยกนิ้วใหกับ ZEN Group ที่มี

ความมุงมั่นรวมตอตานคอรรัปชันมาอยาง

ตอเน� อง ลาสุดไดรับมอบใบประกาศนียบัตร

รับรองการตออายุเปนสมาชิกของแนวรวม

ตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย  Thai 

Private Sector Collective Action Against 

Corruption :CAC) ซึ่งมีอายุ 3 ป ตั้งแต 30 

มิถุนายน 2564 -30 มิถุนายน 2567 สะทอน

ถึงความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม โปรงใส 

ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม 

ตลอดจนปลูกจิตสํานึกที่ดีใหกับบุคลากรใน

องคกร งานนี้ ‘บุญยง ตันสกุล’ ซีอีโอ บมจ.

เซ็น คอรปอเรชั่น กรุป (ZEN) คณะผูบริหาร

และพนักงานทุกภาคสวน รวมประกาศเจตนารมณ

เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจที่ โปร่งใสและต่อต้าน

คอรรัปชันทุกรูปแบบอยางเต็มที่  เพ� อนําไป

สูการเปนองคกรที่เติบโตอยางยั่งยืน  

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นซื้อสองคุมราคากวา

สุขสงทายปดวยถ่ัวพิสทาชิโอ 5 รสชาติ ไดแก 

พิสทาชิโออบ, แคลิฟอรเนียพิสทาชิโอ, 

พิสทาชิโอ รสพริกมะนาว, พิสทาชิโออบเกลือ 

รสพริกไทยดํา และพิสทาชิโอฮอตแอนดสไป

ซี่ ในขนาด 150 กรัม ราคาพิเศษเพียง 180 

บาทเทานั้น ปกติ 2 ชิ้นราคา 230 บาท 

โดยสามารถพบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ไดแลว 

ต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 

2565 ที่กูรเมต มารเก็ต ทุกสาขา สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2813-0954-5 

หรือติดตามขาวสารและกิจกรรมตางๆ ไดที่ 

www.heritagethailand.com, www.facebook.

com/SunkistTH และ IG:sunkistthailand

กําลังจะแจงเกิดในวงการ NFT ระดับ

โลกท่ีกําลังเปน Megatrend อยูตอนน้ี ธัญวลัย 

อนันตพิชัยเดช เซเลบสาวแซบ ที่ไดรับการ

ยอมรับจากแวดวงไฮแฟชั่นแบรนดระดับ

อินเตอร ผูจัดละคร นักลงทุน นักบินหญิง 

และอี กบทบาท 

นักพัฒนาบล็อกเชน 

และคริปโตเคอร

เรนซ่ี  ผูมีสายสัมพันธ

กับทางเจียรวนนท 

และเคยร วมทํ า

รี เ สิ ร ช พั ฒ น า

บล็ อ ก เ ช นด า น 

privacy ช� อ bo.network (โบ.เน็ตเวิรค) กับ

ปรมินทร อินโสม นักพัฒนาบล็อกเชนดาน

ไพรเวซี่ ระดับโลก เจาของเหรียญ Firo และ

เว็บเทรดสตางค โปรลาสุดเห็นเดินสายดูงาน 

NFTNYC 2021 ที่นิวยอรก งานเทค เอ็กซิบิ

ชั่น และงานศิลปะรัว ๆ ในอเมริกาแววมาวา

จับมือกับปรมินทร ซุมพัฒนาโปรเจ็กต NFT 

ที่บอกวาจะตองเปนครั้งแรกของโลก  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

อภิพงศ พงศเสาวภาคย ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการอาวุโส-ฝายขาย (CAO) บริษัท 

ฟลลิปประกันชีวิต สงมอบ ถุงมีสติ ใหกับ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เพ� อ

รวมสรางจิตสํานึกในกิจกรรมรณรงคความ

ปลอดภัยทางถนน ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ในชวงเทศกาลปใหม  โดยไดรับเกียรติจาก

สุจินดา จารุจิตร ผูอํานวยการ สํานักผูวาการ  

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปน

ผูรับมอบ 

ฟลลิปประกันชีวิต รวมรณรงค

ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม

ซึ่งบริษัทฯ เปนหนึ่งใน 15 พันธมิตร

ที่ใหการสนับสนุน ในโครงการอํานวยความ

สะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดิน

ทางของประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 

2565 ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 

4 มกราคม 2565 แกผู ใชบริการ ณ ดาน

เก็บคาผานทางพิเศษ (บางแกว 1 , ฉิมพลี 

, บางปะอิน ขาเขา-ขาออก , ดาวคะนอง  

และ จตุโชติ) ณ สํานักงานใหญการทาง

พิเศษแหงประเทศไทย (หวยขวาง)

SAM มอบเงินบริจาคมูลนิธิพระดาบส     บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM 

โดย ธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผูจัดการ และสิรินารถ แน�งอนงค ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายบริหารการลงทุนและบริหารทรัพยสิน มอบเงินบริจาคแกมูลนิธิพระดาบส จํานวน 200,000 

บาท ตอเน� องเปนปที่ 10 โดยสมทบเขากองทุน “บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด” เพ� อ

ให โรงเรียนพระดาบส ใชเปนทุนการศึกษาวิจัย จัดหา และพัฒนาครู โดยมีพลอากาศเอก 

ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ใหเกียรติเปนผูรับมอบ ณ 

ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย กรุงเทพฯ  

DMT รับรางวัล ความสําเร็จสู Thailand Vision Zero ระดับสมบูรณ     ดร.ศักด์ิดา พรรณไวย 

รองกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจและการเงิน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เปนตัวแทน

บริษัทฯ รับรางวัลความสําเร็จสู Thailand Vision Zero ระดับสมบูรณ จากสมาคมสงเสริม

ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนโครงการที่ จัดขึ้น

เพ� อยกระดับสถานประกอบกิจการไทย ไปสูวัฒนธรรมเชิงปองกัน และเสริมสรางมาตรฐาน

วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ นายกสมาคมสงเสริมความ

ปลอดภัยฯเปนผูมอบรางวัล  ณ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

บริษัท เจริญ

โภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) หรือซีพีเอฟ 

รั บ น โ ย บ า ย จ า ก 

ประธานอาวุโสเครือ

เจริญโภคภัณฑ ‘ธนินท 

เจียรวนนท’ รวมผนึก

กํ า ลั ง ส ง ม อ บ ย า

สมุนไพรฟาทะลายโจร 

ของโครงการ “ซีพี ปน

ปลูก ฟาทะลายโจร” 

ถึงมือพี่นองประชาชน 

4 จังหวัดชายแดนใต  สงขลา ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส โดยทีมงานจิตอาสาหาดาว (Five Star)

รอยเรียงความดีสงมอบผานกลุมและองคกร

พันธมิตร สูประชาชนกลุมเปราะบางอยาง

ตอเน� อง 

นายสุนทร จักษุกรรฐ รองกรรมการ

ผูจัดการอาวุโส ธุรกิจหาดาว (Five Star) ใน

กลุม บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด 

(มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปดเผยวา จากนโยบาย

ของประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท เจียรวนนท’ 

ที่ตองการเพิ่มโอกาสใหประชาชนไดเขาถึง

ยาสมุนไพรไทย โดยประกาศจัดทําโครงการ 

ชาวใตขอบคุณ ประธานอาวุโสซีพี ‘ธนินท เจียรวนนท’

จัดโครงการ “ซีพี ปนปลูก ฟาทะลายโจร”  

“ซีพี ปนปลูก ฟาทะลายโจร” ภายใตแนวคิด 

“รอยเรียงความดีซีพี 100 ป” เริ่มปลูก

ตนฟาทะลายและนํามาผลิตยาสมุนไพร 

แจกฟรี 30 ลานแคปซูล ใหประชาชนกลุม

เปราะบางทั่วประเทศ ดวยการผนึกกําลัง

ของทุกกลุมธุรกิจ รวมกันสงตอความหวงใย

น้ีถึงมือคนไทยอยางท่ัวถึง สําหรับธุรกิจหาดาว 

ที่มีการสงเสริมการสรางอาชีพแกประชาชน

ใน 4 จังหวัดชายแดนใต ในฐานะสมาชิก

ของชุมชน จึงขอมีสวนรวมสนับสนุนให

พี่นองจังหวัดชายแดนภาคใต 

มูลนิธิอาจารยเกษม ปงศรีวงศ ไดกอต้ัง

ข้ึนจากแรงบันดาลใจของนายธีระพงศ ปงศรีวงศ 

บุตรชายเพียงคนเดียวของอาจารยเกษม

และคุณทับทิม ปงศรีวงศ ซึ่งไดประจักษ

ถึงปณิธานอันแน�วแน�ของบิดาในการอุทิศ

ตนริเริ่มและพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร ใน

ประเทศไทย จึงไดจัดตั้งมูลนิธิอาจารยเกษม 

ปงศรีวงศ เพ� อสืบสานเจตนารมณของบิดา

ผูเปนปูชนียบุคคลในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร 

โดยจัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นเม� อป พ.ศ. 2559 มี

วัตถุประสงคเพ� อสนับสนุนมอบทุนให โครงการ

ดานเภสัชศาสตร งานประชุมวิชาการระดับ

ประเทศ ทุนการศึกษาดานเภสัชศาสตรแก

นักศึกษาท่ีต้ังใจเรียนแตขาดทุนทรัพย ทุนอบรม

ระยะสั้นในตางประเทศ ทุนสนับสนุนเชิญ

วิทยากรเภสัชศาสตรจากตางประเทศมา

อบรมใหความรู ทุนสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพ

เภสัชกร และทุนวิจัยพัฒนาฯ ภายใตเงิน

กองทุนทั้งสิ้นจํานวน 100 ลานบาท โดยมี

กําหนดการมอบเงินทุนจํานวนนี้ภายในระยะ

เวลา 20 ป โดยจัดมอบทุนปละ 2 ครั้ง เปน

จํานวนเงินมูลคา 3-4 ลานบาทตอป และมี

การมอบทุนอยางตอเน� องโดยไมมีขอผูกมัด

นายธีระพงศ ปงศรีวงศ ประธาน

กรรมการมูลนิธิฯ  แสดงเจตนารมณเนนย้ํา

ถึงความสําคัญใน การมอบทุนสนับสนุนดาน

เภสัชศาสตร “แมวาปน้ีเปนปแหงความทาทาย

และยากลําบาก เน� องจากทั่วโลกตางไดรับ

ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่ง

มูลนิธิอาจารยเกษม ปงศรีวงศ ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญอยางยิ่งในการ

มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะ

เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง

ดานคาใชจายในการเรียน รวมท้ัง

ทุนวิจัยด้านเภสัชศาสตร์เพื่อนํา

ไปใชพัฒนาตอยอดและคนควา

หาองคความรู ใหมๆ เพ� อเปน

คุณูปการใหกับชาติ บานเมือง

และสังคมโลกตอไปในภายภาคหนา 

ดวยเล็งเห็นวาการวิจัยพัฒนา

ดานเภสัชศาสตรไมอาจสะดุดหยุดนิ่งได ตอง

พัฒนาใหทันทวงทีตอการนํามาใชชวยเหลือ

เพื่อนมนุษย์และบําบัดภัยคุกคามจากโรค

ระบาดที่อาจจะเปนโรคอุบัติใหมในอนาคต”

นายธีระพงศ ปงศรีวงศ ไดจัดมอบทุน

ตอเน� องเปนปที่ 5 และในป 2564 นี้ถือเปน

วาระครบรอบ 5 ป ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ แต

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ท่ัวโลกดังท่ีกลาวขางตน มูลนิธิฯ 

จําเปนตองปฏิบัติตามมาตรการดานความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยอยางเครงครัด จึง

ทําใหสามารถจัดพิธีมอบทุนไดเพียงครั้งเดียว

ใหแกนักศึกษาและบุคลากรดานเภสัชศาสตร 

รวมทั้ งทุนสนับสนุนโครงการงานวิจั ย 

ประจําป 2564 จํานวน 48 ทุน/โครงการ 

รวมเปนเงิน 2,403,000 บาท ในวันที่ 2 

ธันวาคม 2564 โดยผานระบบ Zoom Webinar 

และโอนเงินทุนสนับสนุนฯ เขาบัญชีธนาคาร

ของผูที่ไดรับทุนทุกทาน

ดาน ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ภก. 

จอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

แสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับมอบทุนในสาขาตางๆ 

“ในนามของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 

ผมหวังเปนอยางยิ่งวาผูที่ ไดรับทุนในครั้งนี้ 

ทุกๆ ทานจะชวยกันสืบสานปณิธานของ

ทานอาจารยเกษม ปงศรีวงศ ขอใหนําทุนที่

ไดรับไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสบ

ผลสําเร็จในเร� องการเรียนการสอน การวิจัย 

และการจัดทํากิจกรรมอ� นๆ ตามโครงการที่

ไดรับทุนตอไป”

มูลนิธิอาจารยเกษม ปงศรีวงศ มอบทุนกวา 2 ลานบาท ประจําป 2564

สนับสนุนการศึกษาและโครงการดานเภสัชศาสตร ตอเน� องเปนปที่ 5

ผูบริหาร เอ็ม บี เค รวมตอนรับ Birdies & Booze รานอาหารและเคร� องด� ม  เปดสาขาใหม 

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท      สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผูจัดการธุรกิจศูนยการคา 

บริษัท เอ็ม บี เค พรอมดวย จรูญรัตน สาลี ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน ติวานนท รวม

แสดงความยินดีเปด Birdies & Booze รานอาหารและเคร� องด� ม สไตลอังกฤษ โดยมี สุวัฒนีย 

วงศเครือ ผูบริหารราน เปนผูรับมอบ ที่บริเวณชั้น 1 เซ็นเตอร โซน ศูนยการคาเดอะไนน 

เซ็นเตอร  ติวานนท
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นายแพทยทวีวงษ จุลกมนตรี สมาชิก

วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมการศึกษา

เสนอแนะแนวทางปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน วุฒิสภา พรอมดวย นางสาวรุงอรุณ 

ลิ้มฬหะภัณ ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน

การควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสังคม สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข และมูลนิธิปนเพ� อสังคม ลงพื้นที่

ติดตามการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน 

พรอมรวมวางมาตรการ ‘เปดประเทศปใหม 

ความปลอดภัยทางถนน จ.ภูเก็ต’ โดยมี นาย

อํานวย พิณสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัด 

นายแพทยวิวัฒน ศีตมโนชน รองประธาน

แผนงานสนันสนุนการปองกันอุบัติเหตุจราจร

ระดับจังหวัด (สอจร.) พรอมคณะทํางานจังหวัด

ใหการตอนรับ

นายแพทยทวีวงษ จุลกมนตรี สมาชิก

วุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมการศึกษา

เสนอแนะแนวทางปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน วุฒิสภา กลาววา จากการลงพื้นที่

ติดตามการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน 

จ.ภูเก็ต โดยลงตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจ

การทํางานที่ศาลากลางจังหวัด สํานักงาน

ขนสงจังหวัดภูเก็ต สถานีตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

เพ� อติดตามมาตรการปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน โครงการศูนยรับแจงเหตุ

ฉุกเฉินแหงชาติ (ศูนย 191) ตรวจเย่ียมการดําเนิน

การแกไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายของจังหวัด และ

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พบ กํานัน ผู ใหญบาน 

ผูนําชุมชน อสม. รพ.สต. พบวาจุดแข็งของที่นี่

คือ ความเขมแข็งของภาคีเครือขายที่รวมงาน

กันมาตอเน� องยาวนาน จนสงผลใหการเสียชีวิต

ลดลง และมีความเขมแข็งมาก ซึ่งการทํางาน

ที่เขมแข็งในระดับพื้นที่เปนจุดแข็งที่จะดําเนิน

การตอยอดและเกิดความยั่งยืนได และอยาก

ฝากเนนย้ําการทํางานลงใหถึงระดับพื้นที่ตาม

นโยบาย “ตําบลขับขี่ปลอดภัย” ของศูนย

อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งชุมชน

ทองถิ่นจะตองเปนผู ไดรับประโยชนจาการ

ทํางานและเกิดความยั่งยืนคือชุมชนทองถิ่น

จัดการตนเองได

“โมเดลมาตรการความปลอดภัยทางถนน 

จ.ภูเก็ต ซ่ึงเปนเมืองทองเท่ียวสําคัญ ท่ีมีประชาชน

จากหลายพื้นที่ และชาวตางชาติ มาใชรถใช

ถนนจํานวนมาก ซึ่งเหมาะสําหรับนําไปตอยอด

ในพื้นที่ทองเที่ยวอ� น” นายแพทยทวีวงษ กลาว

นางสาวรุงอรุณ ล้ิมฬหะภัณ ผูอํานวยการ

สํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงทางสังคม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) กลาววา จ.ภูเก็ต เปนพื้นที่ที่ 

สสส. สนับสนุนการดําเนินการปองกันและ

แกไขปญหาอุบัติเหตุ ตั้งแตชวงป 2550-2551 

และเห็นพัฒนาการการทํางานและมีความ

เปลี่ยนแปลงสูง ปจจุบันภูเก็ตเปนตนแบบให

กับหลายจังหวัด ท้ังเร� องการสรางความเขมแข็ง

ของเครือขายในพื้นที่ทํางานรวมกัน การดึง

ทรัพยากรจากภาคเอกชนในจังหวัดลงทุน

สนับสนุนงาน การวางแผนแกไขจุดเสี่ยง การ

สวมหมวกนิรภัยที่เม� อ 10 ปที่ผานมาสวม

หมวกนิรภัยสูงติดหนึ่งในสามของประเทศ 

การดูแลเร� องการด� มแลวขับ การขับรถเร็ว 

การจัดสภาพแวดลอมทําวงเวียน จนถึงการมี

กลไกจัดการอุบัติเหตุในระดับอําเภอ โดยใน

ชวงป 2564 ที่ผานมา สสส.ไดจัดนิทรรศการ

นักสืบจราจร เจาะกลุมเยาวชน และผูปกครอง 

ซึ่งเปนกลุมอายุที่ เสี่ยงตอการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุสูง ใหเกิดความตระหนักในเร� องความ

ปลอดภัยมากขึ้น และในเทศกาลปใหมนี้ เห็น

ดวยกับมาตรการของพื้นที่ จ.ภูเก็ต ที่ ไดมีการ

ดําเนินการทั้งเชิงรุก และการบังคับใชกฎหมาย

อยางเขมขน โดยเฉพาะในชวงนี้ที่ผูคนเดินทาง

เขามาทองเที่ยวในพื้นที่จํานวนมาก

นายแพทยวิวัฒน ศีตมโนชน รองประธาน

แผนงาน สอจร. และผูอํานวยการแผนงาน

ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการ

อนามัยโลก (WHO) กลาววา ทาง จ.ภูเก็ต ได

มีมาตรการดําเนินงานในชวงเทศกาลปใหมเอา

ไว โดยตั้งเปาหมายเพ� อใหเกิดความปลอดภัย

บนทองถนนกับนักทองเที่ยวและประชาชนใน

เปดประเทศปใหม ความปลอดภัยทางถนน จ.ภูเก็ต

พื้นที่ โดยจะมีทั้งเร� องของมาตรการบังคับใช

กฎหมาย เร� องสวมหมวกนิรภัย การด� มแลวขับ 

และขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด

“เรามีมาตรการที่คอนขางเขมขนมาก 

อยางการดําเนินการเร� องการสวมหมวกนิรภัย 

ตอนน้ีไดทํางานลงไปในระดับชุมชน โดยตํารวจ

เขาไปสรางความเขาใจในชุมชน เร� องการด� ม

แลวขับซ่ึงเปนสาเหตุของการเสียชีวิต โดยเฉพาะ

เวลากลางคืน เราจะใชมาตรการเชิงรุก ก็คือ

ตํารวจภูธรจังหวัด มอบหมายใหตํารวจพื้นที่

ไปคุยกับสถานประกอบการ และมีแผนวาจะ

มีหน�วยบูรณาการเคล� อนที่ ไปตรวจแบบสุมใน

พื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพ

รวมดําเนินการดวย โดยจะใชมาตรการทาง

กฎหมายเขมขน สวนเร� องการตั้งดาน เรา

ทําตามนโยบายสํานักงานตํารวจแหงชาติ จะ

มีการตั้งดานเพ� อลดผูกระทําผิด” นายแพทย

วิวัฒน กลาว

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมานักทองเท่ียว

เริ่มกลับเขามาพื้นที่ จ.ภูเก็ต สถิติอุบัติเหตุเพิ่ม

ขึ้นชัดเจน พอสถานบริการเปด มีการจําหน�าย

แอลกอฮอล มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตในชวงเดือน

พฤศจิกายนและธันวาคม มีการบาดเจ็บเสีย

ชีวิตเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประชาชนออกมา

ใชชีวิตมากขึ้น โดยทางทีมงานมีความทาทาย

ในการกําลังพยายามขยับเร� องระบบการเช� อม

ขอมูล เราทํางานรวมกับการวิเคราะหขอมูลเมือง 

ที่เปนระบบภูมิสารสนเทศ ผลักขอมูลเร� อง

อุบัติเหตุของภูเก็ต เขากับ Big Data ซึ่งจะ

เปนสวนหนึ่งของระบบขอมูลแหงชาติที่ทาง

วุฒิสภากําลังผลักดันอยู เร� องที่สอง คือ รายได

ของ จ.ภูเก็ต ที่เปนจังหวัดทองเที่ยว เดิมทีรายได

ประชาชนมาจากการทองเที่ยว ซึ่งตํารวจ

เห็นใจเรื่องค่าปรับจราจรของประชาชน 

จึงพยายามที่จะใช้การสื่อสารเชิงบวกในการ

ปรับพฤติกรรม รวมกับการทํางาน ชุมชน 

สาธารณสุข ตํารวจ ฝายปกครอง ไดเริ ่ม

ดําเนินการไปแลว กอนที่จะทําเร� องกฎหมาย

อยางเขมขน 100% ในเดือนกุมภาพันธ 2565

ทรูมันนี่ ผูนําดาน                        

บริการอิเล็กทรอนิกสเพย                                                 

เมนทช้ันนําในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต รวมมือ

กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย                                           

จํากัด (มหาชน) มอบฟรี! 

บริการชวยเหลือฉุกเฉินบน

ทองถนน 24 ช่ัวโมง* เพ่ิม

ความอุนใจในทุกการขับข่ี

รถยนตเพ� อเดินทางชวงหยุด

ยาวปใหมน้ีแกลูกคาทรูมันน่ี 

วอลเล็ทท่ีสมัครและยืนยัน

ตัวตนแลว เพียงลงทะเบียน

เพ� อรับสิทธ์ิผานแอปพลิเคช่ัน 

TrueMoney Wallet ต้ังแตวัน

น้ี - 5 มกราคม 2565 รับความ

คุมครองนาน 2 เดือน นับ

ต้ังแตวันเร่ิมความคุมครอง 

นายธัญญพงศ ธรรมาวรานุคุปต 

กรรมการผูจัดการใหญ (รวม) บริษัท แอสเซนด 

มันนี่ จํากัด กลาววา “ความรวมมือระหวาง

ทรูมันนี่ และ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ครั้งนี้

เปนการสานตอความตั้งใจรวมกันในการสง

มอบความหวงใยแกผูใชทรูมันนี่ ดวยบริการ

ชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน ที่จะชวยเพิ่ม

ความอุนใจและลดความกังวลใจเม� อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินตาง ๆ สําหรับผูขับขี่รถยนตตลอด 24 

ชั่วโมง ตอบรับความตองการในชวงเทศกาล

หยุดยาวปใหมนี้ที่คาดวาหลายคนกําลัง

วางแผนเดินทางไปพักผอน เน� องจากการ

ผอนคลายมาตรการตางๆ โดยนอกเหนือจาก

บริการชวยเหลือฉุกเฉิน ความคุมครองนี้ยัง

รวมถึงบริการพิเศษที่คอยใหคําปรึกษาและ

อํานวยความสะดวกในดานอ� นๆ เพ� อทําให

การเดินทางกลับบานหรือทองเที่ยวเปนไป

อยางราบร� น” 

ปใหมนี้ ขับรถเดินทางอุนใจกวาเดิม ทรูมันนี่ รวมกับ กรุงเทพประกันภัย 

ฟรี! บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน* 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทอง

ถนน 24 ชั่วโมงดังกลาวครอบคลุมตั้งแต

บริการตอพวงแบตเตอรี่ เปลี่ยนยางอะไหล 

ติดตอชางกุญแจสํารอง บริการจัดสงน้ํามัน 

บริการลากรถฟรี 1 ครั้ง และบริการเสริม

พิเศษอ� นๆ อาทิ ใหคําแนะนําทางดานเทคนิค 

หรือแนะนําสถานท่ีพยาบาล และการแพทย

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง 

พรอมบริการสํารองที่พัก ภัตตาคาร รถเชา 

และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ อีกมากมาย 

ลูกคาทรูมันนี่ที่สนใจสามารถคลิกดูราย

ละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองได้ที่ 

https://tmn.app.link/nqCoOE4d8lb

ผูที่สนใจสามารถรับความคุมครอง

งาย ๆ เพียงเปนลูกคา TrueMoney Wallet ที่

สมัครและยืนยันตัวตน (KYC) แลว โดยเปด

แอปฯ TrueMoney Wallet และกด banner 

“รับฟรี! บริการชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง*” 

ไปสูหนา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) และคลิกตามขั้นตอนเพ� อรับสิทธิ์

ไดฟรี ตั้งแตวันนี้ถึง 5 มกราคม ป 2565 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ TrueMoney 

Customer Care ผาน Call Center เบอร 

1240 หรือ Live Chat ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์บริการ

ชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง จากกรุงเทพ

ประกันภัย ผานแอปฯ ทรูมันนี่ วอลเล็ท 

1. เปดแอปฯ ทรูมันนี่ วอลเล็ท และ 

Log-in

2. ไปท่ี banner “ปใหมน้ี เดินทางอุนใจ”

3. กรอกขอมูลสวนตัว และราย

ละเอียดรถยนต (ยี่หอ รุน และทะเบียนรถ) 

ที่ใชเดินทาง และกดปุม “กดรับสิทธิ์ฟรี” 

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) จะสง SMS เพ� อยืนยันการรับสิทธิ์

ตามเบอรมือถือที่ลูกคากรอกขอมูลไว

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร) 

แบรนดแฟชั่นสัญชาติญี่ปุนยังคงเดินหนา

นําเสนอคอลเล็กชันรวมสมัย ที่ผสมผสาน

แฟชั่นเขากับกีฬาและนวัตกรรมอันล้ําสมัย 

เสือ สัญลักษณประจําปนักษัตรของป 

2022 และยังเปนไอคอนของแบรนด Onitsuka 

Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร) อีกดวย เน� องใน

โอกาสแหงการเฉลิมฉลองปเสือที่จะมาถึง

ทุกๆ 12 ป Onitsuka Tiger มีความยินดีที่

จะประกาศเปดตัวโปรเจ็ค "Year of Onitsuka 

Tiger" ซึ่งประกอบไปดวยกลุมผลิตภัณฑลาย

เสือที่จะถูกสรางสรรครวมกับหลากหลาย

ศิลปน

โดยพารทแรกของโปรเจ็คนี้ทาง

แบรนด ไดรวมงานกับนักวาดภาพประกอบ 

ดีไซเนอร และผูสรางโมเดลชาวญี่ปุนที่เปน

ตํานาน อยาง Yasushi Nirasawa (ยาสุชิ 

นิราซาวา) ซึ่งเปนที่รูจักในนามอัจฉริยะแหง

สัตวประหลาด และไดเปดเผยสัตวประหลาด

ท่ีเขาเคยวาดใหกับ Onitsuka Tiger คอลเลคช่ัน

พิเศษนี้นําเสนอสัตวประหลาดทั้งสองที่เรียก

วา OnitsukaTiger Man ในสีนํ้าเงินและสีแดง

ดวยลวดลายที่ ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก 

Onitsuka Tiger Stripes 

นอกจากน้ี เรายังมอบหมายให Takayuki 

Takeya (ทาคายูกิ ทาเคยะ) นักสรางสรรค

ฟกเกอร โมเดล สรางฟกเกอร "OnitsukaTiger 

Man" ที่ไมเหมือนใคร (ไมมีวางจําหน�าย) ซึ่ง

อางอิงจากภาพประกอบ 3 มิติ โดยฟกเกอร

พิเศษนี้จะถูกจัดแสดงที่รานแฟล็กชิปสโตร

ของเราในโอโมเตะซันโดะและสถานที่อ� นๆ

Onitsuka Tiger เปดตัว “Year Of Onitsuka Tiger”

โปรเจ็กตยาวตลอดทั้งปเพ� อเฉลิมฉลองปเสือ พารทแรกคือคอลเลกชั่นพิเศษที่รวมงานกับ Yasushi Nirasawa

วากันวาการถือครองสัญลักษณแหง

นักษัตรประจําปจะนํามาซึ่งความโชคดี 

เราหวังวาคุณจะเพลิดเพลินกับ "ผลิตภัณฑ

ลายเสือ" ที่ถูกตีความใหม ที่ Onitsuka Tiger 

นําเสนอใหกับคุณ

สินคาคอลลาบอเรชั่นนี้มีกําหนดวาง

จําหน�ายในประเทศไทยวันท่ี 17 มกราคม 2565 

ที่ราน Onitsuka Tiger Global Flagship 

Store Siam Square One และบนเว็บไซต

อีคอมเมิรซ https://www.onitsukatiger.

com/th/th-th/mk/year_of_onitsukatiger
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ดาวเทียมมัสก์หวิดชน‘เทียนกง’
อินโดนีเซียพบโอมิครอนในชุมชนรายแรก

จาการ์ตา • รายงานของรอยเตอร์เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวา 

คม อ้างคำาแถลงของสิตี นาเดีย ทาร์มิซี เจ้าหน้าที่กระทรวง

สาธารณสุขอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาวันเดียวกันว่า ผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนจากการแพร่เชื้อในชุมชนราย

แรกของประเทศเป็นชายอายุ 37 ปี จากเมืองเมดานที่เคย

เข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านธุรกิจกลางกรุงจาการ์ตาเมื่อต้น

เดือนนี้ คำาแถลงเผยว่า ชายคนนี้ ไม่มีประวัติเคยเดินทางไป

ต่างประเทศ หรือสัมผัสกับผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ผล

ตรวจยืนยันว่าเขาติดไวรัสโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน แต่เขา

ไม่มีอาการป่วย และขณะนี้กำาลังแยกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 

หลังจากเคยกักตัวอยู่ที่บ้านของเขามาก่อนหน้านี้ ผลตรวจ

ภรรยาของเขาไม่พบการติดเชื้อโอมิครอน ทาร์มิซีกล่าวด้วยว่า 

การตรวจพบการแพร่เชื้อในชุมชน ทำาให้ทางการจะเพิ่มการ

จำากัดการเคลื่อนไหวให้เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะระหว่างวันหยุด

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เมื่อต้นเดือนธันวาคม ประธา 

นาธิบดีโจโก วิโดโด เรียกร้องประชาชนปฏิบัติตามระเบียบข้ัน

ตอนทางสาธารณสุข หลังจากตรวจพบว่าลูกจ้างของโรงพยาบาล

แห่งหน่ึงในจาการ์ตาติดเช้ือโอมิครอน ถึงขณะน้ีหน่วยงานสา 

ธารณสุขกล่าวว่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในประเทศแล้ว 

47 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

กราดยิงในรัฐโคโลราโดตาย 4 เจ็บ 3 คน

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานการแถลงของตำารวจสหรัฐว่า 

เกิดเหตุมือปืนชายรายหนึ่งก่อเหตุกราดยิงในเมืองเดนเวอร์

และเมืองเลควูด รัฐโคโลราโดของสหรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 

ธันวาคม ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 3 คน ก่อนที่

ตำารวจจะวิสามัญฆาตกรรมมือปืนรายนี้ ตำารวจแถลงเมื่อกลาง                                                                                          

ดึกวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐว่า คนร้ายเริ่มก่อเหตุเมื่อเวลา                                                                                       

ราว 17.00 น. โดยกราดยิงอย่างน้อย 4 สถานที่ในเมือง

เดนเวอร์ เมืองหลวงของรัฐเดนเวอร์และเมืองเลควูดทางตะ 

วันตกของเมืองเดนเวอร์ มือปืนยิงผู้หญิงเสียชีวิต 2 ราย และ

ผู้ชายตาย 1 ราย ในจุดแรกที่เมืองเดนเวอร์ จากนั้นยิงชายอีก

คนได้รับบาดเจ็บในอีกสถานที่หนึ่ง จากนั้นขับรถยนต์ไปกราด

ยิงที่เมืองเลควูด เขายิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตและอีกคนได้รับ

บาดเจ็บ ตำารวจเมืองเลควูดได้รับแจ้งความเคลื่อนไหวของ

มือปืนรายนี้และติดตามจนพบตัวมือปืนรายนี้ จอห์น โรเมโร 

โฆษกตำารวจเมืองเลควูดเผยว่า ตำารวจยิงต่อสู้กับมือปืนรายนี้ 

ทำาให้มือปืนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดนตำารวจนายหนึ่งถูกยิงได้

รับบาดเจ็บต้องเข้ารับการผ่าตัด 

‘เซฟเดอะชิลเดรน’ ยัน จนท.ตายในเหตุสังหารหมู่

ย่างกุ้ง • เอ็นจีโอ “เซฟเดอะชิลเดิร์น” แถลงเมื่อวันอังคาร

ที่ 28 ธันวาคมว่า จากเหตุเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่สูญหาย 2 

คนจากเหตุสังหารหมู่บนทางหลวงที่รัฐกะยาภาคตะวันออก

ของเมียนมา ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่สูญหายทั้ง 2 คนรวมอยู่ใน

ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35 ศพ ทหารเมียนมาบังคับให้คนเหล่านี้

ออกมาจากรถยนต์, บางคนถูกจับ หลายคนถูกสังหารและศพ

ถูกเผา” 

ปักกิ่ง • รัฐบาลจีนกล่าวหาทางการสหรัฐดำาเนินกิจการด้านอวกาศ

อย่างขาดความรับผิดชอบและไม่ปลอดภัย หลังจากสถานีอวกาศ

เทียนกงของจีนซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง หวิดชนกับดาวเทียมในโครง

การสตาร์ลิงก์ของอีลอน มัสก์ แห่งสเปซเอ็กซ์ 2 ครั้งในปีนี้ ชาวเน็ต

จีนเดือดรณรงค์บอยคอตเทสลา

รายงานของสำานักข่าวเอ

เอฟพีและรอยเตอร์เมื่อวันอังคาร

ท่ี 28 ธันวาคม 2564 กล่าวว่าเกิด

กระแสต่อต้านบริษัทของอีลอน 

มัสก์ อย่างคึกคักในโลกออนไลน์

ของจีน ชนวนเหตุสืบเนื่องจากรัฐ                                                 

บาลจีนย่ืนเอกสารร้องเรียนต่อ

สำานักงานกิจการอวกาศแห่งสห                                         

ประชาชาติเม่ือต้นเดือนท่ีผ่าน

มา กล่าวหาว่าดาวเทียมหลายดวง

ของโครงการสตาร์ลิงก์อินเทอร์เน็ต

เซอร์วิส ในเครือของบริษัท สเปซ 

เอ็กซ์ ของอีลอน มัสก์ เข้ามาในระ                                                

ยะประชิดกับสถานีอวกาศของจีน                                                 

ทำาให้สถานีอวกาศจีนต้องปรับเปล่ียน

ตำาแหน่งหลีกเล่ียงเพื่อความปลอด 

ภัย เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม และอีก

คร้ัง ในวันท่ี 21 ตุลาคมปีน้ี

คำาร้องของจีนกล่าวว่า เหตุ                                   

การณ์ท่ีเกิดข้ึนก่ออันตรายต่อชีวิต

และสุขภาพของนักบินอวกาศบน

สถานีอวกาศจีน 

ระหว่างการแถลงข่าวประ 

จำาวันท่ีกรุงปักก่ิงเมื่อวันอังคารจ้าว                                                

ล่ีเจียน โฆษกกระทรวงการต่างประ                

เทศจีน กล่าวโทษไปท่ีรัฐบาลสหรัฐ                                               

โดยระบุว่า สหรัฐเพิกเฉยต่อพันธ 

กรณีภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประ 

เทศ คุกคามชีวิตและความปลอด 

ภัยของนักบินอวกาศอย่างร้ายแรง

สเปซเอ็กซ์ของมัสก์ เป็น

บริษัทเอกชนในสหรัฐท่ีเป็นอิสระ

จากกองทัพสหรัฐ และองค์การบริ                                                  

หารการบินและอวกาศแห่งชาติ 

(นาซา) แต่จีนกล่าวว่า จีนได้แจ้ง                                                

ต่อยูเอ็นว่าสมาชิกของสนธิสัญ 

ญาอวกาศ ซ่ึงเป็นรากฐานของ

กฎหมายอวกาศระหว่างประเทศ 

มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำาเนิน

การของหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ

ในประเทศของตนด้วย

เชื่อว่าขณะนี้มีดาวเทียม

เกือบ 30,000 ดวง และขยะอื่นๆ 

โคจรอยู่รอบโลกของเรา นักวิท 

ยาศาสตร์หลายคนเรียกร้องให้รัฐ 

บาลต่างๆ แบ่งปันข้อมูลกัน เพื่อ

ลดความเสี่ยงของการชนกันใน

อวกาศที่ก่อความหายนะ

ลำาพังโครงการบรอดแบนด์

อินเทอร์เน็ตสตาร์ลิงก์ของสเปซ

เอ็กซ์เวลาน้ีมีดาวเทียมอยู่ในวงโคจร

เกือบ 1,900 ดวงแล้ว และสเปซ

เอ็กซ์วางแผนจะส่งข้ึนไปเพ่ิมด้วย 

ข่าวท่ีจีนร้องเรียนเรื่องดาว

เทียมของสตาร์ลิงก์เกือบชนสถานี

อวกาศจีนกระพือความเดือดดาล

ในสังคมออนไลน์ของจีนต่ออีลอน

มัสก์ แม้ว่าชาวจีนจำานวนมากชื่น 

ชมมหาเศรษฐีผู้ก่อต้ังสเปซเอ็กซ์

รายน้ี แฮชแท็กหน่ึงเก่ียวกับหัวข้อน้ี

ในแพลตฟอร์มเว่ยป๋อ คล้ายกับทวิต  

เตอร์ของจีน มียอดการมีส่วนร่วม

กว่า 90 ล้านคร้ังเมื่อวันอังคาร

“น่าขันท่ีคนจีนซ้ือเทสลา 

จ่ายเงินก้อนโตเพ่ือให้มัสก์สามารถ

ปล่อยสตาร์ลิงก์ แล้วเขาก็เกือบชน

สถานีอวกาศของจีน” ผู้ใช้เว่ยป๋อ

รายหน่ึงแสดงความเห็น

ทัศนะของผู้ใช้เว่ยป๋อคน

อื่นมี เช่น เรียกดาวเทียมของ    

สตาร์ลิงก์ว่า “ก็แค่กองขยะอวกาศ” 

อีกคนกล่าวว่าเป็น “อาวุธสงคราม

อวกาศของอเมริกา” 

มัสก์ขายรถยนต์ไฟฟ้า “เทส                                                    

ลา” ได้หลายหมื่นคันในจีนแต่ละ

เดือน ถึงแม้ว่าชื่อเสียงของเทสลาจะ

มัวหมองลงในปีน้ี ท้ังจากปัญหา

อุบัติเหตุหลายครั้ง, เรื่องอ้ือฉาว

และความวิตกเร่ืองความปลอด                                                

ภัยของข้อมูล 

“เตรียมตัวบอยคอตเทสลา” 

ผู้ใช้รายหน่ึงกล่าว สะท้อนการตอบโต้

ปกติของสังคมจีนต่อสินค้าแบรนด์

ต่างชาติท่ีถูกมองว่าขัดแย้งกับผล

ประโยชน์แห่งชาติของจีน

จีนเร่ิมก่อสร้างสถานีอวกาศ                                                    

เทียนกงเมื่อเดือนเมษายนปีน้ี โดย

ส่งเทียนเหอ ซึ่งเป็นโม ดูลใหญ่

ที่สุดของ 3 โมดูล ขึ้นไปก่อน โดย                                                     

ต้ังเป้าสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในส้ิน

ปี 2565 ด้วยภารกิจพร้อมนักบิน

อวกาศ 4 รอบด้วยกัน.

ฮ่องกง • อัยการฮ่องกงยื่นฟ้อง

จิมมี ไหล่ เจ้าพ่อสื่อฮ่องกงและ

อดีตคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์

แอปเปิลเดลี ในข้อหา “ปลุก

ระดมด้วยสิ่งตีพิมพ์” หลังจากที่

ก่อนหน้านี้เขาถูกดำาเนินคดีภาย

ใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

ไปแล้วหลายข้อหา 

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

เมื่อวันอังคารท่ี 28 ธันวาคมว่า 

จิมมี ไหล่ วัย 74 ปี ผู้ก่อต้ังหนัง 

สือพิมพ์แอปเปิลเดลี สื่อเรียก

ร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงมา

ขึ้นศาลพร้อมกับอดีตคณะผู้

บริหารของแอปเปิลเดลี 6 คน 

จากที่อัยการฮ่องกงยื่นฟ้องพวก

เขาอีกข้อหา 

หนังสือพิมพ์แทบลอยด์

ฉบับน้ีของฮ่องกงต้องปิดตัวลง

เมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา หลัง

จากตำารวจบุกค้นสำานักงานของ

หนังสือพิมพ์และจับกุมผู้บริหาร

ของหนังสือพิมพ์ ไปหลายคน

ภายใต้ความผิดกฎหมายความม่ัน                                              

คงแห่งชาติและยึดทรัพย์หนังสือ 

พิมพ์ 

ก่อนหน้านี้ ไหล่ถูกดำาเนิน

คดีผิดกฎหมายความมั่นคงแห่ง

ชาติ 2 คดีรวมถึงสมรู้ร่วมคิด

กับต่างชาติ

ในข้อหาเพ่ิมเติมท่ีไหล่และ

คณะผู้บริหารของแอปเปิลเดลี

โดนยื่นฟ้องคือ ตีพิมพ์, จัดพิมพ์, 

ขาย, จัดจำาหน่ายที่เป็นการปลุก                                               

ระดมด้วยส่ิงตีพิมพ์ระหว่างเดือน

เมษายน 2562 ถึงมิถุนายน 

2564 

อัยการฮ่องกงกล่าวหาว่า

หนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีตีพิมพ์

เนื้อหาที่ “นำามาซึ่งความเกลียด

ชังหรือสบประมาท หรือปลุก

ปั่นเพื่อให้เกิดความไม่พอใจต่อ

รัฐบาลฮ่องกงและรัฐบาลจีน”

ไหล่เป็นหน่ึงในบุคคลท่ี                                         

มีช่ือเสียงของฮ่องกงท่ีโดนดำา 

เนินคดีฐานผิดกฎหมายความม่ัน 

คงแห่งชาติท่ีบังคับใช้ในฮ่องกง

เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ซ่ึงมี

บทลงโทษข้อหาก่อการร้าย, สม 

รู้ร่วมคิดกับกองกำาลังต่างชาติ, บ่อน

ทำาลายและแบ่งแยกดินแดน 

การจับกุมไหล่หลายคร้ัง                                                     

และดำาเนินคดีเขา ทำาให้ทางการ

ฮ่องกงโดนวิจารณ์จากรัฐบาลชาติ

ตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษย

ชนนานาชาติ ท่ีระบุว่ากฎหมาย

ความม่ันคงแห่งชาตินำามาใช้เพื่อ

จับนักเรียกร้องประชาธิปไตย

ชาวฮ่องกงจำานวนมาก, ปราบ

ปรามผู้เห็นต่างจากรัฐบาลฮ่อง                                          

กงและลิดรอนเสรีภาพของประ 

ชาชนรวมถึงสื่อมวลชน

อดีตคณะผู้บริหารของแอป 

เปิลเดลี 6 คน โดนยื่นฟ้องใน

ข้อหาเดียวกันกับไหล่ รวมถึง

ไรอัน หลอ อดีตบรรณาธิการ

บริหารแอปเปิลเดลี, ชาน เป่ย 

หมาน อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการ

บริหาร, เฉิ่ง กิม ฮง อดีตซีอีโอ

ของบริษัทเน็กซ์ดิจิตอล บริษัท

แม่ของแอปเปิลเดลี 

ผู้พิพากษาปีเตอร์ ลอว์ 

เลื่อนการไต่สวนคดีน้ีออกไปเป็น

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ปีหน้า จำาเลย

ในคดีน้ีทุกคนต้องถูกควบคุมตัว

จนถึงวันพิจารณาคดีครั้งหน้า. 

‘จิมมี ไหล่’โดนข้อหาปลุกระดมด้วยสิ่งพิมพ์

วิสามัญ • ตำ�รวจสหรัฐเดินผ่�นหน้�ศูนย์ก�รค้�เบลม�ร์ในเมืองเลควูด รัฐโคโลร�โด ที่มือปืนกร�ดยิง 4 ศพ โดนตำ�รวจวิส�มัญฆ�ตกรรม 

เมื่อคืนวันที่ 27 ธันว�คม 

ต้องกระตุ้นวัคซีนอย่างไร

จึงจะสกัด Omicron ได้?

มกำาลังมองไปที่ปีใหม่ว่าเราจะตั้งหลักสู้กับ 

Omicron อย่างไร เพราะเป็นที่ประจักษ์แล้ว

ว่าสายพันธุ์นี้จะกลายเป็นตัวหลักของศัตรูของ

มนุษย์ในปี 2022

จะเรียกมันว่า “พระเอก” หรือ “ผู้ร้าย” ก็ไม่สำาคัญ

สำาคัญว่าเราเองจะจัดการบริหารกับความสามารถ

ในการอาละวาดของมันมากน้อยเพียงใด

และอาวุธที่สำาคัญที่สุดของการต่อกรกับศัตรูที่ไม่

เห็นตัวนี้คือความรู้

ความรู้ย่อมจะมาจากข้อมูล

แต่เมื่อข้อมูลปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพราะ 

Omicron เป็นสิ่งใหม่ที่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ยัง

พยายามจะทำาความเข้าใจอยู่ เราจึงต้องเกาะติดข้อมูล

ที่การศึกษาของแต่ละสำานักทั่วโลกกำาลังติดตามอย่าง

ขะมักเขม้น

เมื่อวานผมเล่าว่า นพ.มานพ พิทักษ์อาภร แห่ง

ศิริราช ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกมาเขียน

เป็นคำาถาม-คำาตอบได้อย่างน่าสนใจ

วันนี้ผมขอนำาเนื้อหาชุดนั้นมาแบ่งปันกันต่อ เพราะ

ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการทำาความเข้าใจของคนไทยต่อ 

Omicron เป็นอย่างยิ่ง

Q7.บ้านเราส่วนใหญ่ได้วัคซีน 2 เข็มแรกไม่เหมือน

ประเทศอื่น ฉีด mRNA booster เข็ม 3 จะกัน Omicron 

ได้ไหม

A7.ข้อมูล UK พบว่าคนที่ได้ AZ x2 + mRNA 

booster ป้องกัน Omicron ได้ 70% ด้อยกว่า Pfizer x2 + 

mRNA booster ที่ได้ 76% ไม่มากนัก คิดว่าประสิทธิผลไม่

ต่างนัก สำาคัญที่ booster

Q8.วัคซีนอื่นใช้เป็น booster รับมือ Omicron ได้   

ไหม

A8.ไม่มีข้อมูล ที่ผ่านมาเห็นชัดว่า Omicron ดื้อ

มาก ต้องการระดับ antibody สูงมากในการรับมือ วัคซีน

ที่สามารถกระตุ้น antibody ได้สูงมากพอมีเพียง mRNA 

vaccine (Pfizer และ Moderna)

นอกจากข้อมูลแอฟริกาใต้ ดูเหมือนว่า early data จาก

ประเทศอื่นๆ เช่น Denmark และ UK ชี้ ไปทางเดียวกันว่า

สัดส่วนของผู้ติดเชื้อ Omicron ป่วยหนักน้อยกว่า Delta ที่

ผ่านมา มีข้อมูลอะไรบ้างมาดูกัน

รายงานระบาดวิทยาแรกของ Omicron จาก

แอฟริกาใต้ลง preprint แล้ว พบว่าผู้ติดเชื้อ Omicron เมื่อ

เทียบกับ Delta

1.มีโอกาสป่วยรุนแรงน้อยกว่า 70% (OR 0.3)

2.มีโอกาสนอน รพ.น้อยกว่า 80% (OR 0.2)

3.เมื่อเข้านอน รพ.แล้ว ป่วยหนักไม่ต่างกับ Delta

4.เชื้อเยอะกว่า

รายงานจาก Denmark พบว่าผู้ติดเชื้อ Omicron ต้อง

เข้ารักษาตัวใน รพ. น้อยกว่าราว 62% (0.6% vs 1.6% OR 

0.375) แม้ว่า Omicron จะติดเชื้อในกลุ่มที่ได้วัคซีนครบ & 

booster มากกว่า (89.7% vs 73%) สนับสนุนว่าวัคซีนช่วย

ลดโอกาสป่วยหนักได้มาก (แม้จะกันป่วยได้ไม่ดี)

Early data เพิ่มเติมจาก Imperial College สอดคล้อง

กับรายงานอื่นคือ พบว่าผู้ติดเชื้อ Omicron ป่วยเข้า รพ. 

น้อยกว่า Delta ราว 35% (HR 0.65) และเมื่อดูเฉพาะผู้ไม่

ได้วัคซีน Omicron ก็เข้า รพ.น้อยกว่า 24% (HR 0.76)

(ไม่มีข้อมูลว่ากลุ่มนี้เคยติดเชื้อมาก่อนหรือไม่)

Preprint จาก U of Edinburgh ข้อมูลชี้ ไปในทาง

เดียวกันคือ 

Omicron (S negative) มีโอกาสเข้า รพ.น้อยกว่าใน

ทุกช่วงอายุ แต่สัดส่วน Omicron ติดในกลุ่มที่เคยติดเชื้อ

มาก่อนสูงถึง 10 เท่า (7.6 vs 0.7%) แสดงว่าภูมิเดิมช่วย

ลดความรุนแรงได้ และ booster ลดความเสี่ยง 57%

พอมีเวลากลับมาดูข้อมูลละเอียด และเทียบข้อมูล

แอฟริกาใต้กับ UK ของ Imperial College 

แล้ว พอจะสรุปได้ชัดขึ้นว่า เหตุที่ภาพ

รวมผู้ติดเชื้อ Omicron รุนแรงน้อย

กว่า Delta ปัจจัยหลักอยู่ที่ภูมิคุ้มกันที่

มีอยู่เดิม (ไม่ว่าจากเคยติดเชื้อ หรือฉีด                                    

วัคซีน) มากกว่าจะเป็นเพราะเชื้อไม่

รุนแรง (1)

โดยรวมจะเห็นว่าโอกาสที่คนเคย

ติดเชื้อมาก่อนจะติด Omicron ซ้ำาสูงกว่า 

Delta ราว 10 เท่า ในขณะที่ Delta เกือบ

ทั้งหมดติดเชื้อในคนไม่เคยมีภูมิมาก่อน 

ทำาให้อัตราป่วยหนักสูง สัดส่วนของผู้ติด

เชื้อ Omicron จำานวนไม่น้อยมีภูมิทำาให้

ไม่ป่วยหนัก ผลรวมจึงทำาให้ โอกาสป่วย

หนักจาก Omicron น้อยกว่า (5)

ข้อมูลนี้สนับสนุนรายงาน

ของ Imperial College ก่อนหน้านี้ที่

ว่า Omicron น่าจะมีความรุนแรงพอ

กับ Delta และแสดงให้เห็นประโยชน์

ของวัคซีนที่ป้องกันไม่ให้ป่วยหนักจาก 

Omicron ได้จริง นับเป็นโชคดีของโลกที่ 

Omicron ไม่ระบาดก่อน Delta ครับ (6)

Modeling จาก Imperial College พบว่า Omicron 

แพร่เร็วกว่า แต่รุนแรงเท่า Delta

1.ค่า R~3 doubling ทุก 2 วัน

2.ติดเชื้อซ้ำาง่ายกว่า Delta 5.4 เท่า ภูมิเก่าป้องกัน

ติดซ้ำาได้แค่ 19%

3.ข้อมูลสัดส่วนผู้ป่วยเข้า รพ.ไม่ต่างกับ Delta อย่าง

น้อยก็ในช่วงต้นนี้

ถ้าเป็นไปตามข้อมูลชุดล่าสุดเช่นนี้ ข้อสรุป ณ วันนี้

จึงน่าจะเป็นว่าเรายังต้องเกาะติดวิวัฒนาการแห่งข้อมูลที่

ได้จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง

ก่อนที่เราจะแน่ใจว่าเรารู้จัก “Omicron ที่น่ารัก

น่าชัง” นี้เพียงพอ

โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยใจระทึก.

กาแฟดำ
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ลูกจ้างหายตัวพบเป็นศพในคลอง

ตราด • เวลา 10.30 น. วันที่ 28 ธ.ค. ร.ต.อ.เลิศศักดิ์ รัตน

พิทักษ์ ร้อยเวร สภ.เมืองตราด ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 สภ.เมือง

ตราด รับแจ้งจากพลเมืองดีพบศพผู้เสียชีวิตภายในคลองส่งน้ำา

ชลประทานตราด ใกล้ศาลาหมู่บ้านแหลมตะโคย  ม.1 ต.หนอง

เสม็ด อ.เมืองตราด หลังรับแจ้งได้ประสานตำารวจ สภ.เมือง

ตราดเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกำาลังอาสากู้ภัยหลักเกาะ 

ในที่เกิดเหตุพบศพชายลอยน้ำา สวมเสื้อสีดำา มีเลือดไหลจาก

ปากและจมูก ทราบชื่อชื่อนายฐิรพล แดงตนุ อายุประมาณ  

19 ปี นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ หมายเลข

ทะเบียน 1 กจ 4398 ตราด จมอยู่ใต้น้ำา โดยสภาพรถล้อหน้า

บิด นางนิตยาชาวบ้านที่พบศพเป็นคนแรกบอกว่า ตนเองและ

สามีขับรถผ่านมาและสังเกตเห็นคนอยู่ในน้ำา ตอนแรกคิดว่า

กำาลังเล่นน้ำาอยู่ แต่เมื่อหันไปมองอีกทีพบว่าไม่ขยับตัว จึง

บีบแตรเรียกแต่ก็ไม่ขยับตัวอีก จึงจอดรถลงไปดูก็พบว่าเป็น

ศพผู้เสียชีวิต ส่วนนางสาวปานทิพย์ บุตรน้ำาเพชร อายุ 41 ปี 

นายจ้าง กล่าวว่านายฐิรพลเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีเพื่อ

มาขอทำางานกับตนเองเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อวานช่วง

เวลาประมาณ 17.00 น.ได้ยืมรถของตนออกไปข้างนอก แล้วก็

หายตัวไปติดต่อไม่ได้ ซึ่งตนได้ออกตามหาแต่ก็ไม่พบตัว

จับ 2 ผู้ต้องหาผงะเจอไอซ์กว่า 1 ล้านบาท

นครศรีธรรมราช • เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 พ.ต.อ.โชคดี ศรีเมือง 

ผกก.สภ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อกลางดึก

คืนวันที่ 26 ธ.ค.ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.นรากร เอียดช่วย รอง 

ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา พร้อมชุดสายตรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม

ไปตรวจสอบบริเวณริมถนนหัวสะพานคลองฆ่าสัตว์ บ้าน 

ในไร่ ม.13 ต.ท่าศาลา เนื่องจากสืบทราบว่าจะมีการส่งมอบยา

เสพติดจำานวนมากที่บริเวณดังกล่าว ปรากฏว่าหลังดักซุ่มก็พบ 

ชาย 2 คนมาจอดรถจักรยานยนต์ส่งมอบยาเสพติด จึงทำาการ

ตรวจค้นตัวชายคนแรกชื่อ นายศุภโชค หรือเอกซ์ หาญสกุล อายุ 

28 ปี ในตัวพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 7.65 จำานวน 1 กระบอก, 

ซองกระสุน 1 ซองแต่ไม่มีกระสุน  ค้นในตัวพบยาบ้าจำานวน

หนึ่ง และยาไอซ์ 3 ถุง จากนั้นพาตัวไปตรวจค้นห้องพักเลขที่ 5 

รีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ พบยาบ้าเพิ่มอีกจำานวนมาก รวมทั้งหมด 

3,950 เม็ด ยาไอซ์น้ำาหนักรวม 37.48 กรัม คนที่สองชื่อนายธนา

ชัย หรือกาย ย้อยนวล อายุ 18 ปี ค้นใต้เบาะรถ จยย.พบถุงยาไอซ์

ห่อใหญ่หนัก 1 กก. มูลค่า 1 ล้านบาท ซึ่งนายธนาชัยเตรียมนำา

มาส่งขายให้นายศุภโชค จากนั้นคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมยา

เสพติด อาวุธปืนและของกลางทั้งหมดนำาส่งพนักงานสอบสวน 

สภ.ท่าศาลา โดยผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา. 

ระลอก 5 มาแน่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดใน

ประเทศไทย พบมีผู้ติดเช้ือรายใหม่ 2,305 ราย 

ติดเช้ือภายในประเทศ 2,156 ราย จากระบบ

เฝ้าระวังและบริการ 2,116 ราย ค้นหาเชิงรุก

ในชุมชน 40  ราย ในเรือนจำา 54  ราย จาก

ต่างประเทศ 95 ราย  ทำาให้มีผู้ติดเช้ือสะสม 

2,214,712 ราย  หายป่วยเพ่ิม 3,070 ราย  

ทำาให้มียอดหายป่วยสะสม 2,159,443 ราย  

อยู่ระหว่างการรักษา 33,639 ราย อาการ

หนัก 717 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 176 ราย  

เสียชีวิตเพ่ิม 32 ราย เป็นชาย 13  ราย หญิง 

19  ราย เป็นผู้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 26 ราย มี

โรคเร้ือรัง 5 ราย เสียชีวิตมากท่ีสุด ท่ี กทม.

และราชบุรี จังหวัดละ 5 คน ทำาให้มีผู้เสียชีวิต

สะสม 21,630 ราย จังหวัดท่ีพบผู้ติดเช้ือมาก

ท่ีสุด ได้แก่ กทม. 392 ราย, ชลบุรี 214 ราย, 

นครศรีธรรมราช 143 ราย, สมุทรปราการ  

76 ราย, เชียงใหม่ 67 ราย, กาฬสินธ์ุ 54 ราย, 

ตรัง 52 ราย, นครราชสีมา 49 ราย, พัทลุง  

48 ราย และอุบลราชธานี 44 ราย

ยอดฉีดวัคซีนเพ่ิมเม่ือวันท่ี 27 ธ.ค. 

293,316 โดส ทำาให้มียอดสะสมต้ังแต่วัน

ท่ี 28 ก.พ.ท้ังส้ิน 102,975,259 โดส ขณะท่ี

สถานการณ์โลกมีผู้ติดเช้ือสะสม 281,822,609 

ราย เสียชีวิตสะสม 5,422,564 คน

ขณะท่ี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้า

ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายออนไลน์

ถึงสถานการณ์ โอมิครอนและการกระตุ้น 

เข็ม 3 ระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 ท่ัวประเทศ

มีการระบาดรวม 4 ระลอกแล้ว ปี 2564 เจอ

ท้ังสายพันธ์ุจี, แอลฟา, เดลตา และสายพันธ์ุ

ใหม่ ล่าสุดโอมิครอนจากรายงานของ GISAID 

พบจำานวนรหัสพันธุกรรมของโอมิครอนเพ่ิม

ข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำาให้เชื่อว่าไม่เกิน 1-2 เดือน  

โควิดสายพันธ์ุโอมิครอนจะเข้ามาแทนท่ีเดลตา

แน่นอน เพราะติดต่อได้ง่ายกว่าเดลตา 

“เดิมโอมิครอนมีจุดกำาเนิดท่ีแอฟริกา 

แต่ตอนน้ีกระจายไปคร่ึงโลก เนื่องจากยุโรป

และอเมริกาเป็นแหล่งกระจายโรคได้ดี และ

เมื่อตรวจดูสายพันธ์ุย่อยของโอมิครอนท่ีมีถึง 3 

สายพันธ์ุ BA1, BA2 และ BA3 พบการระบาด

ขณะน้ียังเป็นโอมิครอน BA1 โดยท่ีศูนย์เช่ียว

ชาญฯ ได้ตรวจวินิจฉัยโอมิครอน จากตัวอย่าง

ท่ีถูกส่งตรวจ 96 คน พบเป็นโอมิครอน 40- 

50 คน แสดงว่าเช้ือโอมิครอนแพร่ได้รวดเร็ว 

ซ่ึงการระบาดในระลอกท่ี 3 และ 4 แทบแยก

จากกันไม่ออก แต่เชื่อว่าหลังปีใหม่ 2565 จำานวน

ผู้ป่วยจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เกิดในระลอก 5 

ข้ึนแน่ หากเราไม่ช่วยกัน” ศ.นพ.ยงกล่าว

หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางฯ 

กล่าวว่า การตรวจหาเช้ือโอมิครอนใช้การ

ถอดรหัสพันธุกรรมและเทคนิคการตรวจท่ี

รวดเร็วภายใน 4 ช่ัวโมง เตรียมถ่ายวิธีการ

ตรวจให้กับสถานพยาบาลอ่ืน ซ่ึงการตรวจ

เทคนิคน้ีด้วย RT-PCR ทราบผลใน 4 ช่ัวโมง 

พร้อมสาเหตุท่ีโอมิครอนหลุดออกจากระบบ 

T&G น้ัน ถือว่ามีมากกว่าระบบอ่ืน โดยยก

ตัวอย่างกรณีสามีชาวฝร่ังเศสและภรรยา

ท่ีเป็นช่างเสริมสวยเดินทางเข้าไทย ตรวจ

ต้นทาง RT-PCR ไม่พบ ตรวจเมื่อเข้าไทยซ้ำา 

RT-PCR 24 ช่ัวโมงก็ไม่พบ หลังไม่พบไปจิบ

ไวน์กับเพื่อนท่ีบาร์ 11 คน จากน้ันไม่นานมี  

1 คน ไม่สบายนอนโรงพยาบาล ตรวจพบโอมิ 

ครอน สันนิษฐานติดจากสามีภรรยา และจาก

น้ันเพื่อนท้ังหมดก็ติดโอมิครอน 

“เชื่อว่าสามีภรรยาน้ีติดเช้ือมาจากฝร่ังเศส 

เช่นเดียวกับเคสครอบครัวท่ีเดินทางมาจากต่าง

ประเทศ ลูกสาวติดโอมิครอนกักตัว แต่พ่อแม่และ

น้องชายไม่ติด ไม่กักตัว แต่เชื่ออีก 2-3 วันก็ติด 

ซ่ึงในช่วงเวลาน้ันท้ัง 3 คนก็ไปทำากิจกรรมอื่นก็

เท่ากับมีการแพร่เช้ือในสังคม จะเห็นว่าขบวนการ 

T&G ไม่สามารถป้องกันโอมิครอนได้เลย” หัวหน้า

ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางฯ กล่าว

ศ.นพ.ยงกล่าวว่า คนท่ีติดโอมิครอน

ส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และไม่ว่าจะ

ย่ีห้อไหน ชนิดไหน แต่อัตราการรักษาในโรง

พยาบาลต่ำากว่าเดลตา แสดงว่ารุนแรงน้อย

กว่า แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดว่าท่ีโรคมีความ

รุนแรงน้อยลง เพราะเช้ือหรือเพราะคนรับ

วัคซีน แต่ท่ีแน่นอนเช้ือไวรัสโอมิครอนชอบ

เยื่อบุคอมากกว่าปอด ดังน้ันเมื่อมีโอมิครอน

เข้ามาจึงจำาเป็นต้องให้วัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ

เข็ม 3 โดยไม่ต้องรอให้ครบ 6 เดือน เนื่องจาก

ภูมิคุ้มกันจะสูงใน 3 เดือนแรก และจากน้ัน

เดือนท่ี 5 ภูมิคุ้มกันในเดือนท่ี 4-5 ก็จะเร่ิม

ลดลง อีกท้ังเป็นช่วงรอยต่อของเช้ือโอมิครอน

ท่ีแพร่เร็ว และหากรอนานไว้แม้ภูมิคุ้มกันสูง 

และก็เส่ียงติดเช้ือ จึงต้องร่นระยะเวลาการรับ

วัคซีนให้เร็วข้ึนเป็น 3 เดือนข้ึนไป 

“การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่มวัคซีน

เช้ือตาย พบว่าภูมิข้ึน 10 เท่า แต่ถ้าเป็นไวรัส

เวกเตอร์ภูมิข้ึน 100 เท่า และหากเป็น mRNA 

ภูมิคุ้มกันจะข้ึน 200 เท่า ท้ังไวรัสเวกเตอร์และ 

mRNA ให้ภูมิสูงต่อสู้ โอมิครอนได้ แต่ภูมิท่ีข้ึน

เร็วก็ลงเร็วเป็นธรรมดา โดยการศึกษาพบว่าใน 

mRNA ไม่ว่าจะรับคร่ึงโดส หรือเต็มโดส ภูมิข้ึน

และต้องลงเป็นเรื่องปกติร่างกาย ไม่มีความแตก

ต่าง ขณะน้ีทางศูนย์กำาลังวิจัยเรื่องวัคซีนเข็ม 3 

ทุกชนิดต่อโอมิครอน” ศ.นพ.ยงกล่าว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึง

มาตรการเตรียมพร้อมประชาชนเดินทางท่อง

เท่ียวหรือกลับจากภูมิลำาเนาหลังเทศกาลปีใหม่

ว่า ผู้ท่ีรับผิดชอบสถานการณ์แนะนำาถ้าเป็นไป

ได้ขอให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานพิจารณา

การเวิร์กฟรอมโฮม หรือพิจารณาบริหารจัด

คนมาทำางานเป็นชุดๆ ไป อย่ามาทำาพร้อมกัน

ทีเดียวท้ังหมด เพื่อลดความเส่ียง ซ่ึงตนก็เห็น

ว่าดี มีเหตุผล เพราะเมื่อเราเดินทางมาจาก

ภูมิลำาเนาก็ควรมาเฝ้าสังเกตอาการของตัวเอง 

ถ้าทุกคนทำาได้แบบน้ีก็จะมีความปลอดภัย 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข  

กล่าวว่า วันท่ี 4 ม.ค.2565 เราจะนำามาตรการ

มาประเมินอีกคร้ัง เพราะเชื่อว่าช่วงเทศกาล

ปีใหม่เราจะหลีกเล่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือ

โอมิครอนได้ยากข้ึน ดังน้ันหลังเทศกาลปีใหม่

หากใช้มาตรการทำางานท่ีบ้านก็จะลดการแพร่

ระบาดได้ง่ายข้ึน ซ่ึงในส่วนของข้าราชการ เรา

จะมีการให้เวิร์กฟรอมโฮมมากท่ีสุด ในส่วนของ

ภาคเอกชนเราได้ขอความร่วมมือไปแล้ว ถ้า

ช่วยปฏิบัติตามก็จะเป็นประโยชน์ 

“หลังเทศกาลปีใหม่ไม่เกิน 2 สัปดาห์

เราจะทราบตัวเลขผู้ติดเช้ือ จะพบตัวเลขฉาก

ทัศน์ท่ีเกิดข้ึน หากเราร่วมด้วยช่วยกันดี หลัง

ปีใหม่ประมาณ 10 วัน ตัวเลขไม่ก้าวกระโดด 

มาตรการก็จะเบาลง” รมช.สธ.กล่าว 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็น

ชอบอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภาย

ใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบ

วงเงิน 31,662.9175 ล้านบาท สำาหรับสำานัก

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลท่ีให้

บริการสาธารณสุขโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สำาหรับประชาชนทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศ

มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ  

รมว.กลาโหม ได้กล่าวถึงการแพร่ระบาดของเช้ือ

กลายพันธ์ุโอมิครอนว่าแพร่ระบาดได้รวดเร็วแต่

ไม่รุนแรงตามท่ี สธ.รายงาน ขณะท่ีนายอิทธิพล 

คุณปล้ืม รมว.วัฒนธรรม ได้รายงานต่อท่ีประชุม

ว่า สำาหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีน้ัน ขณะน้ีมี

ได้มีการปรับรูปแบบเป็นการสวดมนต์ข้ามปีทาง

ออนไลน์หมดแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 ของ สธ.

จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักด์ิ ตรงศิริ 

ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม 

คร้ังท่ี 42/2564 หลังศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น แจ้งพบสายพันธ์ุ โอมิ 

ครอน 21 ราย ซ่ึงผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่มีประวัติเคย

เดินทางไปสังสรรค์ในพ้ืนท่ีร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ 

และขอนแก่น โดยบางส่วนเข้าไปสังสรรค์ใน

สถานบริการ พ้ืนท่ี อ.เมืองฯ และ อ.กันทรวิชัย 

ซ่ึงจังหวัดมหาสารคามได้ส่ังการให้สถาน

บริการท่ีพบผู้ติดเช้ือปิดทำาความสะอาดและ

ควบคุมเช้ือโรคติดต่อเป็นเวลา 7 วัน ขอให้

ประชาชนท่ีสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเช้ือเข้ารับ

การตรวจหาเช้ือท่ีสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือ

ผู้ท่ีไปใช้บริการสถานประกอบการต่างๆ.

เปิดกรุพ้นเก้าอ้ี

ร.อ.ธรรมนัสแจ้งว่า มีบุตรรวม 7 คน  บุตร

โดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน และบุตรท่ีเกิดจาก

บิดามารดาท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่บิดาได้

แสดงออกหรือรับรองอุปการะเล้ียงดูให้การศึกษา 

ดูแลรักษาพยาบาล แสดงออกต่อสังคมไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อมว่าเป็นบุตร จำานวน 5 คน รายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสินพร้อมคู่สมรส นางอริสรา 

พรหมเผ่า ระบุว่ามีทรัพย์สินท้ังส้ิน 702,924,663 

บาท มีหน้ีสินท้ังส้ิน 166,916,424 บาท โดยเป็น

หน้ีสินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 

ประกอบด้วยของ ร.อ.ธรรมนัส 145,433,890 บาท 

ของนางอริสรา 21,482,534 บาท  

ร.อ.ธรรมนัสยังได้แจ้งข้อมูลรายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสิน ของคู่สมรสท่ีอยู่กินฉัน

สามีภริยา น.ส.ธนพร ศรีวิราช ว่ามีทรัพย์สิน

ท้ังส้ิน 55,922,431 บาท ประกอบด้วยเงิน

ฝาก 531,096 บาท เงินลงทุน 7,568,369 บาท 

ท่ีดิน 887,030 บาท โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง 

516,216 บาท ยานพาหนะ 16,589,999 บาท 

สิทธิและสัมปทาน 1,367,647 บาท ทรัพย์สิน

อ่ืน 28,462,073 บาท และมีหน้ีสินท้ังส้ิน 

11,575,486 บาท เป็นหน้ีสินจากเงินกู้ธนาคาร

และสถาบันการเงินอื่น  

ท่ีดิน รวม 74 โฉนด เป็นของผู้ยื่นระบุ 

70 โฉนด ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี นครปฐม ลพบุรี พะเยา นครราชสีมา 

และจำานวน 2 โฉนดเป็นของคู่สมรส อยู่ท่ี

อำาเภอเมืองพะเยา และอีก 2 โฉนดเป็นของคู่

สมรสอยู่กินฉันสามีภริยา อยู่ท่ีอำาเภอดอกคำาใต้ 

จังหวัดพะเยา ในส่วนของโรงเรือนและส่ิงปลูก

สร้าง รวม 13 หลัง ประกอบด้วย บ้านพัก 

ตึกแถว ห้องชุด ท้ังในกรุงเทพฯ ธนบุรี ชลบุรี 

พะเยา ส่วนยานพาหนะรวม 34 คัน ประกอบ 

ด้วยรถยนต์ 33 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน 

(ฮอนด้า สกูปป้ี) ซ่ึงยานพาหนะส่วนใหญ่จะ

เป็นรถยนต์ย่ีห้อหรู อาทิ เบนซ์ โรลส์-รอยซ์ 

บีเอ็มดับเบิลยู โฟล์กสวาเกน ปอร์เช่ เล็กซัส 

เทสลา เบนท์ลีย์ ฮัมเมอร์ อย่างไรก็ตาม ใน

บัญชีระบุว่า น.ส.ธนพรเพ่ิงซ้ือรถย่ีห้อเล็กซัส 

รุ่น LM300H ป้ายแดง (สัญญาเช่าซ้ือ) เมื่อวัน

ท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

ในส่วนของทรัพย์สินอื่น รวม 126 

รายการ เป็นของผู้ย่ืนจำานวน 35 รายการ 

ได้แก่ พระเครื่อง 6 องค์ นาฬิกาย่ีห้อหรู 16 เรือน 

แหวนเพชร แหวนทับทิม แหวนหยก รวม 

11 วง อาวุธปืน 7 กระบอก อาทิ ก่ึงอัตโนมัติ 

ลูกโม่ ไรเฟิล อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินอื่นของคู่

สมรส และคู่สมรสอยู่กินฉันสามีภริยาน้ัน ส่วน

ใหญ่เป็นนาฬิกาย่ีห้อหรู และกระเป๋าสตรีย่ีห้อ

หรู พระเครื่อง และเครื่องประดับสตรี รวมท้ัง

มงกุฎเพชร 12.35 กะรัต ของ น.ส.ธนพรด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้าน้ี ร.อ.ธรรม

นัสแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน กรณีเข้า

รับตำาแหน่ง ส.ส.พะเยา เม่ือวันท่ี 24 มี.ค.

2562 แจ้งว่า มีคู่สมรส 2 ราย มีทรัพย์สิน

ท้ังส้ิน 866,022,010 บาท มีหน้ีสินท้ังส้ิน 

73,361,936 บาท ดังน้ัน พบว่า ร.อ.ธรรมนัส

ทรัพย์สินลดลง 107,174,916 บาท มีหน้ีสินเพ่ิม

ข้ึน 105,129,974 บาท 

ในส่วนของอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพ 

จำานวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.พล.อ.อ.แอร์บูล  

สุทธิวรรณ กรณีพ้นจากตำาแหน่งผู้บัญชาการทหาร

อากาศ และสมาชิกวุฒิสภา 2.พล.ร.อ.ชาติชาย  

ศรีวรขาน กรณีพ้นจากตำาแหน่งผู้บัญชาการทหาร

เรือและสมาชิกวุฒิสภา 3.พล.อ.ณัฐ  อินทรเจริญ 

กรณีพ้นจากตำาแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมและ

สมาชิกวุฒิสภา พล.อ.อ.แอร์บูลแจ้งว่า ตนเอง 

และนางพรรณระพี สุทธิวรรณ คู่สมรส มี

ทรัพย์สินท้ังส้ิน 108,960,960 บาท ไม่มีหน้ีสิน 

โดยเป็นทรัพย์สินของ พล.อ.อ.แอร์บูล 20,590,105 

บาท เป็นของนางพรรณระพี 88,370,854 บาท 

ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของท้ังคู่ มูลค่ารวม

กัน 16,647,858 บาท เงินลงทุนของท้ังคู่ มูลค่า

รวมกัน 10,579,568 บาท ท่ีดินในชื่อของนาง

พรรณระพี 34,732,500 บาท โดยเป็นท่ีดินในเขต

พญาไท กทม. อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี อ.ท่ายาง 

จ.เพชรบุรี โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างในชื่อของ

นางพรรณระพี 29,700,000 บาท ส่วนรายการ

ทรัพย์สินอื่นของท้ังคู่ แจ้งว่า มี 88 รายการ มูลค่า

รวมกัน 10,472,200 บาท โดยมีทรัพย์สินท่ีน่า

สนใจ อาทิ ทองคำาแท่ง น้ำาหนัก 40 บาท สร้อย

คอทองคำา แหวนทองประดับเพชร แหวนทองฝัง

เพชร พระเล่ียมทอง เครื่องประดับสตรี 

พล.ร.อ.ชาติชายแจ้งว่า ตนและนาง

จุฬารัตน์ ศรีวรขาน คู่สมรส มีทรัพย์สินท้ัง

ส้ิน 29,270,306 บาท มีหน้ีสิน 2,661,557 

บาท โดยเป็นหน้ีสินของ พล.ร.อ.ชาติชาย ซ่ึง

เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน

อ่ืน โดยทรัพย์สินแบ่งเป็นของ พล.ร.อ.ชาติ

ชาย 25,398,206 บาท เป็นของนางจุฬารัตน์ 

3,872,099 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงิน

ฝากของท้ังคู่ มูลค่ารวมกัน 3,592,045 บาท 

ท่ีดินของ พล.ร.อ.ชาติชาย 9,894,000 บาท 

โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างของ พล.ร.อ.ชาติชาย 

3,840,000 บาท เงินลงทุนของ พล.ร.อ.ชาติ

ชาย 2,165,670 บาท ส่วนรายการทรัพย์สิน

อื่นของคู่ แจ้งว่า มี 11 รายการ มูลค่ารวม

กัน 5,758,500 บาท โดยมีรายการท่ีน่าสนใจ 

อาทิ นาฬิกา ROLEX 2 เรือน สร้อยคอทองคำา 

พระเล่ียมทอง สร้อยคอมือ เข็มขัดนาค แหวน  

พล.อ.ณัฐแจ้งว่า ตนและนางรมิดา อินทร

เจริญ คู่สมรส มีทรัพย์สินท้ังส้ิน 29,514,036 

บาท มีหน้ีสิน 607,565 บาท โดยเป็นหน้ีสิน

ของ พล.อ.ณัฐ ซ่ึงมาจากเงินกู้ธนาคารและ

สถาบันการเงินอื่น โดยทรัพย์สินแบ่งเป็นของ 

พล.อ.ณัฐ 19,743,617 บาท เป็นของนางรมิดา 

9,770,418 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของ

ท้ังคู่ มูลค่ารวมกัน 11,000,000 บาท ยานพาหนะ

ท้ังคู่ จำานวน 6 คัน มูลค่ารวมกัน 1,455,000 บาท 

ในจำานวนน้ีมีการขายไป 2 คัน ในปี 61 และ 

63 ส่วนรายการทรัพย์สินอื่นของท้ังคู่ แจ้งว่ามี 

10 รายการ มูลค่ารวมกัน 7,635,300 บาท โดย

มีรายการท่ีน่าสนใจ อาทิ อาวุธปืน 2 กระบอก 

นาฬิกา 9 เรือน พระสมเด็จ 1 องค์ ชุดพระเล่ียม

ทอง ชุดพระพุทธรูปบูชา เป็นต้น

ขณะท่ีนายวินท์ สุธีรชัย กรณีพ้นจาก

ตำาแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เมื่อ

วันท่ี  6 ต.ค.64 พร้อม น.ส.สุภรัตน์ ห่วงสกุล  

คู่สมรส ปัจจุบันเป็นกรรมการใน บจ.วิน วิน โฮล 

ด้ิง, บจ.แก่นศิริ สตาร์ซ,  บจ.ไพร์ม สตาร์ซ อิน

ดีสทรี, บจ.ไพร์ม เพาเวอร์ แพลนท์ และบุตรท่ี

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3 ราย มีทรัพย์สินรวมท้ังส้ิน 

678,463,119 บาท หน้ีสินรวมท้ังส้ิน 105,349,219 

บาท นายวินท์มีทรัพย์สิน 609,570,780 บาท ท่ีน่า

สนใจรายการท่ีดิน นายวินท์ และคู่สมรส ครอบ

ครอง รวม 453 โฉนด โดยเกือบท้ังหมดอยู่ใน

อำาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีเพียงเล็กน้อย

อยู่ท่ี อ.เมืองระยอง จ.ระยอง และหน่ึงโฉนด อยู่

ในเขตราษฎร์บูรณะ กทม. 

กรุงเทพฯ • วันที่ 28 ธ.ค.64 ที่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์  กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์

บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) เป็น

ประธานแถลงเปิดแคมเปญ “7 วัน 

7 คลิป 7 หมื่น” เพื่อรณรงค์ให้

ประชาชนช่วยกันเป็นอาสาตา

จราจร ตรวจตราการกระทำาผิดกฎ

จราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน 

ซึ่งจะมอบรางวัลและเกียรติบัตร

แก่ผู้ส่งคลิปที่ได้รับคัดเลือกในช่วง 

7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ 

2565 จำานวน 7 คลิป

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผย 

ว่า แคมเปญ “7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น” 

เป็นการรณรงค์ ให้ประชาชนส่ง

คลิปกล้องหน้ารถ หรือคลิปจาก

กล้องโทรศัพท์มือถือในช่วง 7 วัน

คุมเข้มเทศกาลปีใหม่ 2565 (29 

ธ.ค.64 ถึง 4 ม.ค.65) ที่บันทึก

เหตุการณ์การกระทำาผิดกฎจราจร

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล

อื่น หรือบันทึกอุบัติเหตุสำาคัญและ

สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานใน

ทางคดีของตำารวจได้ เพื่อช่วยคน

ดีชี้คนผิด ซึ่งจะคัดเลือกจากคลิป

ที่ประชาชนส่งมาจำานวน 7 คลิป  

และมอบรางวัลให้คลิปละ 10,000 

บาท โดยแคมเปญครั้งนี้ ได้รับความ

ร่วมมือจากบริษัท วิริยะประกันภัย 

จำากัด  (มหาชน) สนับสนุนเงิน

รางวัลจำานวน 70,000 บาท  

ช่องทางสำาหรับการส่งคลิปมี 

4 ช่องทาง ได้แก่ 1.ศูนย์ โซเชียลมีเดีย 

ศปก.ตร. 2.จส.100 ช่องทางเฟซ 

บุ๊ก:JS100  Radio 3.สวพ.91 ช่องทาง

เฟซบุ๊ก สวพ.91 4.มูลนิธิเมาไม่ขับ 

เพจอาสาตาจราจร คลิปที่ถูกส่งมา

คณะทำางานของศูนย์บริหารงาน

จราจร ตร. มี พล.ต.ต.นิธิธร จินตกา

นนท์ รอง  ผบช.น.เป็นหัวหน้า จะ

ส่งข้อมูลไปยังสถานีตำารวจท้องที่เกิด

เหตุเพื่อให้ดำาเนินการตามกฎหมาย 

หรือกรณีเป็นคลิปอุบัติเหตุจะส่งต่อ

ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนำาไป

ใช้เป็นพยานหลักฐานต่อไป.

เปิดแคมเปญเด็ด

7วัน7คลิป7หมื่น

ช่วยคดีช่วงปีใหม่
กรุงเทพฯ • วันที่ 28 ธ.ค.64 ที่ศาล

อาญาธนบุรี ถนนเอกชัย พนักงาน

สอบสวน สน.ราษฎร์บูรณะยื่น

คำาร้องฝากขัง น.ส.อิสราลักษณ์ 

บุรารักษ์ หรือลูกน้ำา อายุ 29 ปี 

อดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อ

ดัง ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน

และโดยทุจริตหรือโดยหลอก

ลวง, นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง

ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน

เป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายแก่ประชาชน ครั้ง

แรกเป็นเวลา 12 วันเนื่องจาก

การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้อง

สอบปากคำาพยานอีก 6 ปาก  

โดยขอคัดค้านการประกันตัว

เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูง  

หากปล่อยตัวไปเกรงผู้ต้องหาจะ

หลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยาน

หลักฐาน

ตามคำาร้องฝากขังระบุ

พฤติการณ์สรุปว่า ผู้เสียหายรู้จัก  

น.ส.อิสราลักษณ์ ผู้ต้องหา ผ่าน

ทางไอจีและเฟซบุ๊กเป็นเวลา

ประมาณ 10 ปี ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมาเห็น น.ส.อิสรา

ลักษณ์ทำาธุรกิจขายของออนไลน์

มาตลอด ซึ่งเป็นที่รู้จักในท้อง

ตลาด ต่อมา น.ส.อิสราลักษณ์ได้

ทำาการเปิดลงทุนเงินจากบุคคล

ทั่วๆ ไปมายังธุรกิจ ที่ ได้อ้างว่า

มีหลากหลายธุรกิจ ผ่านทางไอจี 

สตอรี โดยใช้แรงจูงใจให้ดอกเบี้ย

เปอร์เซ็นต์ที่สูง  ผู้กล่าวหาจึงไว้

เนื้อเชื่อใจและร่วมลงทุน โดย

นำาเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จำานวน 60,000 บาท 

และอีกหลายครั้ง

แต่ เงินปันผลก็ยั งไม่มี

การโอนเข้ามา ผู้กล่าวหาจึงได้

ติดตามทวงถาม แต่ถูก น.ส.อิส

ราลักษณ์บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา จึง

มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

เพื่อดำาเนินคดีกับ น.ส.อิสรา

ลักษณ์ ตามกฎหมายจนกว่าคดี

จะถึงที่สุด ต่อมาเมื่อวันที่ 30  

พ.ย.64 พนักงานสอบสวนขอ

ศาลอาญาธนบุรีออกหมายจับ 

ผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.64 

ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การ 

รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ศาลพิจารณาคำาร้องแล้ว

อนุญาตให้ฝากขังได้ ต่อมาญาติ

ของผู้ต้องหาได้ยื่นคำาร้องพร้อม

หลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว 

ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้

ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประ 

กัน 50,000 บาท.

‘ลูกน้ำา’ฉ้อโกงออนไลน์100ล้านรอดคุก

กรุงเทพฯ • รวบแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ปลอมบัญชีไลน์ อ้าง

เป็นตำ ารวจหลอกผู้ เสียหาย

พัวพันยาเสพติดหรือฟอกเงิน 

ให้ โอนเงิน 60 ราย เป็นเงินกว่า 

73 ล้านบาท

วันที่  28 ธ .ค .64 ที่

สำ านั ก ง านตำ า รวจแห่ งชาติ  

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้

อำานวยการศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT 

พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วม

แถลงจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์

อ้างตัวเป็นตำารวจหลอกผู้เสีย

หายโอนเงิน 60 ราย ความเสีย

หายกว่า 73  ล้านบาท

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ เปิด

เผยว่า สืบเนื่องจากมีผู้เสียหาย

มาแจ้งความที่ สภ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่ ว่าได้รับการติดต่อ

จ ากคนร้ า ยอ้ า ง เป็ นบริ ษั ท

ขนส่ง DHL แจ้งว่ามีพัสดุถูก

ส่งมาจากต่างประเทศและมี

ความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 

รวบแก๊งอ้างเป็นตร.หลอกโอนเงิน

คนร้ายได้ปลอมบัญชีไลน์ โดยใช้

ชื่อว่า “สภ.เชียงใหม่” ติดต่อกับ

ผู้เสียหายและหลอกให้ โอนเงิน

กว่า 500,000 บาทไปยังบัญชี

ดังกล่าว จึงสั่งการให้ตำารวจ 

PCT ทำาการสืบสวนจนทราบว่า 

ต้นทางธุรกรรมของกลุ่มคนร้าย

อยู่ ในประเทศกัมพูชา และมี

ลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนเงิน

ตราระหว่างประเทศผิดกฎหมาย 

คนร้ายมีเป็นกลุ่มแก๊งใช้อุบาย

หลอกลวงผู้เสียหายหลากหลาย

วิธี เช่นหลอกว่าผู้เสียหายพัวพัน

ยาเสพติดหรือการฟอกเงิน 

หลอกให้ลงทุนในแพลตฟอร์ม

ต่างๆ มีผู้ เสียหาย 60 ราย 

หลงเชื่อโอนเงินมูลค่ากว่า  

73 ล้านบาท

หลังสืบทราบว่าคนร้ายมี

แหล่งกระทำาการอยู่ในกัมพูชา  

จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่ง

ให้สถานีตำารวจซึ่งรับคำาร้องทุกข์

จากผู้เสียหาย เพื่อขออนุมัติศาล

ออกหมายจับคนร้ายมาดำาเนิน

คดี ซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับ

แล้ว 27 หมาย โดย ภ.5 และ 

สตม.สามารถจับกุมตัวได้แล้ว 

23 หมายจับ

ด้าน พล.ต.ต.พันธนะ 

นุชนารถ ผบก.สส.สตม./หน. 

ชุดปฏิบัติการที่ 1 PCT กล่าว

ว่า ชุดสืบสวนเดินทางไปยัง

กัมพูชาเพื่อประสานจับกุมผู้

กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีใน

ประเทศไทยให้ได้ โดยกัมพูชาได้

นำากำาลังเข้าร่วมตรวจค้นสถานที่

ซึ่งเชื่อว่าใช้ในการกระทำาความ

ผิดในเมืองพระสีหนุ และเมือง

พนมเปญ ผลตรวจพบคนไทย

ทำางานให้แก๊งดังกล่าว 39 คน 

เป็นบุคคลตามหมายจับ 1 ราย 

จากนั้นทางการกัมพูชาได้ส่งตัว

คนไทยทั้ง 39 คนมาให้ สตม.

รับตัวไว้ เพื่อดำาเนินการตาม

กฎหมายต่อไป

ส่วน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรม 

สุธีร์ หน.ชป.5 PCT กล่าวว่า  

ทราบว่าจะมีการเคลื่อนย้าย

คนจีนบางส่วนเข้ามาตั้งศูนย์

ปฏิบัติการในประเทศไทยผ่าน

ทางจังหวัดสระแก้ว บริเวณริม

ถนนคลองไก่เถื่อนทับทิมสยาม 

อ.คลองหาด พบรถต้องสงสัย

จึงเข้าทำาการตรวจค้น ปรากฏ 

ว่าพบคนไทย 2 คน คนจีน  

9 คน ภายในรถพบอุปกรณ์

สำาหรับเปิดออฟฟิศคอลเซ็น 

เตอร์ จึงควบคุมตัวทั้ง 11 คน 

พร้อมยึดรถยนต์ 2 คัน โทรศัพท์

มือถือ 22 เครื่อง.

ทำาเนียบฯ • นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล  

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  แถลง

ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ 

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของ

รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ รวม 6 คน ดังนี้ 1.พล.อ.ชัยชาญ ช้าง

มงคล ประธานกรรมการ 2.พล.อ.พรศักดิ์ 

พูลสวัสดิ์ กรรมการ (ด้านความมั่นคง) 

3.นายปณิธาน วัฒนายากร  กรรมการ (ด้าน

การต่างประเทศ) 4.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 

กรรมการ (ด้านการศึกษา) 5.นายเชื่อง ชาต

อริยะกุล กรรมการ (ด้านเศรษฐกิจ) และ 

6.นายดลเดช พัฒนรัฐ กรรมการ (ด้าน

สังคมพหุวัฒนธรรม) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 

ธันวาคม 2564. 

ครม.ไฟเขียว‘บิ๊กช้าง’คุมดับไฟใต้

ทำาเนียบฯ • นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นาย

อนุชา นาคาศัย) เสนอแต่งตั้ง นายสิปป์

บวร แก้วงาม รองผู้อำานวยการสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำารงตำาแหน่งผู้

อำานวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

ชาติ เพื่อทดแทนตำาแหน่งที่ว่าง นอกจาก

นี้ ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้งข้าราช 

การ จำานวน 2 ราย ดังนี้ นายณัฐพล ณัฏฐ

สมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ดำารง

ตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง และนางสาว

ชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง

ตั้งเป็นต้นไป. 

ตั้ง‘สิปป์บวร’นั่งผอ.สำานักพุทธฯ
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